
บนอุบแกวิกฤตไมงาย

ชิงผูวาฯคึก‘อัศวิน’จอเปดทีมงาน

‘ซูเปอรบอรด’กระตุกกสทช.

คานควบรวม‘TRUE-DTAC’

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) โบกมือลาส� อมวลชนและขาราชการ กทม. ภายหลังแถลงลาออกจาก

ตําแหน�งผูวาฯ กทม. และเตรียมลงสมัครรับเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ท่ีหองรัตนโกสินทร ศาลาวาการ กทม. เม� อเวลา 10.00 น. วันท่ี 24 มี.ค.
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‘บ๊ิกตู’ขอทุกคนอยาส้ินหวัง

‘สุเทพ’ไรกังวลตระกูลชินฯ

กรุงเทพฯ • กรรมการ กตป.ย� นหนังสือถึง 

“กสทช.” คัดคานการอนุมัติรวบรวมกิจการ 

“TRUE-DTAC” หวงทําใหประชาชนเสียคา

บริการเพ่ิมข้ึน แตคุณภาพการใหบริการตํ่า                  

ลง แนะใหนําประกาศ กทช. เร� องหลักเกณฑ

การควบรวมป 53 กลับมาใช

เม� อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นาย

ณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.) 

หรือซูเปอรบอรด กสทช. เขาย� นหนังสือ

ถึงรักษาการประธานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และรักษา

การเลขาธิการ กสทช. ผาน พล.ต.ต.เลิศ

ศักดิ์ วิทยาพันธุ เลขานุการ กสทช. โดย

เรียกรองยกเลิกประกาศ กสทช. เร� องมาตร 

การกํากับดูแลการรวมธุรกิจ

กรุงเทพฯ • ระเบิดศึกเลือกตั้งผูวาฯ  กทม. 

เปดตัวทีมงาน-วาที่ผูสมัคร ส.ก.คึกคัก ปชป.

โชวทีมหนุน “ดร.เอ” ประกาศเรียกศรัทธา

พรรคคืน “อุงอิ๊ง” นํา “ครอบครัวเพ� อไทย” 

สูศึกชิงเกาอี้สภาเล็กคุมงบแสนลาน โว

นโยบาย ส.ก.พท.ตอบโจทยคน กทม. ดาน 

“อัศวิน” จอเปดตัว “กลุมรักษกรุงเทพ” 

สานตองาน มั่นใจไดกลับมาแน� “พปชร.” 

หวังกระแสคนกรุงเปลี่ยนชวงโคงสุดทาย 

ขณะที่ “วิโรจน” เปดนโยบายทะเลาะกับ 

รั้วสนามหลวง  

เม� อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 

10.00 น. ที่หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผูวาฯ กทม. แถลงลาออกจาก

ตําแหน�งผูวาฯ กทม. โดยกลาววา ตั้งแต

เขามารับตําแหน�งวันแรกจนถึงวันนี้ 5 ป 5 

เดือน 5 วัน ตนเปนนักปฏิบัติ นักประสาน 

ไดทํางานแกไขปญหาทั้งเร� องคลองจากน้ํา

สกปรก จนน้ําใสสะอาด นําเรือไฟฟามาวิ่ง 

แกปญหาน้ําทวม สราง water bank หลาย

จุด เช� อมตอการสัญจรลอ ราง เรือ สราง

โรงพยาบาลบางขุนเทียน รวมถึงดานการ

ศึกษา เพิ่มคุณภาพชีวิตของนักเรียน

“ท่ีลาออกในวันน้ี ผมจะไปสมัครเลือก

ตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผมไมได

ยึดติดอํานาจ แตตองการมาทํางาน

บุกกัมพูชา

ทลายแกงคอลเซ็นเตอร

บิ๊กอสังหาฟนธง

รัฐตองกูเพิ่ม

อานใจปูติน : 

ทานผูนําคิดอะไรอยู?

ทําเนียบฯ • “สุพัฒนพงษ” นําทีม ศก.แจง

มาตรการชวย ปชช.จากผลกระทบสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน รับใน 3 เดือนหากไมคลี่ 

คลายจะเกิดวิกฤตซอนวิกฤต “อาคม” ยัน

เสถียรภาพการคลังมั่นคง “ปลัดพลังงาน” 

เผยมาตรการลดคาครองชีพดานพลังงาน 

วงเงินกวา 4.5 หม� นลาน  โฆษกรัฐบาลโต 

“ส.ส.กาวไกล” เลิกมโน ย้ํารัฐมีงบฯ เพียง

พอ ชี้ 10 มาตรการบรรเทาผลกระทบระยะ

สั้นตอยอดสูแผนระยาว 

ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วัน

ที่ 24 มีนาคม นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปน

ประธานการแถลงขาวมาตรการชวยเหลือ

ประชาชนจากสถานการณขัดแยงยูเครน-

รัสเซีย พรอมดวยนายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง, นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน, นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด

กระทรวงพลังงาน, นายดนุชา พิชยนันท 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และนายพรชัย ฐีระเวช ผู

อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

โดยนายสุพัฒนพงษกลาววา จากที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันอังคาร

ที่ 22 มี.ค.ที่ผานมา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได

แถลง 10 มาตรการ โดยวันนี้จะเปนการ

ชี้แจงในรายละเอียด จะเปนการออกมาตร 

การราย 3 เดือน รัฐบาลพยายามทําสุด

ความสามารถเพ� อใหสามารถเยียวยาชวย

เหลือผานมาตรการตางๆ ชวงปลายปมีการ

สงสัญญาณผานราคาพลังงานที่คอนขาง

ผันผวน ซึ่งรัฐบาลไมไดนิ่งนอนใจ โดยมี                                       

การตรึงราคาพลังงาน ไดมอบหมายใหหน�วย

งานทางเศรษฐกิจมหภาค 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ชี้ ไมมีปญหาอะไร 

แกไขไดดวยคําพูดไมกี่คําหรือทําไมกี่ป หรือ

จะสําเร็จงายๆ รับหลายคนไมพอใจรัฐบาล 

แตขออยามัวตําหนิจนขัดแยง ชวยกันแก

ปญหาดวย เผยเติมใจใหตัวเองทุกวัน ขอ

ทุกคนอยาสิ้นหวังหมดกําลังใจ  เตือนคน

ไทยไมรักกันประเทศจะดีขึ้นไดอยางไร บอก     

นายกฯ ไมเกงที่สุดแคมี “รมต.-ขรก.” เปน

ทีมงานสําคัญ “ชัยวุฒิ” ลั่นประชุมใหญ  

พปชร.ไมมีหวือหวาเหมือน พท. “สุเทพ” 

ไรกังวล “ทักษิณ” สง “อุงอิ๊ง” ชิงนายกฯ 

ระบุสถานการณเปลี่ยนไปมาก หลอกไมงาย

เหมือน 20 ปกอน “เศรษฐกิจไทย” คึกคัก

ประชุมพรรค

ท่ีทําเนียบรัฐบาล วันท่ี 24 มี.ค. พล.อ.                                                       

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม เปนประธานในพิธีลงนามบัน 

ทึกขอตกลงการบูรณาการความรวมมือ 7 

กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

(กลุมเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุ) พ.ศ.2565-

2569 พรอมดวยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง                                                                 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข, พล.อ. 

อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย, นายจุติ 

ไกรฤกษ รมว.การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม, 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, น.ส.ตรี

นุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และนาย

สัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

พล.อ.ประยุทธกลาววา รัฐบาลใหความ               

สําคัญกับการพัฒนากําลังพลของชาติ 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 2.7 หม� นคน 

ดับ 82 ราย ศบค.แนะคัดกรองตัวเอง-คน

รอบขางกอนเดินทางเทศกาล ปรับโหมด

รายงานสัปดาหละคร้ัง สธ.ยังไมเคาะโซนน่ิง

เลนน้ําสงกรานต ขอดูมาตรการผูประกอบ

การกอน แนะย� น ศปก.ศบค.พิจารณา เซ็น

ซื้อยาแพกซ โลวิด 5 หม� นคอรสแลว คาดถึง

ไทยตนเม.ย.

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 24 มีนา 

คม เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค 

ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด

เช้ือรายใหม 27,024 ราย เปนการติดเช้ือใน

ประเทศ 26,924 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 26,740 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุก 184 ราย, มาจากเรือนจํา 54 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 46 

ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต

ป 2563 จํานวน 3,450,980 ราย หายปวย

เพิ่มขึ้น 23,721 ราย ทําใหมียอดหายปวย

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 3,186,052 

ราย อยูระหวางรักษา 240,349 ราย อาการ

หนัก 1,553 ราย ใสทอชวยหายใจ 583 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 82 ราย เปนชาย 46 ราย 

หญิง 36 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 60 ราย มีโรคเรื้อรัง 18 ราย ทําใหมี

ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

เคียฟ/บรัสเซลส • ประธานาธิบดีโวโลดิ

มีร เซเลนสกี ปลุกทั่วโลกเดินขบวนประ 

ทวงกดดันรัสเซียยุติสงครามในวันครบรอบ 

1 เดือนรุกรานยูเครน ไลบ้ีผูนําตะวันตกสนับ 

สนุนอาวุธเพิ่มขึ้นอีก อางรัสเซียใชระเบิด

ฟอสฟอรัสโจมตี ดาน “ปูติน” ทําสงคราม

เศรษฐกิจ สั่งยุโรปจายคาพลังงานเปนเงิน

สกุลรูเบิล

สํานักขาวเอเอฟพีและรอยเตอรราย 

งานเม� อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 

ซึ่งครบ 1 เดือนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร   

ปูติน สั่งการใหกองทัพรัสเซียเปด “ปฏิบัติ

การพิเศษทางทหาร” 
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อิสรภาพแหงความคิด
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ลุนเคาะ‘โซนน่ิงสงกรานต’ 

แนะคัดกรองกอนเดินทาง



สองแคนดิเดตผูวาฯ กทม.

วัดพลัง ปชต.หรือผูมีอํานาจ
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2 ในประเทศ

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ

รักษาการรองหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ

“ผูสมัครผูวาฯ กทม.ทุกคนที่เปดตัว ใหลองดูวาเขามี 

นโยบายและแนวทางการหาเสียงอยางไร สุดทายอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงคะแนนนิยมกันได ยังมีเวลา เพราะกระแสของ 

กทม.เปนกระแสที่เปลี่ยนไดเร็ว ชวงใกลๆ เลือกตั้งอาจจะมี

ประเด็นอะไรทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได อยาเพิ่งไปคาด

เดาอะไรมาก ใจเย็นๆ”

ตองไมใชแคขายฝน

กลถึงวันรับสมัครคนลงชิงตําแหน�งผูวาราชการกรุง 

เทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ 

ส.ก.ที่จะเริ่มวันแรก 31 มีนาคมนี้ สนามแขงขันก็เริ่ม

คึกคักขึ้นมาตามลําดับ

อย่ าง เมื่ อวันที่  24 มีนาคมที่ ผ่ านมา ที่ พรรค

ประชาธิปตย นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ 

ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปตย พรอมดวย นายสุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครผูวาฯ กทม. รวมเปดศูนยอํานวยการการ

เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ที่จัดภายใตแนวคิด ประชาธิปตยรวมใจเปนหนึ่งเดียว 

“All for Democrat” ที่ลานพระแมธรณี พรรคประชาธิปตย 

โดยมีผูสมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต และอดีต ส.ส.กทม.รวมเปด

ศูนยฯ อยางคึกคัก

นายเฉลิมชัยกลาววา วันนี้เปนวันหนึ่งที่พรรคประชาธิ 

ปตยรอคอยอยู นับตั้งแตป 2562 วันเลือกตั้ง ส.ส.กทม.ครั้ง

สุดทาย ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาพรรคประชาธิปตยบมเพาะทุก

อยาง เพ� อรอวันที่เราจะกลับมาเปนผูนํา กทม.อีกครั้งหนึ่ง เคย

พูดตั้งแตวันเปดตัวนายสุชัชวีร และผูสมัคร ส.ก.ของพรรคแลว

วานี่คือจุดเปลี่ยนของ กทม.จริงๆ

เลขาธิการพรรคประชาธิปตยบอกวา ฝนมาตั้งแตมี

โอกาสเปนเลขาธิการพรรคครั้งแรกป 2554 วา กทม.จะตอง

เปนเมืองที่ผูบริหาร กทม.คืออนาคตของประเทศไทย แตวัน

นั้นฝนของตนไมเปนจริง ซึ่งมันผานมาแลว แตฝนของตนคือ

ความมุงมั่น ไมใชฝนลอยๆ หรือฝนกลางวัน เพราะตนตองการ

เห็นประเทศไทยเปลี่ยน ไมใชเฉพาะ กทม. แมจะไมสามารถ

เปลี่ยนไดภายในวันเดียว

เลขาธิการพรรคประชาธิปตยกลาววา วันนี้จึงเปนวัน

ที่รอคอยและเปนวันที่ประชาธิปตยจะกลับมารวมใจกันอีก

ครั้ง เพ� อชวย ดร.เอเปนผูวาฯ กทม.ใหได ขอรองและวิงวอน

สมาชิกพรรคที่อยูทั่วกรุงเทพฯ และอยูทั่วประเทศไทย ตองมา

รวมใจใหเปนหนึ่ง ทําใหผูสมัครของพรรคเปนผูวาฯ กทม. เปน 

ส.ก.ใหไดดวยวา เช� อมั่นความเปนหนึ่งเดียวของเราจะเรียก

คืนความเปนประชาธิปตยใน กทม.กลับคืนมาได และเช� อวา

ความเช� อมั่นของประชาชนที่มีตอพรรคยังไมมีวันเส� อมคลาย 

เราตองทําใหเขากลับมามีความศรัทธา และเช� อมั่นพรรคเรา

อีกครั้งหนึ่ง นี่คือจุดเริ่มตน ถาเริ่มตนดีทุกอยางก็เดินไปดวย

ความราบร� น

นอกจากนี้ นายเฉลิมชัยย้ําวา ขอเทใจใหกับทุกคน นี่คือ

วันที่ตนรอคอย เม� อกลับมาเปนเลขาธิการพรรคครั้งที่ 2 เพราะ

ครั้งแรกสง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ก็ชนะการเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. ครั้งนี้สงนายสุชัชวีรจึงมั่นใจเต็มเปยมวาประวัติศาสตร

ไมมีวันเปลี่ยนแปลง แตอยูที่ทุกคนทั้งหมดจะชวยกันทํา ขอให

ทุกคนเริ่มตนเดินไปขางหนา สูและชนะ

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาฯ กทม. ไดย� น

ใบลาออกจากตําแหน�งผูวาราชการกรุงเทพมหานครอยางเปน

ทางการ หลังจากรับตําแหน�งการแตงตั้งจากคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ หรือ คสช. เม� อวันที่ 18 ต.ค.59 เปนเวลา 5 ป 

5 เดือน กับอีก 5 วัน โดย พล.ต.อ.อัศวินกลาววา ที่ลาออกเพ� อ

ตองการไปสมัครแขงขันการเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เพ� อทํางานที่คางอยูใหเสร็จ และทําสิ่งดีๆ ใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับ

กรุงเทพฯ และลงในนามกลุม “รักษกรุงเทพ” ซึ่งในวันที่ 28-

29 มี.ค. กลุมรักษกรุงเทพก็เตรียมตัวจะเปดตัวผูสมัคร ส.ก.เชน

เดียวกัน

หลังจากนี้ถือวาเขาสู โหมดการหาเสียงเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ที่คงจะคึกคักมากขึ้นหลังมีการรับสมัครกันเรียบรอยแลว 

โดยผูสมัครแตละคนแตละพรรค รวมถึงผูสมัครอิสระ ก็จะ

งัดกลยุทธการหาเสียงมาหาเสียงและลุยหาเสียงอยางเขม

ขน ทุกคนคงจะงัดนโยบายหาเสียงมาขายฝนหาเสียงกับคน 

กทม. ที่ก็มีทั้งนโยบายที่ทําไดจริงและนโยบายขายฝน ที่แค

หาเสียง แตสุดทาย อาจทําไมไดดวยขอจํากัดตางๆ จึงขอให

คน กทม.ตองพิจารณาในเร� องนี้ดวยประกอบการตัดสินใจวา

จะเชียรฝายไหน. 

ใ

ลังวันที่ 22 พฤษภาคม ชาวกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

จะไดผูวาฯ กทม.คนใหม ตามวิถีประชาธิปไตยหลัง

สนามเมืองหลวงแหงนี้ติดหลมจากคําสั่งของ คสช.

จากผลพวงคณะรัฐประหารเม� อป 2557   

สําหรับผลการเลือกตั้งที่ออกมา นอกจากจะไดพอเมือง

กรุงเทพฯ แลว ที่พรอมจะขับเคล� อนนโยบายตรงโจทยคนกรุง 

ยังเปนการประเมินสถานการณการเมืองสนามใหญในการ

เลือกตั้งปลายปนี้หรือตนปหนาอีกดวย 

อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไมไดวาสนามเมืองกรุงมีผูอาสาตัว

เขามาทํางานมากมาย แมจะตองตัดคะแนนจากฝายเดียวกัน

จนไมอยากมองหนากัน เพราะหวังเขามามีอํานาจและบริหาร

งบประมาณตางๆ ปละเกือบแสนลานบาท ควบคูกับการผลัก

ดันนโยบายตางๆ ใหคนกรุง

โดยเฉพาะทางฝายผูมีอํานาจเกา อยางเชน พล.ต.อ. 

อัศวิน ขวัญเมือง ที่เพิ่งประกาศลาออกจากตําแหน�งผูวาฯ 

กทม. เม� อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผานมา ยังไมเลือกที่จะหยุดพัก โดย

บอกวา “ไมไดยึดติดอํานาจ แตตองการมาทํางานที่คางอยูตอ

ใหเสร็จ รวมถึงทําสิ่งใหมๆ ที่ดีใหกับสังคมกรุงเทพฯ” 

พรอมกับขอโอกาสคนกรุงเทพฯ เพ� อเขาสูอํานาจผาน

ระบบเลือกตั้งเพ� อผลักดันงานตางๆ ตอไปในนามอิสระ ภายใต

สโลแกน “กรุงเทพฯ ตองไปตอ”

จุดแข็งคือความได้เปรียบ เนื่องจากตลอดระยะเวลา

ที่ครองเกาอี้ดังกลาว ก็วางฐานอํานาจและฐานการเมืองใน

รั้วเสาชิงชา และสํานักงานเขตตางๆ พรอมทั้งมีทีมผูสมัคร 

ส.ก.ในนาม กลุมรักษกรุงเทพ ที่เปดตัวแกปญหาใหชาวบาน

อยางเรงดวน กอนผูสมัครคนอ� นๆ 

แตขอเสียคือ มีภาพติดหลมคณะรัฐประหาร เพราะถูก

แตงตั้งจาก คสช.ที่อาจทําใหชาวกรุงเบ� อหน�าย  ไมตอบโจทย

คนรุนใหม และนิวส โหวตเตอรประมาณเกือบลานคนที่อยาก

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลง  

ที่สําคัญยังอาจตัดคะแนนกับ นายสกลธี ภัททิยกุล อดีต

รองผูวาฯ กทม.ที่ลงมาเทียบชั้น ชิงตําแหน�งผูวาเสาชิงชา ที่

มีฐานสนับสนุนจาก “ลุงกํานัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต

เลขาฯ กปปส. รวมทั้งไดความสดใหม ที่เหนือกวา และแววมา

วากําลังจะไดรับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ที่กําลังสง ส.ก.ครบทั้ง 50 เขตอีกดวย  

ฉะนั้นผูมีอํานาจ โดยเฉพาะ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หากไมสงสัญญาณ

ใหชัดวาจะหนุน พล.ต.อ.อัศวิน หรือ นายสกลธี ชัดเจนวาเปน

ใคร ก็เปนเร� องไมงายที่จะชนะฝายตรงขามได   

เพราะตองไมลืมวาขั้วดังกลาวนี้ยังมี ดร.เอ-สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ จากคายพรรคประชาธิปตย (ปชป.) ที่แม

สถานการณในพื้นที่จะรอยหรอจากผลการเลือกตั้งป 62 ไมมี 

ส.ส.กทม.สักคน ประกอบกับกระแสขาวในพรรคสีฟามีแตเลือด

ไหลออก และ “ดร.เอ” ยังถูกรับนองมาอยางหนัก แตก็อยา

เพิ่งประมาทพรรค ปชป. เพราะอาจงัดวิชาใตดินมาพลิกเกม

ในชวงสัปดาหสุดทายก็เปนได อยางที่เคยใชมาแลวในอดีต ที่

ทําใหพรรคเพ� อไทยตองรองสะอื้นมาแลว 

ผิดจากสถานการณฟากที่อางวาเปนประชาธิปไตย โดย

เฉพาะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ วาที่ผูสมัครในนามอิสระ ที่

เปดตัวกอนใคร และคะแนนนําโดงทุกโพล ดวยภาพลักษณ 

“แข็งแกรงที่สุดในปฐพี” และทีมงานคนรุนใหมที่มีคุณภาพเขา

มาซัพพอรต  

แตก็อยาชะลาใจ เพราะ “นายชัชชาติ” ตองเอาตัว

รอดจากวิชามาร ที่หลังจากนี้จะลงมาดิสเครดิตอยางตอเน� อง

ทั้งบนดินและใตดิน โดยเฉพาะความเช� อมโยงกับพรรคเพ� อ

ไทยที่มี ทักษิณ ชินวัตร เปนเจาของพรรค และคนเสื้อแดง

ที่เปนของแสลงของชาวกรุงในป 2553 รวมทั้งทําใหคนเห็น

วา แทจริงแลว “ชัชชาติ” ยังไมเคยพิสูจนผลงานใหเปนที่

ประจักษ นอกจาก “ภาพเดินเทาเปลาถือถุงกับขาวไปรอใส

บาตร” เทานั้น  

จึงตองดูวา “บุรุษแข็งแกรงที่สุดในปฐพี” จะสลัดหลุด

ไดหรือไม  

ไมนับการถูกตัดแตมจากพรรคกาวไกล โดย “วิโรจน 

ลักขณาอดิศร” ที่ตองการดันพรรคสีสมเปนที่ 1 ของฝาย

ประชาธิปไตย และเนนนโยบายผานโซเชียลมีเดีย หวังเจาะ

คนรุนใหม ที่มุงเนนวาทกรรมดุดัน แตถูกมองวาขายฝน และ

อาจสะดุดเพราะกรรมเกา เน� องจากเปนพรรคสนับสนุนม็อบ

สามนิ้วที่เคล� อนไหวหมิ่นเหม กระทั่งประชาชนสวนใหญรับ

ไมได  

เชนเดียวกับพรรคไทยสรางไทย ท่ีสง “ผูพันปุน” น.ต.ศิธา 

ทิวารี อดีตโฆษกประจําสํานักนายกฯ และ ส.ส.กทม.พรรค

ไทยรักไทย ที่ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรค

ไทยสรางไทย สงเขาประกวด   

แมจะรูวา นายชัชชาติ ยังเปนที่ 1 ในสนามเมืองหลวง 

ดังนั้นการสอดแทรกขึ้นมาคงเปนเร� องยาก แตของใหมอยาง

พรรคไทยสรางไทยก็ไดประโยชน เพราะหวังใชเวทีนี้เปนที่เปด

ตัวพรรค และบอกเลานโยบายใหคนรูจักเพ� อสนามเลือกตั้ง

ใหญเสียมากกวา

หลังจากน้ี แคนดิเดตผูวาฯ กทม. นอกจากจะตองสูเร� อง

นโยบายตางๆ แลว ยังตองเอาตัวรอดจากสารพัดวิชามาร 

เพื่อเป็นฝ่ายชนะยึดสนามกรุงเทพฯ ที่จะส่งสัญญาณไปถึง

การเมืองสนามใหญอีกดวย.  
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ประชาธิปไตยที่เขยาลําบากยิ่งขึ้นทุกที
ออออ...คอยดูมีสี มีสัน ข้ึนมาม่ังน้ีดๆ โหน�ยๆ สําหรับ 

ศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในอีก 2 เดือนขางหนา 

หลังจากที่ผูวาฯ คนปจจุบัน อัศวิน ขวัญเมือง 

ทานไดตัดสินใจลาออก เตรียมลงแขง ลงชิง ลงลุยไถ ใน

เวทีการเลือกตั้งเที่ยวนี้ ไมคิดจะปลอยใหบุรุษผูกลามใหญ

สุดในปฐพี อยางคุณนา ชัชชาติ สามารถ นอนมา โดยไม

ตองมีพระสวดนําหนาเอางายๆ...

แตก็อยางวาน่ันแหละ...ระหวาง อดีตรองผูวาฯ สกลธี                                           

ที่ตัดสินใจลาออกเพ� อไปสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กอนหนานี้ กับ

อดีตผูวาฯ อัศวิน ที่เพิ่งจะมาลาออก เพ� อสมัครเปนผูวาฯ 

เชนเดียวกัน บรรดาชาว กทม.คงน�าจะมึนซซซๆ น�าจะ

ตัดสินใจลําบากมิใชนอย วาจะเลือกใครกันดี เพราะบรรดา 

ผลงาน ตางๆ ที่อาจพอหลงเหลืออยูบาง ในชวงที่ผูวาฯ 

กทม.มาจากการแตงตั้งของ คสช.เขา จะถือเปนฝมือของผู

วาฯ หรือของรองผูวาฯ ก็คงแยกแยะไดยากซซซเอามากๆ 

เผลอๆ...ปวดหัวขึ้นมา อาจหันไปเขยาประชาธิปไตย ใหกับ

คุณนา ชัชชาติ กับ ดอกเตอรเอ ไอนสไตน หรือคุณ วิโรจน 

ชนดะ ฯลฯ เอาเลยก็ไมแน�...

คือคลายๆ พรรคประเภทที่เอารัฐบาล หรือ เอาบิ๊ก

ตู ในชวงระหวางนี้นั่นแหละ...ที่แทบไมรูวาควรจะเอาใคร-

ไมเอาใคร จะเอากับ พลังประชารัฐ หรือจะเอากับ แรม

โบ-แรมบา หรือจะตองหันไปหา ผูกองแปง แหงพรรค

เศรษฐกิจไทย ไปจน สี่กุมาร แหงพรรคสรางอนาคตไทย 

ไมก็พรรคกลาที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากประชาธิกัด หรือจะ

หันไปหาพรรคไทยภักดีของ คุณหมอวรงค ฯลฯลฯลฯ ซึ่ง

ลวนแลวแต เอาบิ๊กตู หรือยังไมถึงกับคิดจะ ไมเอาบิ๊กตู ไป

ดวยกันทั้งนั้น แตนับวัน-นานวันยิ่งออกจะหนักไปทาง ทาง

ใคร-ก็ทางมัน ยิ่งเขาไปทุกที...

พูดงายๆ วา...ดวยเหตุเพราะผูที่เคยเปนกองหนุน 

กองเชียร ใหกับ บิ๊กตู มาตั้งแตเม� อ 7 ปเกือบ 8 ปที่แลว มาถึง

ทุกวันนี้ออกจะแตกกระฉาน ซานเซ็น หรือ เสียงแตก ไปคนละ

ทาง-สองทาง กลายสภาพเปนกองเกิน กองหลอน ไปเปน

จํานวนมิใชนอย กอใหเกิดความปวดหัว เวียนเฮด ตอบรรดา

ผูที่เช� อมั่นคําสัญญา-ขอเวลาอีกไมนาน อยูตามสมควร สงผล

ใหบรรดาฝายตรงขาม หรือผูที่ ไมคิดจะเอาบิ๊กตูทั้งหลาย เกิด

ความกลา ความบังอาจ และความมั่นอก-มั่นใจ ยิ่งขึ้นเร� อยๆ 

วาจะสามารถแลนดสไลด สามารถแอฟวะลานช ภายใตบารมี 

หัวหนาครอบครัวคนใหม อยางคุณนอง อุงอิ๊ง ไดไมยาก...

ความปวดหัว เวียนเฮด อันเน� องมาจากการ เอาบิ๊กตู 

ในตลอดระยะ 7-8 ปที่ผานมาเลยกลายเปนการเปดชอง เปด

โอกาส เอื้ออํานวยใหกับบรรดาฝายตรงขามของ บิ๊กตู อยูไม

นอย เหมือนกับการตองเลือกระหวางอดีตรองผูวาฯ สกลธี 

กับอดีตผูวาฯ อัศวิน ขวัญเมือง อะไรประมาณนั้น แมวาไม

ถึงกับช� นชมและหลงใหล ตอกลามเปนมัดๆ ของคุณนา ชัช

ชาติ หรือยังคงมึนซซซๆ อยูกับความเปน ดอกเตอรเอ ไอน 

สไตน ไปจนถึงความขนลุก ขนพอง ความสยดสยองตอบุคลิก

ลีลาของคุณนอง วิโรจน ชนดะ แตถาอะไรตอมิอะไรมันยัง

ไมถึงกับชัดเจน ยังคงอึมครึม มัวซัว ขมุกขมัว จนแทบไมรู

วาไผเปนไผ ฝายใครเปนฝายใคร โอกาสเขยาประชาธิปไตย

ไปในทางหนึ่ง-ทางใด ก็ออกจะเปนอะไรที่ยุงยาก ลําบากเสีย

เหลือเกิน...

ฮ� 
เผลอๆ...ถาดันมีผูสมัครชิงผูวาฯ รายใหม ในนามของ

นาย ทนงทวย คงควรคอย ขึ้นมาเม� อไหร อาจเกิดการ

หันไปเทเสียง เทคะแนน แบบชนิดถลมทลาย แลนดสไลด 

แอฟวะลานช เอาเลยก็ไมแน�!!! หรืออยางที่คลิปวิดีโอในโซ

เชียลมีเดีย เขาไดเผยแพรจนมีใครตอใครตามไป กดไลค 

เปนลานๆ ในชวงระหวางนี้นั่นแหละ อันเน� องมาจากดวย

เหตุเพราะความปวดหัว เวียนเฮด ความรําคาญ ตอบรรดา 

แกงคอลเซ็นเตอร ที่โทร.มารบกวน อางวามีพัสดุ มีอะไรที่

เกี่ยวพันกับตัวตนของตน จนตองตามไปเขยาในแงใด แง

หนึ่ง อยางมิอาจปฏิเสธได เลยตองตัดสินใจเปลี่ยนช� อเสียง 

เรียงนาม ของตัวเอง ไปเปนนาย ทนงทวย คงควรคอย 

เพ� อใหเกิดความยุงยาก ลําบาก เรียกผิด เรียกถูก สะกดผิด 

สะกดถูก จน แกงคอลเซ็นเตอร ทั้งหลาย ไมอาจตามมา 

รบกวนกันไดงายๆ...

นี่แหละ...บรรยากาศเลือกตั้ง บรรยากาศความเปน

ประชาธิปไตยในบานเราทุกวันนี้ ไมวาเลือกผูวาฯ กทม. 

ไปจนถึงเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมก็แลวแต ดูๆ...มันจะออกไป

ในแนวนี้ คือออกจะเปนอะไรที่น�าปวดหัว เวียนเฮด น�า

เบ� อ น�ารําคาญ ไมนอยไปกวาการถูกรบกวน รังควาน ดวย

บรรดา แกงคอลเซ็นเตอร ทั้งหลาย จนตองหันมาสราง 

เกราะคุมกันตัวเอง กันไปตามเร� อง ตามราว ไมงั้นโอกาส

อยูรอด ปลอดภัย ภายใตภาวะที่ คล� นสึนามิ ลูกแลว ลูกเลา 

กําลังทยอยซัดสาดเขามาสูประเทศ อันเน� องมาจากความ

ผันผวน ปรวนแปร ของโลกทั้งโลก คงทําใหยิ่งอยูยากซซซ 

อยูลําบาก ยิ่งเขาไปทุกที...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Gay... “An open foe                                                            

may prove a curse, but a pretended friend is 

worse.-ศัตรูที่เปดเผย...อาจรายกาจ แตมิตรที่เสแสรง...

รายกาจยิ่งกวา...”
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3บทความ-ในประเทศ

ฮปปี้เบิร์ธเดย์ 58 ปี ‘เดอะต่อ’ วัชระ กรรณิการ์ ผู้

ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยกันไปหมาดๆ เมื่อวัน

ที่ 20  มีนาคมที่ผ่านมา

แขกเหรื่อเข้าไปอวยพรกันในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพียบ 

ขณะที่ ‘เดอะต่อ’ กราบขอบพระคุณถ้วนหน้า แต่บอกว่า 

วันพิเศษๆ ไม่ได้ออกไปไหน นั่งรับประทานขนมจีนน้ำายาปู 

รสชาติไม่อร่อยเท่าไหร่อยู่ที่บ้าน ธรรมดาๆ

พร้อมกับเผยว่า ไม่ได้ต้องการของขวัญอะไร เพราะ 

50 กว่าปีที่ผ่านมาได้มาเยอะแล้ว จากเด็กธรรมดาๆ ใน 

จ.ปทุมธานี ร่ำาเรียนจนถึงระดับดอกเตอร์ ขยับมาทำางาน

ทีวีจนมีคนรู้จัก ก่อนได้รับโอกาสเข้าสู่แวดวงการเมือง เป็น

ถึงรองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี และโฆษก

กระทรวงต่างๆ ถือว่า คุ้ม

ค่าแล้ว

แถม ‘เดอะต่อ’ ยัง

ประกาศ วันที่เหลือหลังจาก

นี้ จะขอเป็นนักการเมืองไป

จนหมดแรงตาย 

ขณะที่วันก่อน 19 

มีนาคม ครบรอบ 2 เดือน

ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคต

ไทย ‘เดอะต่อ’ โพสต์อัปเดต

ความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊ก ในฐานะคนที่คลุกงานให้พรรค

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

แบ่งเป็น 3 ประเด็นคร่าวๆ 1.พรรคสร้างอนาคตไทย 

ผลตอบรับดีเกินคาดกว่าพรรคที่เปิดมานาน เทียบชั้นพรรคที่

เปิดมาก่อนเป็นปีๆ ได้สบาย ไม่มีใครเกลียดขี้หน้าหรือเบือน

หน้าหนี มีแต่คนอยากจะมาจอยกัน

2.พรรคสร้างอนาคตไทยมาถูกทาง  เป็นพรรคมือ

อาชีพด้านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศ ไม่สุดโต่ง ไม่

ขัดแย้งกับใคร เปิดหน้าทะเลาะเฉพาะปัญหาปากท้อง

ประชาชนอย่างเดียว

พร้อมกับแอบคิดดังๆ “นี่ถ้าหากท่านอาจารย์สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ ท่านใจอ่อนมาตามคำาเรียกร้องของประชาชน

ทั่วประเทศจริงๆ พรรคนี้จะไร้เทียมทานด้านมืออาชีพทาง

เศรษฐกิจอย่างแท้จริงขนาดไหนครับ?”

และ 3.ความพร้อมเลือกตั้ง ขณะนี้ถือว่าดีเยี่ยม ได้

ตัวผู้สมัครแจ่มๆ มีคุณภาพเพียบ ทั้งคนหน้าเดิมและหน้า

ใหม่ แต่บางรายต้องจุ๊ๆ อุบเอาไว้ก่อน 

แต่ที่ทำา ‘เดอะต่อ’ ปลื้มหน้าบานไม่หยุด หลังโพสต์

เสร็จ ‘อ.สมคิด’ ติดต่อมา ชมเปาะโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ 2 

เดือนพรรคสร้างอนาคตไทยได้เฉียบมาก.  

ฌ.เฌอ

ปลื้ม ‘อ.สมคิด’ ชม

แ

จี้ตำ�รวจรักษ�หลักฐ�น‘คดีแตงโม’

วัชระ กรรณิการ์

าเราถือว่า ระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นความดีและ

ระบบเผด็จการที่สมบูรณ์เป็นความชั่ว เราก็จะเห็นว่าการ

สร้างระบบประชาธิปไตยนั้นทำาได้ยากมาก แต่การสร้าง

ระบบเผด็จการนั้นทำาได้ง่ายกว่าหลายเท่า  

เราจึงเห็นได้ว่า โลกนี้จึงไม่มีที่ใดที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

อย่างแท้จริง แต่เผด็จการที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้น กลับเคยมีอยู่

มากมาย ทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และจะยังคงต้องมีขึ้นอีกเรื่อยๆ ใน

อนาคต

ทำาไมน่ะหรือ... ก็เพราะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้

จริง ก็ต่อเมื่อ #ผู้ใช้สิทธิทางการเมืองทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผล

อย่างแท้จริง (rational) ซึ่งก็เหมือนข้อสมมุติฐานในทฤษฎีการค้า

อย่างเสรีที่สมมุติว่า ผู้ซื้อทุกคนต้องเป็นคนที่มีเหตุผล คือพวกเขา

จะไม่มีวันเลือกซื้อของที่ไม่จำาเป็นในราคาที่สูง เพราะพวกเขามี

สิทธิเลือกซื้อของที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ซึ่งมีให้เลือกได้อย่างมากมาย 

(เพราะมีผู้ขายแข่งกัน มีจำานวนมากมาย) เช่นนี้ ระบบผูกขาดที่

สามารถกอบโกยกำาไรเกินควร ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่างเด็ด

ขาด แต่ตามความเป็นจริงทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตขายก็หาได้มีเหตุผล

เช่นนั้นไม่ การผูกขาดและกึ่งผูกขาดจึงมีอยู่ทั่วโลก

ระบบการค้าเสรี (Free Trade) จริงๆ จึงไม่เคยมีที่ใดใน

โลกนี้ เฉกเช่นเดียวกับที่โลกก็ไม่เคยมีที่ใดที่มีระบบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน

ทำาไมถึงว่า #คนส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีเหตุผลในทางการเมือง 

น่ะหรือ... ก็เพราะเราสามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนส่วน

ใหญ่ยังไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างคำาว่า #สิทธิ และ #หน้าที่ ว่า

มันต้องใช้คู่กัน #แยกกันไม่ได้เด็ดขาด และคนส่วนใหญ่ก็ยังมีจิตที่

ตกเป็นทาสของกิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วน

ตนมากกว่าประโยชน์ของชาติและประชาชน (ตามวาทกรรมที่เส

แสร้งพ่นออกมาเพื่อหลอกลวงประชาชน)

เมื่อคนขาดแคลนสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่กล่าวในวรรคต้น 

เมือง ก็อาจจะเป็นการทำาเผื่อคนอื่นๆ ที่เป็นลูกหลาน เผื่อพรรค

พวก หรือเผื่อญาติโกโหติกา (ที่ในภายหลังก็ชวนกันเข้ามาช่วยกัน

กอบโกยโกงกิน)

ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ก็เพื่อจะได้นำาเงินโสโครกเหล่านั้นมาแบ่ง

กัน แบบที่พูดได้ว่า เรือล่มในหนอง ทอง (โสโครก) ก็จะไม่ไปไหน 

จะเห็นว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างก็เป็นหุ้นส่วนในการทำาลายชาติ

พอๆ กัน

จากตัวอย่างที่ยกไว้ข้างบนนี้ คำาว่า #ความเสมอภาค ก็หมาย

ถึงแต่เพียงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขายเสียง และนักการเมืองที่ขายตัว 

ทุกคนล้วนมีความเสมอภาคกันในการทำาชั่วและช่วยให้คนเลวๆ ได้

มีอำานาจ มีโอกาสทำาลายชาติบ้านเมือง ด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง

อย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทย

อีกตัวอย่างของระบบประชาธิปไตยจอมปลอม คือการ

ตีความหมายคำาว่า #เสรีภาพ ของนักการเมืองส่วนหนึ่ง ที่เลือก

จะใช้เสรีภาพในการกระทำาสิ่งที่พระห้าม 3 ประการที่เรียกกันว่า 

#ทุจริต3 ซึ่งก็คือ...

1) กายทุจริต : มีเสรีภาพในการทำาผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น 

การซื้อสิทธิและขายตัวแก่ผู้ที่มี

เงินมากกว่า ซึ่งเป็นนักการเมือง

ด้วยกัน 

2) วาจาทุจริต : มีเสรีภาพ

ทางวาจาในการกล่าว “คำาเท็จ” 

เพื่อหลอกลวงประชาชน โดย

สัญญาว่าจะทำาในสิ่งต่างๆแม้จะ

รู้ดีว่าทำาไม่ได้ มีเสรีภาพในการ

พูดเท็จเพื่อใส่ร้ายคู่ต่อสู้ทางการ

เมือง มีเสรีภาพในการใส่ร้าย

สถาบันต่างๆ ที่ตนไม่ชอบ และ

มีเสรีภาพในการสร้างความ

แตกแยกโดยการใช้คำาพูดให้คน

เกลียดกัน 

3) มโนทุจริต : มีเสรีภาพ

ในการคอยสาปแช่ง ผูกใจอาฆาต

มาดร้ายต่อคู่ต่อสู้ทางการเมือง 

พร้อมจะรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่า

พวกเขาบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือมีความทุกข์

#สรุป : ตราบใดที่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบ

ที่เปิดโอกาสให้คนชั่วคนเลวใช้เงินโสโครก ที่ได้มาจากการฉ้อ

ราษฎร์บังหลวง และทำามาหากินจากอาชีพที่ผิดทั้งกฎหมายและ

ศีลธรรม สามารถนำามันมาซื้ออำานาจทางการเมืองการปกครอง

ได้ โดยผ่านการขายสิทธิ และขายตัวของบุคคลที่เป็นฐานของ

ระบอบประชาธิปไตยได้ (เพราะส่วนใหญ่ยังถูกครอบงำาโดยกิเลส 

จึงขาดเหตุผล เห็นประโยชน์ตนสำาคัญกว่าประโยชน์ของส่วน

รวม) ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ก็จะหนีไม่พ้นในการกลายเป็น 

#ระบอบเผด็จการรัฐสภา (totalitarianism) อันจะเป็นระบอบที่กลับ

มาสร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองได้อีกเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา  

ตราบนั้นการรัฐประหารก็คงจะไม่มีใครห้ามได้ อย่านึกว่ามัน

จะเกิดขึ้นไม่ได้อีกในประเทศไทย เพราะคนอื่นที่ไม่ได้ยึดอาชีพเป็น

นักการเมืองเขาก็รักชาติรักประเทศของเขาเป็นเหมือนกันนะครับ

ผมขอเรียนว่าความเห็นที่ลงในเฟซบุ๊ก เป็น #ความเห็นส่วน

ตัวไม่เกี่ยวกับพรรค ปชป.แต่อย่างใด

ท่ีมา:Facebookดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรี

 

ความหมายของศัพท์ที่สำาคัญที่สุดที่ต้อง

มีในลัทธิประชาธิปไตย คือ #เสรีภาพ 

และ #ความเสมอภาค จึงถูกประชาชน

ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นำาไปใช้ในทางที่

ผิดๆ เป็นเหตุให้เกิดระบบประชาธิปไตย

จอมปลอมที่รังแต่จะสร้างความฉิบหาย

และล้าหลังให้เกิดขึ้นกับประเทศทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคตได้

ตัวอย่างเช่น คำาว่า #สิทธิ และ 

#เสรีภาพ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนมาก 

จึงหมายถึงเพียงสิทธิเสรีภาพในการจะ

เลือกกาบัตรให้กับผู้สมัครที่จ่ายเงินให้ตน

มากที่สุด โดยละเลย #หน้าที่ เพราะไม่

เคยสนใจว่า...

1.การขายเสียงนั้น ผิดทั้งกฎหมาย

และศีลธรรม (ท่านนบีมุฮัมมัดตรัสว่า ทั้ง

ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้

ซื้อและผู้ขาย จะต้องตกนรกทั้งสามคน 

เหมือนกรณีติดสินบน)

2.การขายเสียงนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ ของการมีลัทธิ

ประชาธิปไตย ที่หวังพึ่งให้ผู้ใช้สิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศ 

ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองได้ประโยชน์สูงสุด

3.และไม่เคยสนใจว่า เงินที่เขาเอามาจ่ายให้ตนนั้น เป็นเงิน

ที่ผู้ซื้อได้มาจากการทำามาหากินที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมหรือ

ไม่ หรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง โกงบ้าน

โกงเมือง ระหว่างดำารงตำาแหน่งในทางราชการหรือในทางการเมือง

ก็ได้

การใช้สิทธิและเสรีภาพแบบผิดๆ ควรคู่กับการละเลยหน้าที่

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนมากเหล่านี้ ทำาให้พวกนักการเมือง

เลวๆ เหล่านั้นสามารถ #สร้างวงจรอุบาทว์ทางการเมืองขึ้นมา โดย

การนำาเงินโสโครกขอตนมาซื้อเสียงประชาชนและซื้อนักการเมือง

ด้วยกัน ก็เพื่อขอให้ตนได้มีอำานาจในการบริหารประเทศ เพื่อที่จะ

ได้ไปโกงกินต่อ สะสมเงินโสโครกไว้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเก็บไว้เป็นทุน

มาซื้อประชาชนและนักการเมืองในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งทั้งหมดนี้ นอก

เหนือจากที่เป็นการทำาเพื่อให้ตนเองได้มีอำานาจในการบริหารบ้าน

ถ้

เครื่องจับเท็จ เรื่องน้ีท้ายท่ีสุดถ้า

มีการสืบสวนสอบสวนไปแล้วมี

ความจำาเป็นท่ีต้องเข้าเครื่องจับ

เท็จท้ัง 5 ราย ก็จะยุติได้ด้วย

นิติวิทยาศาสตร์เช่นกัน หลายคดี

ในอดีตแม้จะครบแล้วหรือสงสัย

บางประเด็นไม่ชัดเจนก็ใช้เครื่อง

จับเท็จ 

“เครื่องจับเท็จของไทยมี

อยู่แล้ว ฝากไปยัง ผบ.ตร.ท่ีเป็น

นักสืบมือฉกาจ นายกฯ ในฐานะ

ประธาน ก.ตร. ผบ.ตร.เป็นผู้บังคับ

บัญชาสูงสุดให้ความสนใจ ฝ่าย

นิติบัญญัติคือกรรมาธิการฯ มี

อำานาจหน้าท่ีตามกฎหมายมา

ช่วยให้เกิดความชัดเจนเป็นธรรม

ตรงไปตรงมา อยากให้รีบสรุป

ข้อเท็จจริงให้สังคมเมื่อเห็นแล้ว

ยอมรับได้ ผลนิติวิทยาศาสตร์เป็น

อย่างไร รูปคดีเป็นอย่างไร” นาย

สมชายระบุ 

ด้าน พญ.คุณหญิงพร

ทิพย์กล่าวว่า แนะนำาว่ามีฝน

ตกหลายหนแล้ว วัตถุพยานไม่

ควรเก็บไว้แบบน้ี เพื่อการพิสูจน์

ภายหลัง เน่ืองจากหลายคดี

มีการพิสูจน์ซ้ำาในภายหลัง ส่ิง

ท่ีตรวจพิสูจน์ซ้ำาต้องอยู่ภายใน

ห่วงโซ่วัตถุพยานเพื่อให้ข้อมูลน่า

เชื่อถือ เป็นแนวทางการปฏิรูป

นิติวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างหน่ึง 

จะบอกว่าสถานท่ีไม่พอไม่ได้ ก้ัน

เชือกเท่าน้ีไม่ได้ เพราะถ้าอัยการ

สงสัยส่ังให้ตรวจ สมมุติตรวจเจอ

จะตอบได้อย่างไรว่าเป็นของท่ีอยู่

มาต้ังแต่ต้น วัตถุพยานทุกอย่าง

ต้องไม่ถูกทำาลาย และไม่ถูกปน

เป้ือน หลักการมีอยู่ 2 อย่าง

พญ.คุณหญิงพรทิพย์กล่าว

อีกว่า ส่วนการจำาลองบาดแผล

กับวัตถุต้องสงสัย อย่างท่ีทราบยัง

ไม่สามารถหาท่ีมาของบาดแผลท่ี

มีลักษณะเฉพาะเหมือนก้างปลา

ไม่ได้ ต่อให้มีการสรุปสมมุติมา

จากใบพัด วิทยาศาสตร์ยังมีสิทธ์ิ

ต้ังข้อสงสัยได้ 

อดีต ผอ.นิติวิทยาศาสตร์

ระบุด้วยว่า ส่วนท่ีมีประเด็นเรือ

จริงหรือเรือปลอมน้ัน ถ้าวัตถุ

พยานอยู่แบบน้ีและเราไม่ได้เห็น

ต้ังแต่เบ้ืองต้น ไม่สามารถช่วย

ยืนยันได้ แต่ต้องทำาให้ม่ันใจใน

เรื่องพวกน้ี ไม่อย่างน้ันประเด็น

มันจะมากข้ึนเรื่อยๆ

นายมงคลกิตต์ิ สุขสิน

ธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลง

ถึงกรณียุติบทบาทในการค้นหา

ข้อมูลคดีการเสียชีวิตของแตงโม 

นิดา ว่า สาเหตุท่ีต้องยุติคดีแตงโม 

เพราะ 1 เดือนท่ีผ่านมารู้สึกต้อง

พักผ่อนบ้าง รวมถึงนายสิระ เจน

จาคะ อดีต ส.ส.กทม. พรรคพลัง

ประชารัฐ ท่ีแจ้งความดำาเนินคดี

กับตนน้ันทำาให้รู้สึกท้อ รู้สึกว่า

ควรถอยมาก้าวหน่ึง.

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

โพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า ตน

มีความห่วงใยกับสถานการณ์

ปุ๋ยขาดแคลน เนื่องจากใกล้

เริ่มฤดูกาลเพาะปลูกแล้ว จึงได้

สั่งการให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ 

สำารวจปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ ใน

สต๊อก และการจัดหาปุ๋ยเพิ่ม

เติมให้เพียงพอ 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า 

สำาหรับเรื่องปุ๋ย ตนได้สั่งการ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

ประสานงานกับภาคเอกชนที่

ประกอบธุรกิจนำาเข้า เพื่อหา

หนทางนำาเข้าเพิ่มเติมให้ได้มาก

ที่สุด โดยราคาอาจจะต้องแพง

ขึ้นบ้าง รัฐบาลก็มีแนวคิดว่าเรา

จะช่วยกันอย่างไรได้บ้าง เช่น ใช้

มาตรการทางการเงิน ช่วยปล่อย

เงินกู้พิเศษ เงินกู้ระยะยาว ดูแล

เรื่องดอกเบี้ย เป็นต้น

นายกฯ เปิดเผยว่า ได้มอบ

แนวทางสำาคัญในการบริหาร

จัดการปุ๋ยว่า 1.ปุ๋ยจะต้องไม่ขาด 

รัฐบาลต้องหาปุ๋ยเพิ่มเติมจาก

ต่างประเทศเข้ามาให้เพียงพอ 

2.ราคาปุ๋ยต้องเป็นราคาที่เกษตร 

กรสามารถรับภาระได้ และได้

กำาชับว่าการดำาเนินการตาม

มาตรการนี้จะต้องไม่เปิดโอกาส

ให้มีบุคคล หรือกลุ่มใดเข้ามา

หาผลประโยชน์ หรือนำาเข้าปุ๋ย

ที่ ไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ได้สั่ง

การให้กระทรวงการคลัง สำานัก

งบประมาณ และกระทรวงการ

ต่างประเทศ ให้ประสานงาน

กับต่างประเทศว่าจะสามารถ

ให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้

อย่างไรได้บ้าง. 

แจงปมพบทูตรัสเซีย

หวังคนเสพข่าว2ด้าน
กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

พล.อ. รังษี กิติญาณทรัพย์ 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

ททบ.5 กล่าวถึงการแจ้งยกเลิก

แถลงข่าวการประสานความร่วม

มือด้านข่าวสารกับจีน รัสเซีย 

อิหร่าน จากเดิมท่ีนัดหมายว่าจะ

มีการแถลงในวันท่ี 23 มี.ค.ว่า 

เนื่องจากตนติดภารกิจต้องเดิน

ทางไปสถานทูตยูเครนประจำา

ประเทศไทย นอกจากน้ี ยังมี

อีกหลายชาติท่ีจะเข้ามาร่วมกับ

ช่อง 5 ซ่ึงติดต่อและอยากส่งข่าว

โดยตรงมาท่ี ททบ. 5 ซ่ึงยินดีท่ีจะ

นำาข่าวสารโดยตรงจากทางการ

ของแต่ละประเทศ 

พล.อ.รังษีกล่าวว่า การท่ี

ทำาแบบน้ีเพราะสงครามรัสเซีย-

ยูเครน เป็นมิติใหม่ของข่าว

สงครามความขัดแย้ง ท่ีมี 3 มิติ 

คือ 1.มิติทางด้านการทหาร 2.มิติ 

ทางด้านข่าวสารท่ีสองฝ่ายต่าง 

ต่อสู้ จึงควรต้องรับฟังจากทุกส่วน

และนำามาพิจารณาว่าใครโกหก 

หรือใครพูดจริง เพราะเวลาเกิด

ความขัดแย้ง หรือมีใครทะเลาะ

กัน จะมีคนพูดไม่ตรงกัน เพราะ

ฉะน้ัน ควรนำาข้อมูลจากแหล่ง

ต่างๆ มาให้คนไทยได้ดูและได้

ติดตาม 3.มิติสงครามเศรษฐกิจ 

การคว่ำาบาตร การแก้เกมของ

รัสเซียเป็นอย่างไร เน่ืองจาก

สงครามคร้ังน้ีสะเทือนท้ังโลก 

ซ่ึงกระทบต่อไทยในเร่ืองราคา

พลังงานและเรื่องการส่งออก  

“ปกติช่อง 5 รับข่าวจาก

รอยเตอร์ปีละ 2 ล้าน แต่การ

ประสานงานกับทางฝ่ังรัสเซีย จีน 

อิหร่าน ยูเครนคร้ังน้ี เขาไม่ได้

คิดตังค์ผมเลย ส่ิงท่ีคนไทยได้คือ

ฟังข่าวสองด้าน ช่อง 5 มีหน้า

ท่ีในการนำาข้อมูลข่าวสารมาให้

ประชาชน ผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่า

น้ีเป็นข้อมูลท่ีสำาคัญท่ีคนไทยควร

รับไปพิจารณา ช่อง 5 ไม่ได้ไป

ช้ีว่าใครผิดใครถูก เพราะเราไม่รู้

จริง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้ว 

เราเป็นประเทศท่ีอยู่ข้างนอก 

เราก็ได้ทำาแค่ศึกษาติดตาม” 

พล.อ.รังษีระบุ

ผู้อำานวยการใหญ่ ททบ.

5 กล่าวว่า ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็น

คนเข้าไปหาทูตเหล่าน้ี แต่ทูตเชิญ

ตนไปพูดคุย เมื่อคุยกันเห็นว่ามี

ประโยชน์กับประเทศไทยและคน

ไทย เลยตัดสินใจว่าจะทำาแบบน้ี 

อาจจะเป็นมิติใหม่ และยกระดับ

มาตรฐานข่าวของประเทศเรา

ด้วย ท้ังน้ี ตนพร้อมเม่ือใดจะ

แถลงช้ีแจงในรายละเอียดอีกคร้ัง 

ส่วนท่ีมีการมองภาพของ

ช่อง 5 เชื่อมโยงกับกองทัพใน

การออกหน้าพบทูตเป็นเรื่องอ่อน

ไหว พล.อ.รังษีช้ีแจงว่า กองทัพ

บกยุคน้ีไม่ได้ยุ่งกับการเมือง โดย

เฉพาะ ผบ.ทบ.จะเห็นได้ว่าไม่

เคยพูดเรื่องการเมืองเลย ส่วนท่ีมี

การวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่างๆ 

ว่าเป็นการล้ำาเส้นไปยุ่งเก่ียวกับ

งานด้านการต่างประเทศน้ัน ขอ

ถามว่าการไปแลกเปล่ียนข่าวสาร

เป็นการไปล้ำาเส้นตรงไหน เพราะ

การท่ีจะไปรับข้อมูลจากฝ่าย

ตะวันตกอย่างเดียวก็ถูกมองว่า

เป็นการเลือกข้างหรือไม่. 

หาช่องนำาเข้าปุ๋ยกันขาดแคลน

เมื่อวันท่ี 24 มี.ค. ท่ีกอง

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

นนทบุรี (บก.ภ.จว.นนทบุรี) นาย

สมชาย แสวงการ ประธาน

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค พญ.คุณหญิงพรทิพย์           

โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาและ

อดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร ตัวแทน

ครอบครัวดาราสาวแตงโม นิดา 

พัชรวีระพงษ์ เข้าพบกับ พ.ต.อ.จา

ตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผกก.

สภ.เมืองนนทบุรี และพนักงาน

สอบสวนเพื่อขอตรวจสอบเรือลำา

ท่ีเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเสีย

ชีวิตของดาราสาว โดยมีการพูด

คุยประมาณ 1 ชม. ก่อนออกมาดู

เรือลำาท่ีเกิดเหตุท่ีจอดไว้กลางแจ้ง

นายสมชายเปิดเผยว่า 

เท่าท่ีมีการคุยกันตำารวจจะเร่ง

ดำาเนินการสรุปสำานวนให้เสร็จ

ภายใน 2 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีเกิด

เหตุ อย่างช้าวันท่ี 23-24 เม.ย.จะ

สามารถสรุปสำานวนได้ท้ังหมด 

อย่างไรก็ตาม ตำารวจยืนยันจะ

สอบทุกประเด็นท่ีสงสัยและทำา

อย่างรอบคอบรัดกุมท่ีสุดให้เร็ว

ข้ึนเท่าท่ีทำาได้ ไม่ให้มีตกค้างใน

ข้อประเด็นท่ีสงสัย 

ไทยโพสต์ • กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ถก ผกก.สภ.เมืองนนท์ คดีแตงโม 

นิดา ‘สมชาย’ แนะเก็บรักษาหลักฐานก่อนถูกทำาลายมากกว่านี้ ระบุ 

เครื่องจับเท็จมีความจำาเป็น ยันหลายคดีจบด้วยนิติวิทยาศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รับมอบภาพวาด “ของขวัญจากใจ” 

จากตัวแทนเด็กปฐมวัย ระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณา

การความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ.

2565–2569 ที่ทำาเนียบรัฐบาล

นายสมชายระบุว่า นอก   

จากน้ีได้มีการแนะนำาเบ้ืองต้น

คือ 1.การเก็บเรือของกลาง ถ้าไม่

ย้ายต้องคลุมให้มิดชิด ไม่ให้เกิด

การเปล่ียนสภาพไปมากกว่าน้ีอีก 

2.ให้ผู้เช่ียวชาญเรือมาให้ข้อมูล

ว่าการตก ตกแบบลักษณะใดจะ

ทำาให้เกิดบาดแผลได้ โดยเฉพาะ

รอยร้ิวบาดแผล การตกเรือจะ

ดูดหรือกระจายออกมันสำาคัญ

มาก ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ เพราะ

เรือแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน 

ลักษณะความเร็วไม่เหมือนกัน 

คนท่ีจะตอบได้คือผู้เช่ียวชาญ 

ประธานกรรมาธิการฯ 

กล่าวว่า 3.การสอบพยาน 

พนักงานสอบสวน ผกก.ยืนยันว่า

ไม่ได้ให้ข่าวว่าจะไม่มีการนำาเข้า

#ความดีทำายากความเลวทำาง่าย
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

ผมกลับมาแน�! “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” พูดทิ้ง

ทาย หลังโบกมือลาศาลาเสาชิงชาอยางเปนทางการ

แลว “ผมเปนนักปฏิบัติ นํานโยบายที่เขียนไวอยางสวย

หรูเม� อ 20-30 ปกอนมาทํา แตไม                                            

คอยไดแถลงขาววาทําอะไรไปบาง                                        

ประชาสัมพันธไมเกง เปนนักปฏิบัติ 

ไม่ใช่นักพูด เรื่องที่กําลังหาเสียง

กันอยูขณะนี้ผมทําเสร็จไปแลวทั้ง

นั้น กรุงเทพฯ มันเปลี่ยนไปเยอะ

แลว... คนที่เปดตัวมาแลว ทุกคน

เป็นคนดีคนเก่ง เป็นเรื่องดีที่คน

กรุงเทพฯ มีตัวเลือกหลากหลาย 

ชอบใครก็ไปเลือกคนนั้น แตถา

ตัดสินใจไมไดก็หันมาเลือกอัศวิน 

กรุงเทพฯ ตองไปตอ ผมจะนํานโยบายไปสูปฏิบัติ ผมเปนนัก

ประสาน” ผูวาฯ กทม. คนที่ 16 ใหคะแนนตัวเอง 5 คะแนน

จากเต็มสิบ สําหรับการทํางาน 5 ป 5 เดือน 5 วัน และออน

คนกรุงขอโอกาสกลับมาอีกครั้งเพ� อทําคะแนนที่เหลืออีกครึ่ง

หนึ่ง นับวาเปนแคนดิเดตคนที่ 8 ในวัย 71 ถือเปนผูสมัคร

ที่อายุมากสุดในบรรดา 8 คน ลองไลเลี่ยตามอายุ รสนา โต

สิตระกูล อายุ 68 ป ผูสมัครอิสระ, ประยูร ครองยศ อายุ 

62 ป ในนามพรรคไทยศรีวิไลย, น.ต.ศิธา ทิวารี อายุ 57 ป 

สังกัดพรรคไทยสรางไทย, ชัชชาติ สิทธิพันธุ อายุ 55 ป ผู

สมัครอิสระ, ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ อายุ 49 ป พรรค

ประชาธิปตย สวน วิโรจน ลักขณาอดิศร กับสกลธี ภัททิยกุล 

อายุ 44 ปเทากัน ตอจากนี้คงตองรอฟงนโยบายที่อดีตผูวาฯ 

นัดแถลงพรอมเปดตัวทีมงาน ส.ก. ในวันที่ 28 มี.ค.นี้ บอกได

เลยวาเสนทางสนามเลือกตั้งไมงาย ตางสิ้นเชิงกับเกาอี้ผูวาฯ 

สมหลนที่ไดมาโดยทางดวนพิเศษ จากคําสั่งแตงตั้งของ คสช.  

• เรียกวาตัวหลักๆ เปดหนาพรอมทําศึกสนาม

เมืองกรุง กอนที่วันศุกรนี้ กกต.ไดฤกษออกประกาศใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พ.ค.65 

กําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.  ซึ่งการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม. ในรอบ 9 ป ครั้งนี้จะ

กลายเปนประวัติศาสตรหนาใหม 

จากเดิมที่เคยเปนการตอสูระหวาง 

2 พรรคใหญระหวางประชาธิปตย

กับเพื่อไทย ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆ 

เปนเพียงไมประดับ คราวนี้ผล

เลือกตั้งน�าจะตางออกไป ไมน�าจะ

มีใครนําโดงหรือทิ้งหาง ดีไมดีผู

ชนะอาจไดคะแนนไมถึงลานเสียง

ดวยซ้ํา ถึงจะมีผูทาชิง 8 คน แต

ฐานเสียงหนีไมพน 2 ขั้ว ขั้วแรก ก็

จะมี “ดร.เอ” ลงชิงในฐานะตัวแทนอดีตแชมปเกาพรรคพระ

แมธรณีฯ สกลธี และ พล.ต.อ.อัศวิน ในนามอิสระ ซึ่งน�าจะ

มาตัดคะแนนกันเอง จึงไมแปลกที่ชวงนี้พรรคพระแมธรณีฯ 

โหมหนักมาก งัดกลยุทธ  “All for Democrat” มาเปนทีม 

50 บวก 1 เปลี่ยนกรุงเทพฯ งานนี้ ไมไดวัดแคกระแส ดร.เอ

เทานั้น แตหมายถึงความนิยมของประชาธิปตยในกรุงเทพฯ 

วาจะพลิกฟนกลับมาไดหรือเปลา ภายใตการนําของจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ ซึ่งจะสงนัยถึงการเลือกตั้งใหญดวย หลังจาก

สูญพันธุ ไมได ส.ส.กทม. แมแตคนเดียวในการเลือกตั้งป 62

• ขณะที่อีกขั้ว “ชัชชาติ” ที่มีคะแนนนําในการทํา

ทุกโพลทุกครั้ง ซึ่งจะโดนแบงคะแนนไปใหผูพันปุน พูดให

ถูกก็คือไทยสรางไทยของหญิงหน�อยที่มีฐานเสียง ส.ก.อยู

หลายเขต รวมถึงพรรคกาวไกลที่ประมาทไมได เพราะ

เด็กรุนใหมและ 3 นิ้ว พรอมเท

ใหแน� แตอยาลืมวาชัชชาติยังมี

อาวุธที่สําคัญ ถึงฉากหนาจะลง

อิสระ แตเขารูกันทั้งเมืองหลวงวา

อาศัยมือไมกลไกฐานเสียงเพ� อไทย 

ลาสุดหัวหนาครอบครัวเพ� อไทยคน

ใหมเพิ่งนําทีมประกาศวาที่ผูสมัคร 

ส.ก.ของพรรค 50 เขต ในคอน

เซ็ปต Bangkok Bling (กรุงเทพฯ 

มั่งคั่ง) ภายใตสโลแกน ‘เลือกเพ� อ

ไทย เลือกอนาคตที่มั่งคั่งใหคน

กรุงเทพฯ’ แถมมีทีเด็ดหนึ่งใน 5 นโยบาย คือ 30 บาทถึงที่

หมาย เสียคารถไฟฟาทุกเครือขายในราคา 30 บาท ตอบ

โจทยคนกรุงในภาวะของแพง ที่สําคัญเลือกตั้งครั้งนี้จะเปน

เวทีแรกที่ “อุงอิ๊ง” จะลงพื้นที่ชวยผูสมัคร ส.ก.หาเสียง ถือ

เปนการซอมใหญกอนลงสนามจริงในการเลือกตั้งใหญทั่ว

ประเทศ ปูทางไปสูเกาอี้นายกฯ ตามที่ “พอโทนี่” ขีดไว.

สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ 

ไ

คําวา ท่ีราชพัสดุ มาจากคําวา ท่ี + ราช + พัสดุ โดยคําวา 

‘ที่’ หมายถึง แหลง ถิ่น สถานที่ คําวา ‘ราช’ หมายถึง พระเจา

แผนดิน และคําวา ‘พัสดุ’ หมายถึง สิ่งของ ที่ดิน บานเรือน ตาม 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ระบุวา ที่ราชพัสดุ ไดแก 

1.อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด 2.ที่ดินที่

สงวนหรือหวงหามไวเพ� อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ และ 

3.ที่ดินที่สงวนหรือหวงหามไวเพ� อประโยชนของทางราชการตาม 

กฎหมาย โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ 

และใหกรมธนารักษมีหนาที่ในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษา.

ที่ราชพัสดุ

พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง

แพทองธาร 

ชินวัตร

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ในวิถี

สังคมใหม ยุคการส� อสารที่รวดเร็ว .. การเสพขาวสารทุก

เวลา เปนพฤติกรรมของหมูชนในยุคสมัยที่อาศัยไอทีเปน

ปจจัยที่ ๕ สําคัญในการดํารงชีวิต

การเสพขาวสาร .. จึงเปนพฤติกรรมปกติของหมูชนในกระแส

สังคมปจจุบัน.. พฤติกรรมของบุคคลและสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไป 

ดวยอิทธิพลการส� อสารการรับรูที่ไรพรมแดน...

การไมพัฒนาจิตวิญญาณใหพรอมที่จะรับรู เพ� อการเรียนรู 

จึงนําไปสูปญหาใหญของสังคมในยุคนี้!

การเสพขาวสารอยางไรคุณภาพ จึงเปนโทษมากกวาประ 

โยชน ที่สะทอนกลับมาสูสภาวะออนแอทางจิตใจของหมูชน.. ที่ยัง

ประมาทในการประกอบตนอยูกับอารมณตางๆ อันเปนที่ตั้งของ

กิเลส ที่ชักนําจิตไปใหเกิดความรักบาง ความโกรธบาง ความหลง

บาง ยากยิ่งที่จะสงบสุข เยือกเย็น ไดดังแตกอน

อันที่จริงแลว.. พุทธศาสนามีหลักธรรมปฏิบัติเพ� อการแกไข

ปญหา.. ขจัดทุกข โทษภัยในชีวิตอยางมีประสิทธิภาพใชได ในทุก

สมัย.. ไมเส� อมไปตามกาลเวลา.. ไมวากาลใดสมัยใด.. ก็สามารถพึ่ง

หลักธรรมคําสั่งสอนในการขจัดทุกข โทษภัยใหสิ้นไปไดจริง..

แตดวยความหางไกลการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติตามหลักธรรม

คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา จึงทําใหหมูสัตวขาดเคร� องมือ ความ

รู ที่จะนําไปใชในการพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ เพ� อรับกระแสโลกได

อยางมีคุณภาพ

จึงเกิดปรากฏปญหานานัปการ.. ในสังคมยุคใหมที่สะทอนให

เห็นความจริงของธรรมชาติในดานจิตใจที่ไรคุณภาพของสัตวสังคม

ยุคไอที..

ความเปราะบาง.. ความออนไหว.. ความเครียด ภาวะความ

ไมอดทน.. ไมเพียรพยายาม ขาดความใสใจ ไมตั้งใจจริง.. จึงเปน

ปรากฏการณของสภาวะลักษณะทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ

ในยุคนี้ ที่นําไปสูการใชอารมณมากกวาการใชเหตุผล.. ไมวาเร� อง

นั้นๆ จะเปนเร� องเล็กนอย.. ไรสาระ ก็ยอมมีอิทธิพลตอคนในสังคม

ทันที หากมีการจุดประกายเผยแพรแสดงความเห็นส� อสารออกไป

โดยเฉพาะใน ทางลบ..

หากเปนเร� องดีๆ .. ก็ไมคอยมีใครใสใจ.. แตถาเปนเร� องไม

ดี.. ก็จะขยายความนําไปวิพากษวิจารณตอกันไปไดอีกยาวนาน.. 

จนจากเร� องหนึ่งกลายเปนอีกเร� องหนึ่งและแปรไปอีกเร� องหนึ่ง.. ที่

ชักนําใหเกิดกระแสไหลตามกันไป จนหลงลืมไปวา สาเหตุที่แทจริง

มาจากอะไร!?

จึงเห็นการแปรเปลี่ยนในประเด็นของปญหาหรือเร� องราวที่

เกิดขึ้นในทุกๆ ขณะ .. ที่มีการส� อสารสงสืบตอกันไป มีการขยาย

ขาวสารเร� องราวดังกลาวแตกกระจายไปสูประเด็นตางๆ จนกลาย

เปนคนละเร� องเดียวกัน.. โดยมีผูคนหลงเขาไปติดตามจํานวนมาก... 

เร� องไมเปนปญหาจึงเปนปญหา.. เร� องปญหาเล็กๆ ควรแกไขไดดวย

วิธีการปกติ จึงยกระดับเปนปญหาใหญที่ตองหาวิธีการพิเศษเขาไป

แกไข ใหวุนวายไปกับเร� องราวที่ ไมเปนสาระ.. จนกลายเปนสาระ

ของชีวิตที่สะทอนความมีชีวิตที่ไรสาระอยางมึนงง!!

อะไรทําใหสภาวะสังคมแปรเปลี่ยนเปนไปเชนนั้น.. คําตอบ

คือ.. กระแสจิตที่ ไหลไปดวยการประยุกตของกิเลสฝายต่ําอยาง

หยาบที่กําลังขับเคล� อน.. ในกระแสชีวิตของปุถุชนใหเปนไปเชนนี้!!

ปญหาในสังคมที่สะทอนถึงความออนแอของหมูชนจึงเกิดมี

ปรากฏใหเห็นในทุกมิติ ไมเวนแมในเขตพระพุทธศาสนา ดังที่ ได

เห็นการบรรพชา-อุปสมบทของบุคคลอยางไมไดมี ความศรัทธาที่

ถูกตอง.. ปสาทะ ความเล� อมใสที่แทจริง.. ในพระพุทธศาสนา

ปญหาในแวดวงสงฆในพระพุทธศาสนา จึงหนีไมพนเร� อง

ของตัวบุคคลที่เขามาบวชเปนพระภิกษุ สามเณร หรือหมูชนผูอาง

วาตนเองเปนชาวพุทธ...

เร� องเน�าๆ เหม็นๆ จึงโชยออกมาจากดงขมิ้นเปนระยะๆ .. 

จนนําไปสูการตั้งปญหาวา แทจริงมาจากอะไร!?

การจัดตั้ง โครงการจิตอาสา กําลังใจ พัชรธรรม จึงเกิดขึ้น 

เพ� อเตรียมบุคคลที่จะเขาบรรพชา-อุปสมบทใหมีความพรอมทั้งกาย

ใจ.. ดวยการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ เพ� อสรางองคความรูความเขาใจ

ที่ถูกตอง มีทัศนคติที่ดี.. มีพฤติกรรมภาวะจิตสํานึกที่ควร.. กอนการ

เขาสูการบรรพชา-อุปสมบทตามพระพุทธานุญาต.. ที่ควรมีความรู

ความเขาใจในพระธรรมวินัยเบื้องตนอยางแทจริง...

จึงไดมีการเปดการอบรมตามโครงการดังกลาวครั้งที่ ๑ 

เม� อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผานมา ณ วัดปาอารยวังสาราม 

บางไทร อยุธยา โดยอาตมาไดกลาวถวายโอวาทธรรมในที่ประชุม 

ที่มี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี                                                                        

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปนองคประ 

ธาน ดังนี้

“ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยา

ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช

ธิดา เน� องในวโรกาสเสด็จเปนองคประธาน เปด โครงการจิตอาสา 

กําลังใจ พัชรธรรม ครั้งที่ ๑ ณ วัดปาอารยวังสาราม อ.บางไทร 

จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จะจัดใหมีโครงการดังกลาวขึ้น ระหวางวันที่ 

๒๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้

ดวยความศรัทธาปสาทะในพระธรรมคําสั่งสอนของพระ 

พุทธเจา ที่ใหความสําคัญในคุณคาของความเปนมนุษย อันเทา

เทียมกัน ภายใตกฎแหงกรรม ... อํานาจแหงธรรม จึงเกิดโครงการ

พัชรธรรม .. ในการกํากับของโครงการกําลังใจในพระดําริขึ้น สืบ

เน� องเขาสู ปที่ ๔ ในปจจุบัน ที่ ไดให โอกาสผูตองขังจากเรือนจํา

ตางๆ ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติธรรม .. ตามแนว พึ่งตน-พึ่ง

ธรรม โดยการสรางความศรัทธาในตนเอง วา.. สามารถพัฒนาหรือ

เปลี่ยนแปลงตนเองไดดวยตนเอง.. โดยการทําตนเองใหมี ธรรม...

การปรับเปลี่ยน เสริมสราง ใหมีทัศนคติที่ถูกตองวา.. คุณคา

ของชีวิต เกิดจากการพัฒนาชีวิตใหมีคุณธรรมความดี.. นับเปนเร� อง

สําคัญยิ่งในโลกสมัยวัตถุนิยมปจจุบัน 

การสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้น .. ดวยความเขาใจที่วา ถา

จะพึ่งตนใหสําเร็จผล ก็ตองรูจักธรรม.. รูจักความเปนไปตามเหตุ

ปจจัย.. รูวาอะไรเปนเหตุปจจัยของความเส� อม.. อะไรเปนเหตุปจจัย

ของความเจริญ เพ� อการทําใหถูกตองตามเหตุปจจัยนั้นๆ.. 

อะไรเปนเหตุปจจัย นําไปสูความเส� อม ก็รูจักละเวน 

อะไรเปนเหตุปจจัย นําไปสูความเจริญ ก็เรงรัดจัดทําให

สําเร็จ.. 

จึงเปนที่มาของการปลูกสรางองคความรู ใหกับสมาชิกพัชร

ธรรมทุกแหง.. จนนําไปสูความสําเร็จในการบริหารชีวิตในพื้นที่

จํากัด.. ใหสามารถดําเนินชีวิตอยูตอไปไดอยางมีกําลังใจ.. วา.. 

สามารถกําหนดชะตาชีวิตตนเองได...

สมาชิกพัชรธรรม .. จึงมีการสั่งสมความสํานึกที่ถูกตอง.. มี

ทัศนคติที่ดี .. ตอตนเองและสังคมประเทศชาติ.. โดยเฉพาะความ

กตัญูรูคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จึงไดสมัครใจมาขอบรรพชา-อุปสมบทในพระพุทธศาสนา.. 

นอกจากตองการกลับคืนสูสังคมในฐานะความเปนคนดีแลว.. 

สําคัญยิ่งตามที่แจงความประสงค เพ� อถวายเปนพระราชกุศล...

ในหวงเวลาที่ผานมา.. มีสมาชิกพัชรธรรมเขามาสูโครงการ

ภิกษุพัชรธรรมอยางตอเน� อง และมีแนวโนมมากขึ้น โดยเฉพาะการ

บวชกันในระยะยาว... ดังที่มีพระภิกษุพัชรธรรมจํานวนหลายรูปที่

ตั้งใจบวชเปนภิกษุมาตลอดถึงปจจุบัน...

แตอยางไรก็ตาม การมีเจตนาทําความดี ความบริสุทธิ์อัน

ประณีตตามหลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา .. มิไดสําเร็จ 

เพราะการไดบรรพชา-อุปสมบท นุงหมผากาสายะ ปลงผมโกน

หนวด.. แตจะตองเกิดจากการไดศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติตามพระ

ธรรมวินัย .. อยางจริงจัง.. มีวินัยที่เขมแข็ง มีความอดทนสูง เพ� อ

การดํารงอยูในสมณเพศที่บริสุทธิ์.. จึงตองมีจิตสํานึกที่ถูกตอง และ

มั่นคงในความศรัทธา ตั้งอยูในสัมมาปฏิบัติ... 

ดังนั้น การเตรียมบุคคล เพ� อความพรอมตอการเขาสูการ

บรรพชา-อุปสมบท เปนเร� องสําคัญยิ่ง.. โดยเฉพาะการปลูกสราง

ศรัทธาในหลักการ.. การปลูกฝงอุดมการณ และฝกอบรมใหเปน

บุคคลที่มีวินัยในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงประโยชนแหงธรรมเปน

สูงสุด นอกจากประโยชนแหงตนและผูอ� นเปนพื้นฐานแลวนั้น

ดวยพุทธศาสนา .. มีหลักคําสั่งสอนที่เปนมนุษยนิยม รัก

ตนเอง รักเพ� อนมนุษยดวยกัน จึงสอนใหรูจักปกครองตนเองดวย

ธรรม คือ คุมครอง กาย วาจา ใจ ใหอยูในกรอบศีลธรรม โดยตอง

มีความสํานึกรับผิดชอบตอการ คิด พูด ทํา ของตนเอง .. ที่จะตอง

ดําเนินไปตามทางแหง กุศลกรรมบถสิบ.. ไมประพฤติปฏิบัติไปใน

ทางอกุศล.. เบียดเบียนทํารายใครๆ ... อันเปนวินัยของคนดีในสังคม

วิถีพุทธศาสนา!

จึงเปนความชอบควรอยางยิ่ง ... ที่จักตองจัด โครงการ

จิตอาสา กําลังใจ พัชรธรรม...ขึ้น เพ� อรองรับสมาชิกพัชรธรรม.. 

ตลอดจนบุคลากรในโครงการพัชรธรรม และบุคคลที่เหมาะควรที่
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องทัพรัสเซียปดลอมเมืองสําคัญๆ โดยเฉพาะมาริอูโปล 

และถลมเมืองของยูเครนดวยอาวุธยิงระยะไกลนานาชนิด 

หลังจากยูเครนไมยอมรับขอเสนอใหยอมจํานนตอกองทัพ

รัสเซีย ยุทธการรุกไลดวยการปดลอมยูเครนของกองทัพ

รัสเซีย มหาอํานาจทางทหารชาติหนึ่งของโลกในขณะนี้ โดยเฉพาะ

การปดลอมเมืองใหญๆ ที่อยูรายลอมเมืองหลวงของยูเครนที่กําลัง

กระชับวงลอมเขาไปทุกที สรางแรงกดดันอยางมหาศาลตอทาที

ของผูนํายูเครน รวมทั้งกองทัพและประชาชนชาวยูเครน ตลอดทั้ง

ประชาคมโลกใหเกิดความออนลา และไมแน�ใจวาสงครามครั้งนี้จะ

เดินไปถึงจุดไหนและเม� อไร ทาทีที่จะกดดันรัสเซียใหออนกําลังลง

และยอมเลิกราการบุกยูเครนลงของฝายสหรัฐฯ และพันธมิตรนั้น 

เริ่มรับสัญญาณจากผูนํารัสเซียวาจะไมเปนผล เพราะทาทีของผูนํา

รัสเซียเองที่ ไมมีทาที โอนออนผอนลงแตอยางใด หากแตกลับมีความ

แข็งกร้าวและมุ่งมั่นมากขึ้นในการปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อ

ปลดปลอยรัฐโดเนตสค-ลูฮานสค อันเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคแควน

ดอนบาส ดวยทาทีที่แข็งกราวของประธานาธิบดีปูตินในการดํารง

ความมุงหมายปฏิบัติการพิเศษทางทหารหนนี้มี ใหประชาคมโลกได

แลเห็นกันมาอยางตอเน� อง แมประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและนายก

รัฐมนตรีแหงเยอรมนี ไดหารือทางโทรศัพทเปนเวลากวาชั่วโมง หาก

แตผูนํารัสเซียไมไดแสดงความประสงคที่จะยุติสงครามในยูเครนแต

อยางใด

ในขณะที่ชาติสมาชิก NATO และสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้ง

มหาอํานาจทุกดานอยางสหรัฐฯ เอง ก็ทําไดแตเพียงสรางแรงกดดัน

ทางเศรษฐกิจตอรัสเซีย โดยไมกลาผลีผลามสงกําลังทหารเขาไปชวย

เหลือยูเครนโดยตรงแตอยางใด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ 

กลาวย้ําอีกครั้งเม� อกลางเดือน มี.ค.ที่ผานมาวา สหรัฐฯ จะไมสงกอง

กําลังทหารสหรัฐอเมริกาเขารวมรบในสงครามยูเครน เน� องจากเกรง

วาความขัดแยงจะลุกลามบานปลาย จนกลายเปนชนวนเหตุของ

สงครามโลกครั้งใหมที่ ไมอาจประเมินความสูญเสียได เพราะกองทัพ

รัสเซียมีอาวุธทําลายลางสูงอยางนิวเคลียรในครอบครองจํานวนมาก

ที่สุดในโลก โดยผูนําสหรัฐฯ กลาวอยางชัดเจนวา สหรัฐฯ จะปกปอง

ดินแดนทุกตารางนิ้วของพันธมิตรนาโตอยางสุดกําลัง ดวยกองกําลัง

ที่แข็งแกรงและมีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว แตจะไมรบกับรัสเซียใน

สงครามที่ยูเครน เพราะการเผชิญหนากันโดยตรงระหวาง NATO กับ

รัสเซียนั้น จะนํามาซึ่งมหาสงครามครั้งใหมของโลกที่ ไมมีใครอยาก

ใหเกิดขึ้น 

ทําใหที่ผานมาจนถึงวันนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตรสหภาพ

ยุโรป ทําไดเพียงการบังคับใชมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจเพ� อ

กดดันรัสเซียอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากแต่การกดดันทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และพันธมิตร ก็ไมทําใหรัสเซียออนกําลังลงแต

อยางใด เพราะรัสเซียเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของ

โลก ทั้งยังมีทรัพยากรมากมายในการยืนหยัดอยูไดดวยตนเองในระยะ

ยาว รวมทั้งยังมีพันธมิตรยักษ ใหญทางเศรษฐกิจอยางสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เปนพันธมิตรที่แน�นแฟน ซึ่งจีนเองก็มีความหางเหิน

กับสหรัฐฯ มาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน อันเปนการตอกย้ําความ

ไมเปนมิตรตอจีนอยางเห็นไดชัดตลอดมา การรองขอเชิงขมขูของ

สหรัฐฯ ที่มีตอจีนลาสุด ในการปรามไมใหจีนเขาสนับสนุนหรือชวย

เหลือทางเศรษฐกิจตอรัสเซีย จึงถูกจีนเมินเฉย ทั้งกลับมีการโทรศัพท

พูดคุยระหวางผูนําจีนกับปูตินเปนเวลากวา 2 ชั่วโมง แสดงถึงความ

แนบแน�นของจีนที่มีตอรัสเซียอยางเห็นไดชัด รวมทั้งคําแถลงของ

ประธานาธิบดีปูตินที่ย้ําวา รัสเซียไมตองพึ่งพาการสนับสนุนใดๆ ใน

การปฏิบัติการพิเศษทางทหารครั้งนี้ เพราะรัสเซียเองก็มีทรัพยากร

ในทุกดานอยางมากมายและพรอมจะยืนหยัดปฏิบัติการครั้งนี้ ได ใน

ระยะยาวดวยตนเอง ทั้งยังตอบโตมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ

และการแสดงออกอันเปนการสงสัญญาณวาเปนชาติที่ ไมเปนมิตรตอ

รัสเซียของทุกชาติที่แสดงออกอยางโจงแจง อาทิ กรณีลาสุดที่รัสเซีย

ประกาศถอนตัวจากกระบวนการเจรจาสันติภาพสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 กับญี่ปุน รวมถึงระงับโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ที่หมูเกาะพิพาทคูริล เพ� อตอบโตที่ญี่ปุนใชมาตรการคว่ําบาตรและ

แถลงการณประณามมอสโกจากกรณียูเครน โดยอางวาญี่ปุนแสดง

จุดยืนไมเปนมิตรอยางโจงแจง และพยายามที่จะทําลายผลประโยชน

ของรัสเซีย และมาตรการคว่ําบาตรตอรัสเซียอ� นๆ เริ่มสงผลกระทบ

เชิงลบตอชาติตะวันตกและประเทศตางๆ ทั่วโลก ไมวาจะเปนราคา

น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติที่สูงขึ้น รวมทั้งภาวะเงินเฟอที่พุง

กลับเขาใสสหรัฐฯ เองอยางรุนแรง

ทาทีเหลานี้ ลวนทําใหสายปานความหนุนเน� องในการรบ หรือ

ที่รัสเซียเรียกวาเปนการปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียนั้น มี

ความหนุนเน� องมากขึ้นๆ จนไมอาจประเมินความออนลาของรัสเซีย

ไดอยางแทจริง ยิ่งหากเปรียบเทียบสายปานความหนุนเน� องในการ

รบของยูเครน ที่แมจะไดรับการสนับสนุนอยางลับๆ จากสหรัฐฯ และ

พันธมิตร จะเห็นไดวามีความตางชั้นทางการหนุนเน� องการรบอยาง

มาก เพราะการสนับสนุนของสหรัฐฯ และพันธมิตรนั้น จะกระทําได

ยากลําบากมากกวา ดวยตองระมัดระวังการเขาไปติดบวงสงครามที่มี

คูสงครามยักษใหญอยางรัสเซียเปนคูขัดแยง ในขณะที่ผูนํารัสเซียก็ได

แสดงความมุงมั่นในการปดลอมใหผูนํายูเครนสงบยอมตอเง� อนไขที่จะ

ใหรัสเซียยุติการปฏิบัติการพิเศษทางทหาร ดวยการลงนามวางสถานะ

ของประเทศยูเครนที่เปนกลาง ซึ่งนั่นก็คือการแสดงเจตจํานงชัดเจน

วา จะไมเขาเปนสมาชิกองคการปองกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) อีก

ตอไป และยอมใหสถานะสาธารณรัฐ โดเนตสค-ลูฮานสค อันเปนสวน

หนึ่งของภูมิภาค แควนดอนบาสเปนรัฐเอกราช โดยการใชขีปนาวุธ

ความเร็วเหนือเสียง คินซาล (KinZhal) อันเปนอาวุธที่ทันสมัยที่สุด

ในขณะนี้ ที่มีการใชจริงเปนครั้งแรกในสงคราม เพ� อโจมตีคลังอาวุธ

ใตดินในยูเครนเปนครั้งแรก หลังจากรัสเซียไดเปดฉากบุกยูเครน

ยุทธการปดลอมของกองทัพรัสเซียที่กระทําตอยูเครนเริ่มสง

ผลใหผูนํายูเครนและกองกําลังพันธมิตรในทางลับของยูเครน ทั้งการ

แอบสงกําลังสนับสนุนยุทธปจจัยสงครามเกิดความระส่ําระสายมาก

ขึ้นเปนลําดับ การโจมตีดวยอาวุธนานาชนิดเขาใสเมืองใหญสําคัญ

ในการรุกคืบเขาปดลอมเมืองหลวงของยูเครนเริ่มไดผล พรอมกับ

การบงบอกใหประชาคมโลกไดแลเห็นวารัสเซียเอง ไมไดมุงหวังจะ

ทําลายลางยูเครนใหราบคาบ เพียงแตตองการใหผูนํายูเครนและ

กองทัพของเขาสงบยอมและวางอาวุธ ยอมทําตามเง� อนไขที่รัสเซีย

ตองการ ดวยทาทีการเปดทางระเบียงมนุษยธรรม ใหประชาชน

ชาวยูเครนเดินทางออกนอกเมืองที่กําลังถูกปดลอมไดอยางปลอดภัย 

ผานเสนทางและยานพาหนะที่จัดเตรียมไว แถลงการณของรัสเซีย 

ที่แจงใหกองทัพยูเครนในเมืองมาริอูโปล อันเปนเมืองทาสําคัญ

ทางใตของยูเครน ยอมวางอาวุธ ภายในเวลาที่กําหนด เน� องจาก

เล็งเห็นวิกฤตดานมนุษยธรรมในเมืองมาริอูโปล ที่กําลังขาดทั้งน้ํา 

ไฟฟา อาหาร และยารักษาโรค ไดทวีความรุนแรงอยางตอเน� อง 

ซึ่งประชาชนชาวยูเครนและผูที่ยอมปฏิบัติตามยอมวางอาวุธ จะ

สามารถเดินทางออกนอกเมืองไดอยางปลอดภัยผานทางระเบียง

มนุษยธรรม ที่จัดเตรียมไวดังกลาว พรอมกับการรุกคืบอยางชาๆ แต

หนักหน�วง เพ� อปดลอมกดดันผูนํายูเครนไปเร� อยๆ ตามเวลาที่เดิน

ไป อันเปนการเพิ่มความบอบช้ําทั้งทางกายและจิตใจของผูนําและ

กองทัพตลอดจนชาวยูเครนพร้อมพันธมิตรให้ตกต่ําลงเรื่อยๆ ใน

ขณะที่ยูเครนก็ยังยืนหยัดตอสูอยูตอไป หากแตวาจะอีกนานแคไหน 

ก็เปนอีกเร� องหนึ่ง

เวลาในการสูรบที่เคล� อนไป ยอมสงผลโดยตรงตอศักยภาพใน

การทําสงคราม การเดินหนาตอสูระหวางรัสเซียและยูเครนซึ่งไดรับ

การสนับสนุนอยางลับๆ จากพันธมิตรอยางสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 

ซึ่งอาจหมายรวมถึงชาติสมาชิก NATO บางสวนที่รวมปฏิบัติการ

ตอสูกับรัสเซียครั้งนี้ ทั้งการสนับสนุนกําลังรบอยางลับๆ และยุทธ

ปจจัยสงคราม ควบคูกับการกดดันทางเศรษฐกิจที่หมายจะบั่นทอน

กําลังรบและศักยภาพของรัสเซียโดยรวม ในขณะที่รัสเซียก็ยังคง

ตอบโตทางเศรษฐกิจตอฝายตรงขามในทุกรูปแบบพรอมกับการเรง

ปฏิบัติการทางทหารอยางรุนแรงตอเน� องมากขึ้น การทําสงครามที่

ไมสามารถจบไดในเร็ววัน ซึ่งนักการทหารเรียกวาสงครามยืดเยื้อนั้น 

ฝายรุกยอมตองการเผด็จศึกใหได ในเร็ววัน ในขณะที่ฝายตั้งรับซึ่ง

ธรรมชาติแลวจะมีศักยสงครามนอยกวา ยอมตองอาศัยเวลาที่จะรบ

ยืดเยื้อเพ� อรอการชวยเหลือจากพันธมิตร ซึ่งหากทั้งสองฝายจําเปน

ตองรบแบบยืดเยื้อ ในทางทหารรูกันดีวา การรบในลักษณะนี้ ฝาย

ใดมีสายปานความหนุนเน� องการรบยาวกวากัน ก็จะมีโอกาสยืนหยัด

สูรบไดอยางตอเน� องยาวนานกวาอีกฝายหนึ่ง และความหนุนเน� อง

ในการรบนั้น เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งยวดของชัยชนะในสงคราม.

ลี้คิมฮวง

เหตุเกิด .. จิตอาสา ‘กําลังใจ พัชรธรรม’!!

หนุนเน� องการรบ

เสือตัวที่ 7

ก

เ



าจะเป็นอีกหน่ึงก้าวสำาคัญ และอีกหน่ึงก้าว “ท้าทาย” 

สำ�หรับ “บิ๊กวิน” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่�

ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร ที่ยื่นหนังสือล�ออกจ�ก

ตำ�แหน่ง “ผู้ว่�ฯ กทม.” เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่�นม� พร้อมๆ กับ

ประก�ศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น “ผู้ว่�ฯ กทม.” ในน�มอิสระ 

หลังจ�กทำ�หน้�ที่ “พ่อเมืองกรุงเทพฯ” ม� 5 ปี 5 เดือน 5 วัน

โดย กกต.กำ�หนดจัดก�รเลือกตั้งขึ้นในวันอ�ทิตย์ที่ 22 

พ.ค.2565

ก�รประก�ศลงชิงเก้�อี้ “ผู้ว่�ฯ กทม.” ครั้งนี้ จะเป็นบท

พิสูจน์ “บิ๊กวิน” ที่จะต้องลบคำ�ครห� ลบคำ�สบประม�ท ว่�ก�รได้

เป็น “ผู้ว่�ฯ กทม.” ไม่ใช่ได้เฉพ�ะ “แต่งตั้ง” อย่�งเดียว “เลือก

ตั้ง” ก็ส�ม�รถทำ�ได้ไม่แพ้ใคร

ซ่ึงก�รลงสมัครคร้ังน้ี แม้ พล.ต.อ.อัศวินจะไม่ได้สังกัดพรรค 

โดยลงในน�มอิสระ แต่ก็มี

กลุ่มรักษ์กรุงเทพ เป็นแรง

สนับสนุน รวมทั้งเตรียมที่จะ

เปิดตัวทีม ส.ก. ในวันที่ 28-

29 มี.ค. 

“ไม่ได้รังเกียจพรรคการ 

เมือง แต่ขอไปต่อด้วยตัวเอง 

ตามนโยบายกรุงเทพฯ ต้อง

ไปต่อ ซึ่งใบลาออกได้ดำาเนิน

การส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน

แล้ว” 

พล.ต.อ.อัศวินยืนยัน

ถึงก�รลงสมัครในน�มอิสระ 

ไม่สังกัดพรรคก�รเมืองใด พร้อมทั้งเปิดใจ

“ตลอด 5 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่ทำาหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. ให้

คะแนนตัวเอง 5 จากเต็ม 10 คะแนน และพร้อมเป็นผู้สมัครที่

จะกลับมาสานต่อนโยบายที่ทำาค้างอยู่ และทำาในสิ่งใหม่ๆ ให้ได้

เต็ม 10 คะแนน การทำางานท่ีผ่านมาภูมิใจในทุกเรื่องท่ีทำา ส่ิงท่ี

ภูมิใจท่ีสุดคือ ประชาชนได้รับความสะดวก ความสบาย ได้รับความ

ร่วมมือจากทุกหน่วยงาน แต่ท่ีเสียใจคือ ยังทำางานไม่เสร็จสมบูรณ์ 

ยอมรับว่าที่ผ่านมาอ่อนการประชาสัมพันธ์ ทำางานแต่ไม่ค่อยได้

แถลงข่าวให้ทราบ เพราะความเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูด ในอดีต

เมื่อ 20-30 ปีมาแล้วน้ัน มีนโยบายดีๆ ท่ีถูกเขียนไว้มากมาย แต่ไม่

ถูกนำามาปฏิบัติ เมื่อผมได้เข้ามาทำางานก็นำานโยบายออกมาปฏิบัติ

ทันที...หากได้รับการเลือกต้ัง ทีมผู้บริหารคร่ึงหน่ึงจะเป็นคนรุ่นใหม่

ไฟแรง รวมท้ังผู้พิการ ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานด้วย”

เมื่อ “บิ๊กวิน” ประก�ศชิงเก้�อี้ ผู้ว่�ฯ กทม.อย่�งเต็มตัว                                                                                     

รวมท้ังยังมีผู้สมัครท่ีเปิดตัวม�ก่อนหน้�น้ี ท้ัง “สุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์” จ�กพรรคประช�ธิปัตย์ “ชัชช�ติ สิทธิพันธุ์” ในน�มอิสระ 

“สกลธี ภัททิยกุล” ในน�มอิสระ “รสน� โตสิตระกูล” ในน�ม

อิสระ “วิโรจน์ ลักขณ�อดิศร” จ�กพรรคก้�วไกล “ศิธ� ทิว�รี” 

จ�กพรรคไทยสร้�งไทย

แค่โหมโรงเพียงร�ยชื่อที่ออกม� ยังไม่รวมนโยบ�ยและ

ก�รห�เสียงที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นอย่�งเป็นท�งก�รในอีกไม่กี่วันนี้ 

สน�มเลือกตั้ง “ผู้ว่�ฯ กทม.” ครั้งนี้ก็มีเสียง...ซู้ดซ้�ดกันแล้ว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่�ฯ กทม. เกิดเมื่อวันท่ี 15 

ก.พ.2494 ท่ีอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จบก�รศึกษ�จ�กระดับ

ช้ัน มศ.3 จ�กโรงเรียนด่�นช้�งวิทย�, โรงเรียนตำ�รวจภูธรภ�ค 7, 

โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจรุ่นท่ี 30 (นรต.30) เส้นท�งสีก�กีเคยเป็น 

ผบช.น., ข้ึนผู้ช่วย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร. จนเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

จ�กนั้นได้รับก�รแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่�ฯ กทม. สมัย ม.ร.ว. 

สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่�ฯ กทม. และได้รับแต่งตั้งจ�ก คสช.

ให้เป็นผู้ว่�ฯ กทม. เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2559 จนกระทั่งประก�ศล�

ออกจ�กผู้ว่�ฯ กทม. วันที่ 24 มี.ค.2565.

ยังจะมีใครโชคร้�ยเหมือนเร�

ก�รวิเคร�ะห์แล้วเจ�ะแนวเพลงที่นักฟังเพลงยอมรับใน

อดีต แล้วจินตน�ก�รว่� อ�รมณ์ติดพันต่อเนื่องที่แฟนๆ เพลงจะ

กระโดดรับได้ในก้�วต่อไปนั้น ควรจะเป็นอะไร มักไม่ค่อยผิดหวัง

ในผลง�นที่ผลิตได้ในยุคนั้น แต่ในยุคนี้ผมไม่อ�จจะรู้ได้เพร�ะได้

ว�งมือไปน�นแล้ว

สำ�หรับเพลง ส่วนเกิน นั้น ต้องยอมรับว่� ดาวใจ ไพจิตร 

ได้ถ่�ยทอดอ�รมณ์ได้อย่�งสมจริง เสมือนหนึ่งสะท้อนคว�มเป็น

ตัวตนของตัวเองลงในบทเพลง ซึ่ง สรวง สันติ ผู้ผลิตได้สะท้อน

คว�มเป็นเมียน้อยได้อย่�งลงตัว เสียด�ยอยู่นิดเดียวที่เปล่งคำ�ว่� 

ภรรยา เป็น พันระยา ซึ่งไม่มีในคำ�ไทย เพร�ะคำ�คำ�นี้ที่ถูกต้อง

ต้องแปลว่� พันยา ถ้�ต้องก�รให้เป็น ๓ พย�งค์ก็ต้องเลือกคำ�ว่� 

ภริยา ซึ่งมีคว�มหม�ยเดียวกัน

เป็นที่น่�สังเกตในภ�ษ�เพลงที่เปล่งผิดเพี้ยนกันม�โดย

ตลอด มีอยู่คำ�หนึ่งคือ พรรณนา ที่ไปเปล่งว่� พันระนา ซึ่งผิด 

ที่ถูกต้องเปล่งว่� พันนะนา เพร�ะ ร.เรือ ๒ ตัวติดกันหรือที่เร�

เรียกว่� ร.หัน มันมีค่�เท่�กับไม้หันอ�ก�ศ ไม่มีรูปของ ร.เรือ อยู่

อีกแล้ว แล้วเร�จะเอ� ร.เรือ ที่ไหนม�เปล่งคำ�ว่� ระ

สรวง สันติ ผู้แต่งเพลง ส่วนเกิน จบชีวิตลงโดยอุบัติเหตุ

รถยนต์พร้อมกับ เอ้ือ อารีย์ คีย์แมนอีกคนหน่ึงของวงก�รเพลงลูก

ทุ่ง ในวันง�นรดน้ำ�ศพเข� แม่บ้�นของเข�กำ�ลังรดน้ำ�ศพเข�ด้วย

คว�มเศร้�สร้อย เหลือบไปเห็นแขกท่ีไม่คุ้นหน้�กำ�ลังเดินม�ร่วมง�น 

มีท�ย�ท ๒-๓ คนเดินต�มม� ใบหน้�ท�ย�ทแต่ละคนยังกับแกะ

ออกม�จ�กแม่พิมพ์เดียวกันกับศพ ก็รู้ได้โดยสัญช�ตญ�ณว่�น่ันคือ 

ตัวเพลง ส่วนเกิน จึงเผลออุท�นออกม�ว่� ไอ้เ.. ีย้ กูรู้ว่�มึงเ.. ีย้ ก็

วันน้ีล่ะนะ พร้อมเอ�ขันรดน้ำ�ศพเค�ะหัวศพอีกที เป็นอันเสร็จพิธี

ไม่รู้ว่�ผมผู้แต่งเพลง ผัวมือสอง เวล�ต�ยจะมีโอก�สโชค

ดีได้อย่�งเข�หรือไม่.

หนุ่ม หนองรี

 

สิ่งที่ผมเห็นภาพมาตลอดคือ ภาษาเพลงสมัยนั้นน่าทึ่งมาก

ครับ การประดิดประดอยมันทำาให้เห็นถึงการใส่ใจในการสร้างผล

งาน ถ้าเทียบกับสมัยนี้ที่การแข่งขันสูงอะไรก็ต้องเร็วไว้ก่อน งาน

ที่ออกมาคุณภาพจึงต่างกันเยอะ. 

ประเทศไทยปัดฟ้าทะลายโจร

ออกจากบัญชียารักษาโควิดแล้วหรือ?

5บทความ

ดจ๊าดจริงๆ

ม�ว่�ด้วยเรื่องของ “วิโรจน์ ลักขณ�อดิศร” 

ว่�ท่ีผู้สมัครผู้ว่�กรุงเทพมห�นคร สังกัดพรรคก้�วไกล 

กันอีกสักวัน 

ว�นนี้ (๒๔ มีน�คม) “วิโรจน์” เดินท�งไปสน�มหลวง 

แจ้งกับนักข่�วว่�เพื่อดำ�เนินภ�รกิจทวงคืนสน�มหลวงให้คน

กรุงเทพฯ

พย�ย�มนึกภ�พต�มว่� ทำ�ไมต้องคืน จะคืนเอ�ไปทำ�

อะไรบ้�ง ก็กระจ่�งเมื่ออ่�นบทสัมภ�ษณ์ของ “วิโรจน์” 

“...สนามหลวงคือลานท่ีดูแลโดยภาษีประชาชนเพื่อประ 

โยชน์สาธารณะ แต่การใช้งานที่ผ่านมาแทบจำากัดอย่างมาก 

ท้ังท่ีแต่เดิมสนามหลวงเป็นลานการจัดกิจกรรมของประ 

ชาชนมาตลอด อาทิ พื้นที่ขายหนังสือ ตลาดนัด ที่นั่งเล่น 

สภากาแฟ 

รวมถึงทำากิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เช่น เสวนาทาง 

การเมือง เรียกร้องสิทธิของประชาชน หลังการประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

แต่หลังจากน้ันก็ยังดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้จนมีการออก

ระเบียบเมื่อปี ๒๕๕๕

ถ้าผมได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ผมจะเอารั้วออกให้ประชาชน

เข้าไปทำากิจกรรม รวมถึงพัฒนาด้านความปลอดภัย ความ

สะอาด เพื่อให้ประชาชนมาใช้และสัญจรได้สะดวกขึ้น รวม

ถึงจะให้สนามหลวงทำากิจกรรม 

ส่วนทางด้านเหนือเป็นพื้นที่ทำากิจกรรมทางการเมือง 

อาทิ เสวนาหรือไฮด์ปาร์กทางการเมืองได้ เพื่อร่วมกันหาทาง 

ออกในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์...

ก็พอมโนภ�พได้ว่�จะพ�สน�มหลวงย้อนกลับไปก่อน

ง�นเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในปี ๒๕๒๕ 

ถอยหลังไป ๔๐ ปีที่แล้ว 

ถึงไม่ชัดเจนว่� “วิโรจน์” จะเอ�แผงหนังสือ ตล�ดนัด 

พื้นที่ชุมนุม กลับสน�มหลวงหรือไม่ แต่โดยนัยคือ ให้สน�ม

หลวงเป็นของประช�ชนผู้เสียภ�ษี 

ห�กใครติดต�มก�รชุมนุมของม็อบส�มนิ้ว จะพบว่�นี่

ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีคว�มพย�ย�มเสนอเปล่ียนชื่อสน�มหลวง เป็น

ว่าด้วยเรื่อง ‘สนามหลวง’

สน�มร�ษฎร์ 

เพร�ะตะแบงว่� สน�มหลวง คือสน�มของสถ�บันพระ

มห�กษัตริย์ 

เมื่อ “วิโรจน์” ออกนโยบ�ยเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. คืนสน�ม

หลวงให้คนกรุง ก็ควรไปทำ�คว�มรู้จักกับสน�มหลวงว่�มีที่ม�ที่

ไป และวิวัฒน�ก�รม�อย่�งไร 

สน�มหลวงมีม�ตั้งแต่รัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้กำ�หนด

ขอบเขตพระบรมมห�ร�ชวังขึ้น และเว้นพื้นที่ที่มีสัณฐ�นเป็นรูป

สี่เหลี่ยมค�งหมู ระหว่�งพระบรมมห�ร�ชวังหรือวังหลวง กับ

พระร�ชวังบวรสถ�นมงคลหรือวังหน้�ไว้ เพื่อถว�ยพระเพลิงพระ 

บรมศพพระมห�กษัตริย์ และพระร�ชวงศ์ชั้นสูง 

รวมไปถึงเป็นที่สร้�งพระเมรุม�ศ 

พระเมรุม�ศท่ีถูกสร้�งข้ึนเป็นคร้ังแรกบนสถ�นท่ีน้ีคือ พระ

เมรุม�ศสำ�หรับประกอบพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมอัฐิ

สมเด็จพระปฐมบรมมห�ชนก 

ด้วยเหตุนี้ คนทั่วไปจึงเรียกบริเวณนี้ว่� “ทุ่งพระเมรุ” 

ต่อม�ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว รัช 

ก�ลที่ ๓ ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ใช้พื้นที่นี้ปลูกข้�วทำ�น�

หลวง 

ม�ถึงสมัยรัชก�ลที่ ๔ ทรงเห็นว่�ชื่อทุ่งพระเมรุนั้นเป็นชื่อ

ที่ฟังดูไม่ดี จึงได้พระร�ชท�นชื่อใหม่ว่� “ท้องสน�มหลวง” 

ปี ๒๕๕๓ กรุงเทพมห�นครได้ทำ�ก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ของ

สน�มหลวง จ�กเดิมที่เคยเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น แล้วเสร็จในปล�ย

เดือนเมษ�ยน พ.ศ.๒๕๕๔ 

ตรงกับช่วงท่ีหม่อมร�ชวงศ์สุขุมพันธ์ุ บริพัตร เป็นผู้ว่�ฯ กทม. 

และหลัง “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นน�ยกรัฐมนตรี ท�ง

กรุงเทพมห�นครไม่อนุญ�ตให้ใช้เป็นสถ�นที่จัดกิจกรรมท�งก�ร

เมืองใดๆ เพื่อสงวนไว้สำ�หรับประกอบพระร�ชพิธีเท่�นั้น

แต่ในท�งปฏิบัติ สน�มหลวงยังคงถูกใช้เป็นเวทีปร�ศรัย

ท�งก�รเมืองเรื่อยม� 

เดือนพฤษภ�คม ปี ๒๕๕๗ กำ�นันสุเทพ และมวลมห�ประ 

ช�ชน กปปส. จัดชุมนุมจนล้นสน�มหลวง มีแต่คนที่ต้องก�รไล่ 

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” 

ล่�สุดม็อบส�มนิ้วก็ใช้สน�มหลวงจัดชุมนุม ปะทะกับเจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจเละเทะไปหมด 

เนื้อห�ก�รปร�ศรัยก็อย่�งที่รู้กันอยู่ มีแต่ก�รโจมตีสถ�บัน

พระมห�กษัตริย์ 

ครับ...เห็นท่ีม�ของสน�มหลวงคร่�วๆ แล้วนะครับ ปัจจุบันผู้

ดูแลคือกรุงเทพมห�นคร ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสำ�นักพระร�ชวัง 

ถ้� “วิโรจน์” ได้เป็นผู้ว่�ฯ กทม. จะรื้อรั้วทิ้ง ให้ประช�ชน

เข้�ไปใช้ประโยชน์ จะไปทำ�ร้�นก�แฟ แผงหนังสือ ก็ทำ�ได้ต�ม

อำ�น�จหน้�ที่ ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อน 

แต่ข้องใจนิดเดียว...

ก�รรื้อรั้วของ “วิโรจน์” หม�ยถึงรั้วรอบๆ สน�มหลวง

จริงๆ หรือ 

หรือมีเจตน�เปรียบเปรยไปถึงรั้วอื่น

ก่อนอื่น “วิโรจน์” ต้องกลับไปฟังคำ�แถลงข่�วของสุรเดช 

อำ�นวยส�ร ผู้อำ�นวยก�รเขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร เมื่อวัน

ที่ ๑๗ กันย�ยน ๒๕๖๓

...กทม.โดยสำานักงานเขตพระนคร ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้น                                                                                   

ที่ ได้ให้เจ้าหน้าที่นำาป้ายอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่ของประชาชน 

ต้ังแต่เวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. ซ่ึงเป็นการดำาเนินการตามประกาศ 

กทม.เมื่อปี ๒๕๕๕ ท่ีอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปออกกำาลัง

กาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือมีกิจกรรมสันทนาการ

นับตั้งแต่บัดนี้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ในสนาม

หลวงเพื่อออกกำาลังกาย พักผ่อน สันทนาการได้ตามเวลาที่

กำาหนด 

แต่หากจะเข้าไปจัดกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มคน

จำานวนมาก ยังจำาเป็นต้องขออนุญาตจาก กทม. 

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้เพียง ๔ กรณี 

คือ ๑.จัดงานพระราชพิธี ๒.จัดงานพิธี ๓.จัดงานประจำาปี และ 

๔.จัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานราชการ...

กรุงเทพมห�นครเข�เปิดร้ัวให้ประช�ชนใช้พ้ืนท่ีม�น�นแล้ว

ยกเว้นช่วงสวรรคตของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�

ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร สน�ม

หลวงงดกิจกรรมอื่นๆ ยกเว้น ง�นพระร�ชพิธี 

หลังร�ชพิธีเสร็จสิ้น สน�มหลวงก็ยังเป็นพื้นที่ออกกำ�ลัง

ของประช�ชนในย�มเช้� ย�มเย็น 

วันน้ีคนหนุ่มส�วจำ�นวนม�กห้ิวสเกตบอร์ดไปเล่นในท้อง

สน�มหลวงได้ถึง ๔ ทุ่ม 

ถ้� “วิโรจน์” อย�กให้สน�มหลวงเป็นพื้นที่ชุมนุมก็ไม่

ย�กอะไร 

พ.ร.บ.ก�รชุมนุมฯ กำ�หนดว่�ก�รชุมนุมต้องห่�งจ�กเขต

พระบรมมห�ร�ชวัง หรือเขตพระร�ชฐ�น ไม่ต่ำ�กว่� ๑๕๐ เมตร 

รวมทั้งไปดูว่� พ.ร.บ.โบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุ ศิลป

วัตถุ และพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ มีข้อกำ�หนดอะไรบ้�ง

ก็สนับสนุนครับ 

เผื่อ “วิโรจน์” ได้เป็นผู้ว่�ฯ กทม.แล้วไม่ทำ�ต�มสัญญ� 

ประช�ชนจะได้ใช้สน�มหลวงเป็นพื้นที่ชุมนุมทวงสัญญ�จ�ก 

“วิโรจน์” ได้ 

หรือพรรคก้�วไกลเป็นรัฐบ�ลแล้วบริห�รประเทศไม่ถูก 

ใจประช�ชน ก็จะได้ใช้สน�มหลวงชุมนุมขับไล่รัฐบ�ล 

ครับ...เรื่องสน�มหลวงในอดีตเกี่ยวพันกับสถ�บันพระ

มห�กษัตริย์ เป็นเรื่องต�มยุคสมัย ปัจจุบันอยู่ในคว�มรับผิด

ชอบของกรุงเทพมห�นคร 

ฉะนั้น อย่�สร้�งคว�มเข้�ใจผิดให้กับประช�ชนเพื่อหวัง

ผลท�งก�รเมือง 

เป็นนักก�รเมืองต้องหัดพูดคว�มจริงบ้�งครับ.

ทบทวนเถอะ

พ่อกับอาของอุ๊งอิ๊งเคยยิ่งใหญ่

แล้วหนีไปเตร็ดเตร่สัมภเวสี

คนครอบครัวเดียวกัน ณ วันนี้

หรือยังมี เวรกรรม มาซ้ำารอย

ครอบครัว ทุกข์ยาก ลำาบากยิ่ง

ขออุ๊งอิ๊ง คิดหนัก คิดสักหน่อย

พ่อกับอา จะพาหนู เป็นผู้น้อย

เข้าดงดอยกับรอยด่างสู่ต่างแดน

จากส่วนเกินถึงผัวมือสอง

เรียน คุณอัตถ์

ก�รเล่นกับอ�รมณ์เพลงก็เหมือนก�รเล่นกับอ�รมณ์เพศ 

ถ้�เป็นเรื่องเพศปกติก็คงไม่หวือหว�เหมือนเพศวิบัติ ผิดแผกแตก

ต่�งไปจ�กปกติเหมือนก�รม�กชู้หล�ยผัวหล�ยเมีย โดยเฉพ�ะ

ก�รมีเมียน้อย ซึ่งปกติช�ยบ�งส่วนเห็นเป็นเรื่องปกติ และเรียก

เมียน้อยไปในชื่อต่�งๆ กัน แต่ สรวง สันติ กำ�หนดศัพท์ขึ้นม�

ใหม่ว่� ส่วนเกิน แล้วแต่งเป็นเพลงให้ ดาวใจ ไพจิตร ขับร้อง 

ก็ก่อกระแสดังได้ระเบิดเถิดเทิงในช่วงอดีต ซึ่งเนื้อห�ของเพลง 

ส่วนเกิน มีดังนี้

* มองดูด�วเดือนท่ีลอยล้นเกลื่อนนภ� ลมโบกพล้ิวโปรยม� 

ใจผว�ลอยเลื่อน

ระทมระทวยระทึกฤทัยไร้เพื่อน เร�หรืออย�กเป็นเดือน มี

ด�วล้อมเกลื่อนรอบก�ย

มองดูตัวเร� แสนจะว่�งเปล่�เดียวด�ย น่�อ�ยขวยเขิน 

เมื่อย�มเข�นอนชิด เนื้อนวลชวนเชิญ แต่เร�ส่วนเกินเข�คงเมิน

ให้คอย

มนต์อันใดมัดใจฉันให้ห่วงห� ใจก็รู้ดีว่�น่ีแหละหน�ปมด้อย 

คนมีภรรย�เข�หรือจะม�ได้บ่อย เร�หรือเฝ้�แต่คอยดวงใจระ

ห้อยโหยห�

อ�ดูรเดียวด�ย เข�คงจะหน่�ยไม่ม�หรือว่�ทำ�เมิน เมื่อ

ย�มนิทร�หอมภรรย�คุณเพลิน ปล่อยเร�ส่วนเกินหอมหมอนเพลิน

แทนคุณ

ด้วยคว�มดังแรงระเบิดเถิดเทิงในช่วงที่เพลงเพลงนี้ถูก

ปล่อยออกสู่อ�ก�ศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผมกำ�ลังปั้นอ�รมณ์สร้�งผลง�น

เพลง จึงได้นำ�โจทย์เพลง ส่วนเกิน ม�ตีให้แตก จึงคิดว่�น่�จะ

แผกพลิกผัน จึงได้คิดถึงมุมหักเหเรื่องก�รผิดเพศเรื่องผัวน้อย หรือ

ที่ช�วบ้�นเรียกกันว่� ชู้ จึงทำ�ให้นึกถึงคนขับรถท�งไกลต้องมีคน

ขับสับเปลี่ยนมือหนึ่งมือสองไว้คล�ยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้� จึงได้

แต่งเพลง ผัวมือสอง อันสื่อคว�มหม�ยถึงผัวน้อยขึ้นม�แล้วให้ 

ยอดรัก สลักใจ นักร้องลูกทุ่งเป็นคนสื่อ ก็ผิดหวังในคอนเซ็ปต์ 

ดังได้ระเบิดเถิดเทิงไม่แพ้กันจนแทบจะเรียกว่� เป็นเพลงม�ร์ช

ประจำ�ค�เฟ่ ในยุคที่ค�เฟ่เฟื่องฟูก็ว่�ได้ ดังมีเนื้อห�ดังนี้

* เมื่อมีเจ้�ของไม่ร้องไม่บอก จะไปดูออกว่�เธอมีผัว มีไหม

ป้�ยแขวนคอ

เป็นบริษัทส่วนตัวจะได้ไม่กลัวเจ็บขั้วหัวใจ นี่มีเจ้�ของไม่

ร้องไม่กล่�ว

เป็นคนตัวเปล่�เล่�เปลือยที่ไหน พอเผลอผู้ส�มี ทำ�เป็น 

กระดี่ได้ใจ 

ใครจะทันไประไวระวัง ก็สวยอย่�งนี้แสนดีอย่�งนั้น ให้นึก

สวรรค์ให้ท�นคนหวัง เห็นแว้บๆ เป็นดอกบัว มีขั้วใบบังแต่พอ

เข้�รั้งเป็นกงจักรไป เสียใจๆ

ก็จำ�เป็นชู้ให้รู้ให้รอด เมื่อมันต�บอดจะทำ�ไฉน เป็นผัวขั้ว

สำ�รองมือสองขยับขับไป

พิสูจน์ของจริง‘ผู้ว่าฯกทม.’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

 วันนี้มีแต่ข่�วฟ�วิพิร�เวียร์ข�ดตล�ด หมอชนบทแจ้งไม่

มีฟ�วิพิร�เวียร์จ่�ยให้ประช�ชนที่ติดเชื้อโอมิครอน ทั้งๆ ที่ผู้ที่

ติดเชื้อโอมิครอนไม่มีอ�ก�รรุนแรง ส�ม�รถกักตัวรักษ�ที่บ้�น

ได้ แต่ก็ดูเหมือนว่�แพทย์แผนปัจจุบันจะไม่ให้คว�มสำ�คัญกับฟ้�

ทะล�ยโจรเลย เพร�ะแม้แต่สมัยก�รแพร่ระบ�ดของส�ยพันธุ์

เดลต�ที่มีคว�มรุนแรงม�กกว่� แล้วฟ�วิพิร�เวียร์ยังมีผลิตออก

ม�จำ�หน่�ย แต่ผลก�รรักษ�ผู้ต้องขังในเรือนจำ�ท่ีติดเช้ือไวรัสส�ย

พันธุ์เดลต�ในเรือนจำ� พบว่�มีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�พย�บ�ล

ดีม�ก ส�ม�รถลดก�รเสียชีวิตได้ม�ก แล้วยังลดก�รแพร่ระบ�ด

ได้อย่�งดี

วันนี้คุณรสน�แพร่ข่�ว “เฟซบุ๊กบล็อกข่�วผลง�นวิจัยฟ้�

ทะล�ยโจรส�มวัน นัยว่�ไม่ต้องก�รให้คนไทยทร�บว่�ฟ้�ทะล�ย

โจรมีคุณภ�พในก�รรักษ�ก�รติดเช้ือไวรัสโควิด” สื่อในประเทศไทย

ก็โหมประโคมข่�วข�ดแคลนฟ�วิพิร�เวียร์พร้อมกับคำ�แก้ตัวของ

ส�ธ�รณสุข นัยว่�ประเทศไทยมีคว�มต้องก�รฟ�วิพิร�เวียร์ม�ก 

ท้ังๆ ท่ีมีข่�วผ่�นสื่อโทรทัศน์ว่� ผู้ป่วยท่ีรับประท�นฟ�วิพิร�เวียร์

มีอ�ก�รฉ่ีเป็นเลือด แต่ก็ดูเหมือนส�ธ�รณสุขแก้ข่�วเรียบร้อยแล้ว

ในเมื่อโอมิครอนส�ยพันธุ์ บี.๑ ไม่มีคว�มรุนแรงม�กนัก 

ส�ม�รถให้รักษ�ตัวได้ท่ีบ้�น ทำ�ไมไม่มีก�รเปรียบเทียบผลก�รรักษ�

ด้วยฟ้�ทะล�ยโจรกับฟ�วิพิร�เวียร์ หรือต้องก�รทำ�ให้คนไทยต้อง

พึ่งจมูกฝรั่งห�ยใจอย่�งเดียว แต่สมมุติฐ�นของผมก็คือ ซื้อย�

ฝรั่ง คนซื้อได้ประโยชน์.

ตากระป๋อง

 

บางทีผมว่าภาครัฐขาดการสื่อสารท่ีดีกับประชาชน ทำาให้เกิด

ความไม่ชัดเจน เช่นกรณีฟ้าทะลายโจร เรารู้มานานว่าอยู่ในกลุ่ม

ยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด 

แก้ไอและเจ็บคอ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ารักษาโควิดได้ โดยตรงหรือไม่ 

หรือแค่บรรเทาอาการไอและเจ็บคอจากการเป็นโควิด หรือแม้กระ

ท่ังฟาวิพิราเวียร์ก็เร่ิมมีปัญหา นักการเมืองฝ่ายค้านเอามาโจมตีว่า

ใช้ไม่ได้ผล แต่ต่างประเทศก็ใช้อยู่ โดยเฉพาะญ่ีปุ่น ฉะน้ันน่าจะ

มีเวทีพูดเรื่องน้ีกันให้ชัดเจน เอาหลายๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมาพูดใน

คราวเดียวกัน ประชาชนถึงจะได้รับรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักว�อสุร�องค์ทศพักตร์  

ช้ำ�ชอกนักพลั้งพล�ดพ�ฉิบห�ย 

เพร�ะโกงกินปลิ้นปล้อนสุดทำ�น�ย 

ต้องห่�งห�ยพเนจรสุดร้อนรน

เข้�คลับเฮ�ส์คุกค�มพระร�มตู่ 

กลับอดสูถูกศรย้อนทุกหน 

อย�กคืนกลับลงก�สุดท�นทน 

สุดหมองหม่นบ่นบ้�ระอ�เอยฯ

   ป.ปฏัก

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

จี๊
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ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายของสงครามระหว่าง 

รัสเซียและยูเครน ทำ�ให้เกิดผลกระทบม�ยังภ�คต่�งๆ                                                                      

ไม่ว่�จะเป็นในกลุ่มอุตส�หกรรมหลักอย่�งรถยนต์ 

หรือเหล็ก รวมไปถึงภ�คพลังง�นที่ดันร�ค�ผันผวนใน

ระดับสูงม�ม�กกว่�ส�มเดือน จนเมื่อไม่น�นม�นี้ร�ค�น้ำ�มัน

ดิบตล�ดโลกเพิ่มขึ้นเกิน 100 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรลไปแล้ว 

เพร�ะแบบนี้จึงส่งผลให้ร�ค�ข�ยปลีกในประเทศไทยที่ถือว่�

เป็นประเทศผู้นำ�เข้�น้ำ�มันนั้นได้รับผลกระทบไปเต็มๆ ไม่ว่�จะ

เป็นร�ค�ดีเซลหรือเบนซินที่ตอนนี้สูงจนเกินที่จะรับไหว 

ในขณะที่รัฐบ�ลเองก็ออกม�ตรก�รม�อย่�งเข้มข้น 

เพื่อที่จะดูแลร�ค�น้ำ�มันโดยเฉพ�ะในกลุ่มดีเซลที่ปัจจุบัน

แบกรับภ�ระอย่�งหนักหน่วงอยู่ ไม่ว่�จะเป็น ก�รนำ�เงินจ�ก

กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เดิมเก็บเข้�กองทุนจ�กก�รเติมน้ำ�มัน                      

แต่ปัจจุบันดึงออกม�อุดหนุนให้กับผู้ที่เติมน้ำ�มันต่อลิตร ซึ่ง

ปัจจุบันจ�กที่เคยมีเงินสะสมก็เริ่มลดน้อยลงอย่�งต่อเนื่อง ล่� 

สุดจำ�เป็นต้องพ่ึงพ�ก�รกู้เงินต�มมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำ�หนด

วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้�นบ�ท รวมเงินกู้ต�ม พ.ร.ฎ. 1 หมื่น

ล้�นบ�ท

ซ่ึงสำ�นักง�นกองทุนน้ำ�มันเช้ือเพลิง (สกนช.) เป็นผู้ดำ�เนิน 

ก�ร แต่ปัจจุบันได้อนุมัติให้กู้รอบแรกไปแล้ว 2 หมื่นล้�นบ�ท 

และเปิดให้สถ�บันก�รเงินโดยเฉพ�ะของรัฐเข้�ม�ร่วม แต่..

ล่�สุด สกนช.ได้ขย�ยเวล�ให้สถ�บันก�รเงินเสนอเงื่อนไขประมูล

ก�รปล่อยเงินกู้ เดิมกำ�หนดยื่นภ�ยใน 31 ม.ค.65 ให้เลื่อนออก

ไปเป็น 31 มี.ค.นี้ เพื่อเปิดกว้�งให้ทุกสถ�บันก�รเงินทั้งภ�ครัฐ

และเอกชนเข้�ม�เสนอม�กขึ้น และยังมั่นใจว่�จะมีสถ�บันก�ร

เงินม�เสนออย่�งแน่นอน ซึ่งจะเป็นไปต�มเป้�หม�ยว่�จะได้

รับเงินภ�ยในเดือน เม.ย.2565 โดยย้ำ�ว่�ขณะนี้ยังไม่มีสถ�บัน

ก�รเงินไหนแจ้งว่�จะยกเลิกแต่อย่�งใด

เมื่อม�พิจ�รณ�ดูจ�กมติดังกล่�ว อ�จจะพูดได้ว่�เป็น

เรื่องที่ค่อนข้�งย�กพอสมควรที่สถ�บันก�รเงินจะปล่อยให้กู้

เงินก้อนใหญ่ได้ในช่วงเวล�นี้ แต่จ�กก�รยืนยันของ สกนช.

และรัฐบ�ลที่สร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถยื้อสถ�นก�รณ์ไว้

ได้ และเยียวย�จนกลับม�ปกติในที่สุด ซึ่งฐ�นะกองทุนน้ำ�มัน

เชื้อเพลิง ณ วันที่ 20 มี.ค.2565 ติดลบ 32,831 ล้�นบ�ท แบ่ง

เป็นบัญชีน้ำ�มัน ติดลบ 4,028 ล้�นบ�ท และบัญชีก๊�ซ LPG 

ติดลบ 28,803 ล้�นบ�ท จำ�นวนเงินฝ�กที่กระทรวงก�รคลัง

และสถ�บันก�รเงินมีจำ�นวน 16,500 ล้�นบ�ท สภ�พคล่อง 

ณ วันที่ 22 มีน�คม 2565 กลุ่มน้ำ�มันมีร�ยจ่�ยวันละ 546.12 

ล้�นบ�ท กลุ่มก๊�ซ LPG มีร�ยจ่�ยวันละ 87.18 ล้�นบ�ท 

ด้�น วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำ�นวยก�ร สกนช. ออกม� 

กล่�วว่� กองทุนน้ำ�มันเช้ือเพลิงยังคงมีบทบ�ทหลักในก�รรักษ�

เสถียรภ�พร�ค�น้ำ�มันข�ยปลีกในประเทศในช่วงที่เกิดวิกฤต

ด้�นร�ค�พลังง�น โดยยังมีสภ�พคล่องเพียงพอที่จะเข้�ไปชด 

เชยเพื่อให้น้ำ�มันดีเซลอยู่ที่ระดับร�ค�ไม่เกิน 30 บ�ท/ลิตร 

และล่�สุดคณะรัฐมนตรีได้ออกม�ตรก�รช่วยเหลือค่�ครองชีพ

ประช�ชนในหล�ยด้�น โดยจะใช้กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงเข้�ไป

ช่วยลดผลกระทบจ�กก�รปรับร�ค�ก๊�ซ LPG ให้ไม่ขึ้นสูงเกิน

ไป 

โดยพิจ�รณ�ต�มสถ�นก�รณ์ร�ค�น้ำ�มันในตล�ดโลก

เดือน มี.ค.2565 ซึ่งยังคงมีคว�มผันผวนเนื่องจ�กคว�มขัด

แย้งของรัสเชีย-ยูเครน ที่ร�ค�น้ำ�มันดูไบอยู่ที่ 111.15 เหรียญ

สหรัฐ/บ�ร์เรล ร�ค�เบนซินอยู่ที่ 133.22 เหรียญสหรัฐ/บ�ร์เรล 

ร�ค�ดีเซลอยู่ที่ 139.51 เหรียญสหรัฐ/บ�ร์เรล

อย่�งไรก็ต�ม ก็ต้องจับต�อย่�งเข้มข้นต่อไปเพร�ะห�ก

ร�ค�น้ำ�มันตล�ดโลกยังผันผวนอย่�งต่อเนื่องก็อ�จจะส่งผล 

กระทบต่อร�ค�ข�ยปลีกหนักกว่�นี้ ส่วนด้�น ครม.เองก็ได้มี

ก�รเห็นชอบร่�งแผนรองรับวิกฤตก�รณ์ด้�นน้ำ�มันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.2563-2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มคว�มคล่องตัว

ในก�รปฏิบัติง�นในเรื่องหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกองทุนน้ำ�มัน

เชื้อเพลิง โดยต้องมีจำ�นวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในก�รบริห�ร

จัดก�รกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงอย่�งมีประสิทธิภ�พต�มม�ตร� 

26 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562

ซึ่งมีมติก�รปรับกลยุทธ์ก�รถอนกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง 

(Exit Strategy) โดยเมื่อฐ�นะกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบ 

ห�กระดับร�ค�น้ำ�มันเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับวิกฤตจนส่งผลให้

ฐ�นะกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงติดลบ ให้เริ่มดำ�เนินกลยุทธ์ถอน

กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงโดยปรับลดก�รช่วยเหลือลง ถ้�ถึงจุด

นั้นจริงๆ อ�จจะเรียกว่�วิกฤตได้เต็มป�กแน่นอน.

ขยายเวลาให้ โอกาสแบงก์?

เศรษฐกิจ

ท่

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ากาศก็ร้อน ค่าไฟก็จ่อขึ้น แบบนี้อาจจะกระทบความ

เป็นอยู่ของประช�ชนเพ่ิมข้ึนแน่นอน แต่ด้วยคว�มใส่ใจ

ของหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจอย่�งก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้จัดแคมเปญ “Save Energy for ALL 

ร่วมใจประหยัดพลังง�น ผ่�นวิกฤตไปด้วยกัน” โดย สุทธิพงษ์ 

เฉลิมเกียรต ิ ผู้ช่วยผู้ว่�ก�รบริห�รจัดก�รคว�มยั่งยืน ในฐ�นะ

รองโฆษก กฟผ. ได้เชิญชวนทุกภ�คส่วนล้�งแอร์ช่วยช�ติ โดย 

กฟผ. ร่วมกับสม�คมผู้ค้�เครื่องปรับอ�ก�ศไทย ให้บริก�ร

ล้�งแอร์แก่ประช�ชนท่ัวประเทศฟรี                                 

จำ�นวน 10,000 สิทธ์ิ จำ�กัดครัวเรือน                               

ละ 1 สิทธ์ิต่อก�รล้�งแอร์ฟรี 1 เครื่อง                                                                

โดยต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขน�ดไม่

เกิน 24,000 บีทียู เพียงลงทะเบียน

รับสิทธิ์ผ่�นท�ง www.egat.co.th ตั้ง                                                         

แต่วันที่ 18 เม.ย.2565 เป็นต้นไป 

แบบนี้ถือว่�ช่วยทั้งประช�ชนและ                                                 

ช่วยโลกไปด้วย เพร�ะก�รล้�งแอร์                                                       

ทุก 6 เดือนส�ม�รถลดก�รใช้พลัง 

ง�นไฟฟ้�ได้ถึง 10%.

อ

ล้างแอร์ฟรี

สุทธิพงษ์ 

เฉลิมเกียรติ

ปลื้มส่งออก-เชื่อมั่นSMEยังโต
ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” เผยก�ร                                       

ส่งออก ก.พ.65 ยังโตได้ดี มีมูลค่� 

23,483.1 ล้�นเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 

16.2% ด้�น สสว.โวดัชนีเอส    

เอ็มอียังบวกติดกันเป็นเดือนที่ 4                               

สะท้อนคว�มเชื่อมั่นยังดี รับ

อ�นิสงส์กำ�ลังซื้อเริ่มฟื้น

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ เปิดเผย

ว่� ตัวเลขก�รส่งออกเดือน ก.พ.

2565 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีมูลค่� 

23,483.1 ล้�นเหรียญสหรัฐ เพิ่ม

ข้ึน 16.2% คิดเป็นเงินบ�ทมีมูลค่� 

770,819 ล้�นบ�ท ก�รนำ�เข้�

มีมูลค่� 23,359.8 ล้�นเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.8% คิดเป็น

เงินบ�ทมีมูลค่� 776,612 ล้�น

บ�ท เกินดุลก�รค้� 123.3 ล้�น

เหรียญสหรัฐ และตัวเลขรวม 2 

เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.พ.) มี

มูลค่� 44,741.7 ล้�นเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.2% คิดเป็น

เงินบ�ท มูลค่� 1,479,131 ล้�น

บ�ท ยังเกินเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ที่ 

3-4% และก�รนำ�เข้� มีมูลค่� 

47,144.8% เพ่ิมข้ึน 18.7% คิดเป็น 

เงินบ�ทมูลค่� 1,579,300 ล้�น

บ�ท โดยข�ดดุลก�รค้� 2,403.1 

ล้�นเหรียญสหรัฐ

ด้�นน�ยวีระพงศ์ ม�ลัย 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นส่งเสริม

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ด

ย่อม (สสว.) เปิดเผยร�ยง�น

ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้ประกอบก�ร                              

เอสเอ็มอี (SMESI) ประจำ�เดือน 

ก.พ.2565 ว่� ดัชนีคว�มเชื่อมั่น                                            

SMESI อยู่เหนือระดับ 50 ติดต่อ

กันเป็นเดือนที่ 4 ทั้งในส่วนค่�

ดัชนีปัจจุบัน และค�ดก�รณ์ 3                                               

เดือนข้�งหน้� ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 50.6 

และ 52.7 ต�มลำ�ดับ สะท้อนได้

ว่�ผู้ประกอบก�รยังมีคว�มเชื่อ

มั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ แม้จะ

ทรงตัวจ�กช่วงก่อนหน้�ซึ่งอยู่ที่

ระดับ 50.4 และ 52.4 ต�มลำ�ดับ 

โดยองค์ประกอบของธุรกิจท่ีส่งผล                                 

ม�กท่ีสุดคือ ต้นทุน รองลงม�คือ                                                   

ก�รจ้�งง�น กำ�ไร ก�รลงทุน ปริม�ณ                                           

ก�รผลิต/ก�รค้�/ก�รบริก�ร และ

คำ�สั่งซื้อ ต�มลำ�ดับ.

ขยายจุดรับฝากเงิน • ธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย ขย�ยจุดรับฝ�กเงินสดอีกกว่� 20,000 จุด ผ่�นตู้เติมดี และ

จุดให้บริก�รเติมดีทั่วประเทศ เพิ่มคว�มสะดวกให้ผู้ถือเงินสด ส�ม�รถฝ�กเงินเข้�บัญชีธน�ค�รซีไอเอ็มบี 

ไทย ได้ที่ตู้เติมดีใกล้บ้�น ที่ทำ�ง�น หรือสถ�นประกอบก�ร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอีกท�งเลือกหนึ่ง เหม�ะ

กับผู้ฝ�กเงินที่ไม่สะดวกเดินท�งม�ส�ข�ธน�ค�ร.

บิ๊กอสังหาฟันธงรัฐต้องกู้เพิ่ม
ชงคลังหั่นดอกเบี้ยนอนแบงก์

บี้แก้หนี้ครัวเรือน-เหลื่อมล้ำ�
เพลินจิต • “เศรษฐา” ฟันธงรัฐบาลจำาเป็นต้องกู้เงินก้อนใหญ่

ประคองเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 พร้อมกระทุ้งคลัง

หั่นดอกเบี้ยนอนแบงก์เหลือ 10% หวังช่วยลดภาระประชาชน แจง                                                                                       

เป็นเรื่องท่ีต้องเสียสละ พร้อมแนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหน้ีครัวเรือน-

ความเหลื่อมล้ำา

น�ยเศรษฐ� ทวีสิน ประ 

ธ�นอำ�นวยก�รและกรรมก�ร

ผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท แสนสิริ                                        

จำ�กัด (มห�ชน) หรือ SIRI กล่�ว                                         

ว่� รัฐบ�ลยังมีคว�มจำ�เป็นต้อง                                  

กู้เงินเพิ่มอีกจำ�นวนม�ก เพื่อ

ดูแลเศรษฐกิจให้ขย�ยตัวจ�ก

ผลกระทบของโควิด-19 และ

สงคร�มรัสเซีย-ยูเครน ขณะเดียว                                                 

กันรัฐบ�ลควรออกม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจที่มีพลังต่อ                                                      

เศรษฐกิจวงกว้�ง เช่น ม�ตรก�ร

กระตุ้นภ�คอสังห�ริมทรัพย์ ที่

ต้องทำ�ให้มีอิมแพ็กต์ ซึ่งจะ                                             

ก่อให้เกิดประโยชน์กับอุตส�ห 

กรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วย

น�ยเศรษฐ�กล่�วอีกว่�                                               

ขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำ�ลังเจอ                                        

ปัญห�สำ�คัญจ�กผลกระทบของ

โควิด-19 ซึ่งภ�คอุตส�หกรรม

ของไทยต้องปรับตัวด้วยคว�ม                                           

รวดเร็ว และเห็นว่�ประเทศไทย

ยังมี 2-3 เรื่องที่ต้องเร่งแก้

ปัญห� เรื่องแรกคือ ภ�ระหนี้

สิน และปัญห�หนี้ครัวเรือน ซึ่ง                                           

ประเด็นนี้ ถื อ เป็นเรื่ องใหญ่

อย่�งม�ก

ทั้งนี้ ได้มีก�รพูดคุยกับ                                       

รมว.ก�รคลัง และได้สอบถ�ม

ถึงสถ�นก�รณ์ของภ�คอสังห� 

ริมทรัพย์ไทย ตนได้ช้ีแจงไปว่�                               

ดีม�นด์อยู่ในเกณฑ์ดี แต่เหนื่อย              

เพร�ะคว�มส�ม�รถในก�รจ่�ย

หนี้ของคนไม่มี คนไปกู้ธน�ค�ร

แล้วถูกปฏิเสธเยอะ เพร�ะสภ�พ

หนี้สูง ตรงนี้ทำ�ให้จำ�กัดกำ�ลัง

ซื้อและเป็นเรื่องสำ�คัญม�กที่

ต้องเร่งแก้ไข

“ก�รที่รัฐบ�ลทำ�นโยบ�ย

แบบประช�นิยม เอ�เงินใส่กระ                               

เป๋�ประช�ชนเป็นเรื่องหนึ่ง แต่                                           

ก�รใช้จ่�ยส่วนตัวของประช� 

ชนก็เป็นอีกเรื่องที่ทำ�ให้ เงิน

ในกระเป๋�ลดลง บ�งคนต้อง

จ่�ยดอกเบี้ยนอนแบงก์ซึ่งสูง

ม�กกว่� 20% ผมอย�กถ�ม

ว่�ต้องทำ�ธุรกิจอะไรถึงจะจ่�ย

ดอกเบี้ยได้ม�กกว่� 20% ผมจึง                                   

เสนอข้อเสนอที่ตรงไปตรงม�                                       

แต่ต้องก�รก�รตัดสินใจที่เฉียบ    

พลัน ให้ลดเพด�นดอกเบี้ยนอน

แบงก์ลงเหลือ 10% ตรงนี้เป็น

เรื่องสำ�คัญ และอ�จต้องมีก�ร

เสียสละกันหน่อย” น�ยเศรษฐ�                                            

กล่�ว

น�ยเศรษฐ�กล่�วอีกว่� 

อีกเรื่องที่เป็นปัญห�สำ�คัญของ

เศรษฐกิจไทย คือ คว�มเหลื่อม

ล้ำ� ยิ่งในภ�วะที่เศรษฐกิจไม่

ดี ทำ�ให้คนรุ่นใหม่หมดกำ�ลังใจ 

รู้สึกอย�กย้�ยถิ่นฐ�น ตรงนี้

ไม่ใช่ก�รพูดเพื่อด้อยค่�รัฐบ�ล 

แต่เป็นเรื่องจริงทั้งหมด เป็น

หน้�ที่ของผู้ ใหญ่ที่ต้องพย�ย�ม

ทำ�ให้ประเทศไทยน่�อยู่.

กทท.จ้างเอกชนบริหารตู้สินค้า

เศรษฐา ทวีสิน

คลองเตย • “ก�รท่�เรือฯ” ไฟ

เขียวจ้�งเหม�เอกชนกว่� 897 

ล้�นบ�ท ให้บริก�รเคลื่อนย้�ย

ตู้สินค้�โครงก�รพัฒน�ศูนย์ก�ร

ขนส่งตู้สินค้�ท�งรถไฟที่ท่�เรือ

แหลมฉบังระยะเวล� 5 ปี หนุน

ขนส่งจ�กท�งถนนเป็นท�งร�ง

น�ยเกรียงไกร ไชยศิริ

วงศ์สุข ผู้อำ�นวยก�รก�รท่�เรือ

แห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผย

ว่� กทท.จ้�งเหม�บริษัท ที ไอ พี 

เอส จำ�กัด งบประม�ณ 897 บ�ท 

ระยะเวล�จ้�ง 5 ปี เพื่อให้บริห�ร

จัดก�รตู้สินค้�และกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ ภ�ยในโครงก�ร

พัฒน�ศูนย์ก�รขนส่งตู้สินค้�

ท�งรถไฟ (Single Rail Transfer 

Operation : SRTO) ท่ีท่�เรือแหลม                                                    

ฉบัง (ทลฉ.) สนับสนุนนโยบ�ย

ก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รขนส่ง 

จ�กท�งถนนเป็นท�งร�ง ซึ่ง 

กทท.ได้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน                                      

กระบวนก�รต�มระเบียบกระ 

ทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อ

จัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ค

รัฐ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อพัฒน�ระบบโล                                   

จิสติกส์ โดยรวมของประเทศให้                                      

มีก�รประหยัดพลังง�นม�กข้ึน ลด                                            

มลพิษ รวมท้ังลดต้นทุนโลจิสติกส์                                               

โดยรวมของประเทศให้ต่ำ�ลง ค�ด                                           

ก�รณ์ว่�สัดส่วนในก�รขนส่งตู้

สินค้�ท�งบกม�สู่ท�งร�งที่ ทลฉ.

จะมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รรอง 

รับตู้สินค้�ได้ 2 ล้�น ที.อี.ยู.ต่อ

ปี จะทำ�ให้สัดส่วนในก�รขนส่ง

ตู้สินค้�ท�งบกม�สู่ระบบก�ร

ขนส่งท�งร�งที่ ทลฉ.เพิ่มขึ้นจ�ก

เดิม 7% ม�เป็น 15% ในอน�คต 

โดยโครงก�ร SRTO พื้นที่ประ 

ม�ณ 600 ไร่ อยู่ระหว่�งท่�เทียบ

เรือชุด B และชุด C ลักษณะของ

ท�งรถไฟ ซึ่ง กทท.เป็นผู้ลงทุน

โครงสร้�งพื้นฐ�นและเครื่องมือ

ยกขนหลักทั้งหมด.

ค่อนข้างชัดเจนว่านักลงทุนบางกลุ่มเน้นการเล่นเก็งกำาไร 

และไม่คำ�นึงถึงพื้นฐ�นดีที่เกิดขึ้น จึงยังพย�ย�มข�ยหุ้น ทำ�ให้

ร�ค�หุ้นที่ข�ยไม่สอดรับกับพื้นฐ�นที่ดีของธุรกิจ และยังเป็นก�ร

กดดัชนีตล�ดให้ก้�วไปได้ช้�ลง ในขณะที่นักลงทุนต่�งช�ติเหมือน

จะมีวิสัยทัศน์กว้�งไกลกว่� จึงยังคงเข้�ม�ทยอยซื้อหุ้นเข้�พอร์ต 

นี่คือคว�มคิดที่แตกต่�งกันอย่�งม�ก มองในระยะสั้นๆ อ�จมอง

ไม่ออกว่�ผลจะเป็นอย่�งไร แต่มองย�วไกลออกไปจะรู้ว่�ใครเป็น

ผู้ได้รับประโยชน์จ�กก�รลงทุน ห�กติดต�มดูพฤติกรรมก�รลงทุน

ในตล�ดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่�นม�จะพบว่�กองทุนเป็นผู้ข�ยหุ้นม�

ตลอดนับจ�กต้นปี ยังไม่ทันสิ้นไตรม�สแรกของปี 2565 นี้จะพบ

ว่�กองทุนได้ข�ยหุ้นออกม�กเกือบ 8 หมื่นล้�นบ�ทแล้ว ห�กเป็น

เรื่องของคว�มจำ�เป็นต้องข�ยเพร�ะไม่มีท�งเลือกเป็นอื่น ก็คงติ

ติงกันไม่ได้เต็มป�ก แต่ห�กเป็นก�รข�ยเพร�ะชอบก�รเก็งกำ�ไร

เป็นชีวิตจิตใจก็ต้องปล่อยไปต�มก�รกระทำ� ผลที่เกิดในอน�คตก็

คงจะได้เรียนรู้กันเอง เพร�ะก็

รู้ๆ กันพอสมควรแล้วว่�ปี 2565 

น้ีดีกว่�ปีก่อนม�ก ไม่ว่�จะมอง

จ�กก�รเติบโตของเศรษฐกิจท่ี

แม้จะมีก�รปรับลดก�รเติบโต

จ�กท่ีเคยคิดว่�จะโตกว่� 4% ม�

ปรับลดให้เหลือแค่ 3% ก็ต�ม ก็

ยังสูงกว่�ปีก่อนท่ีโตดีเกินค�ด 

1.6% ม�ก น่ีคือปัจจัยหลักท่ี

บอกชัดว่�ปีน้ีจะต้องดีกว่�ปี

ก่อน แล้วจะให้ตล�ดถดถอยได้

อย่�งไร แค่ค่อยๆ คืบคล�นก็

แทบดูไม่ได้ แต่ด้วยอิทธิพลของ

ก�รเก็งกำ�ไรตล�ดก็ต้องเป็น                                  

ไปต�มก�รกระทำ�ของแรงเก็ง

กำ�ไร อย่�งว�นนี้ (24 มี.ค.65)                                                                                      

ดัชนีขยับขึ้นม�ปิดที่ 1,680.89 จุด บวกแค่ 2.94 จุดวอลุ่มเริ่มบ�ง

แค่ 66,566.59 ล้�นบ�ท ทั้งๆ ที่มีก�รร�ยง�นออกม�ว่�ก�รส่งออก

ของไทยในเดือน ก.พ.2565 ดีม�ก ส่งออกเพิ่มสูงถึง 16.2% แม้รวม 

2 เดือนจะส่งออกเพิ่มแค่ 12.2% ก็ต�ม นั่นก็คือผลที่สูงกว่�ที่มีก�ร

ประเมินว่�จะมีก�รส่งออกโต 4-5% จริงอยู่ยังมีเวล�อีก 10 เดือนที่

อ�จมีเหตุก�รณ์ที่ไม่ค�ดคิดเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเริ่มก็สต�ร์ทออกตัวได้ดี

โอก�สที่จะเข้�เส้นชัยทะลุเป้�ก็เป็นไปได้ม�ก เศรษฐกิจไม่ใช่ก�รเก็ง

กำ�ไร จะผันผวนอย่�งก�รเก็งกำ�ไรสั้นๆ คงไม่ได้ จึงมั่นใจได้ว่�ปีนี้จะ

ดีกว่�ปีก่อนแน่นอน ทำ�ให้นักลงทุนต่�งช�ติกล้�โหมซื้อหุ้นไทยถึงแสน

ล้�นบ�ทในขณะนี้ ขอให้พิจ�รณ�กันให้ดีๆ จะได้ไม่พล�ดก�รลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่�มอง ในกลุ่มพลังง�นร�ค�น้ำ�มันยังหนุน 

จึงน่�มองที่ AGE, PTG และ TOP กลุ่มขนส่งส่งออกดีธุรกิจยัง

โตสูง น่�มองที่ III, RCL และ MENA กลุ่มอ�ห�รยังจะเติบโตสูง

ต่อไป จึงน่�มองที่ ASIAN, CPI และ TIPCO กลุ่มอสังห�ฯ ธุรกิจ

กำ�ลังฟื้นตัว จึงน่�มองที่ AMATA, CI และ SPALI หุ้นร�ยตัวที่น่�

จับต�มี BBL, SKN และ INET เป็นต้น

ตล�ดชะลอตัวแต่ก็ยังส�ม�รถเก็งกำ�ไรและลงทุนได้ เมื่อยัง

มีพื้นฐ�นที่ดีม�หนุน มองตล�ดยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้ต่อไป.

เก็งกำาไรไม่ดูพื้นฐานที่ดี

ไก่ไทยล็อตแรกส่งออกซาอุฯ สัปดาห์หน้า

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

พ�ณิชย์ เปิดเผยว่� ในสัปด�ห์หน้�จะมีก�รส่งไก่ล็อตแรกไป

ยังซ�อุดีอ�ระเบีย โดยมีเป้�หม�ย 3 เมือง คือ เจดด�ห์ ริย�ด 

และดัมมัม มีสินค้�เป้�หม�ยที่จะผลักดันคือ ย�นยนต์และ

อุปกรณ์ช้ินส่วนย�นยนต์ อ�ห�ร เส้ือผ้� สินค้�อุปโภคบริโภค 

และอื่นๆ รวมท้ังจะเร่งจัดต้ังคณะกรรมก�รร่วมท�งก�รค้� (JTC) 

ไทย-ซ�อุดีอ�ระเบียขึ้นม�โดยเร็ว และใช้เป็นเวทีในก�รเจรจ�

ก�รค้�ในร�ยละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

หนุน SME-สตาร์ทอัประดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ รมว.ก�รคลัง กล่�วป�ฐกถ�

พิเศษหัวข้อ “อน�คตประเทศไทยกับสินทรัพย์ดิจิทัล” ในง�น

สัมมน�สินทรัพย์ดิจิทัล Game Changer เดิมพันเปลี่ยนอน�คต 

ว่� ไทยมีก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว โดยเฉพ�ะก�ร

เกิดสินทรัพย์ประเภทใหม่อย่�ง “สินทรัพย์ดิจิทัล” ดังนั้นจึงเป็น

โอก�สให้เอสเอ็มอี สต�ร์ทอัป รวมไปถึงธุรกิจขน�ดใหญ่ที่ปกติ

ใช้สินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงิน ม�ใช้ประโยชน์จ�กสินทรัพย์ดิจิทัล

แทนได้ รวมถึงต้องมีก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นดิจิทัลเทคโนโลยี 

เพื่อรองรับ 12 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย และก�รใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในมิติต่�งๆ เพื่อรองรับก�รเติบโตของเศรษฐกิจในอน�คต

SHARGE เดินหน้าขยายจุดชาร์จอีวี

น�ยพีระภัทร ศิริจันทโรภ�ส กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท 

ช�ร์จ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด หรือ SHARGE เปิดเผยว่� บริษัท

เดินหน้�จับมือพันธมิตรใหม่ๆ ในระบบนิเวศก�รช�ร์จ EV ทั้ง

กลุ่มผู้พัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัย กลุ่มผู้พัฒน�ศูนย์ก�รค้� กลุ่ม

ผู้พัฒน�อ�ค�รสำ�นักง�น กลุ่มผู้ประกอบก�รโรงแรม กลุ่มผู้

ประกอบธุรกิจบริห�รจัดก�รนิติบุคคลโครงก�ร ฯลฯ เพื่อร่วม

กันส่งเสริมให้มีสถ�นีช�ร์จรถ EV รองรับคว�มต้องก�รของผู้

ใช้ในอน�คตอย่�งครบวงจร ค�ดว่�จะมีจำ�นวนพันธมิตรเพิ่ม

ขึ้นเป็นประม�ณ 27 ร�ยภ�ยในปี 2565 และเพิ่มเป็น 50 ร�ย

ภ�ยในปี 2568

EA ผนึกพันธมิตรพัฒนาเรือไฟฟ้า

น�ยสมโภชน์ อ�หุนัย ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.

พลังง�นบริสุทธิ์ (EA) ส่งบริษัทย่อย “ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช” 

(MMR) ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับบริษัท ครอบครัว

ขนส่ง (2002) จำ�กัด ผู้ประกอบก�รเรือโดยส�รประจำ�ท�ง ใน

โครงก�รเรือโดยส�รพลังง�นไฟฟ้�คลองแสนแสบ คว�มร่วม

มือในครั้งนี้เพื่อศึกษ�และพัฒน�ออกแบบเรือโดยส�รพลังง�น

ไฟฟ้�คลองแสนแสบให้มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถใช้ง�นได้จริง 

หวังนำ�ม�ใช้เป็นต้นแบบต่อไปในอน�คต.

FPTเดินหน้า

ผุด2โปรเจ็กต์

รุกรง.ให้เช่า

ไทยโพสต์ • น�ยโสภณ ร�ช

รักษ� ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้                          

อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำ�กัด 

(FPIT) ในเครือ บมจ.เฟรเซอร์ส                        

พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) (FPT) 

เปิดเผยว่� ในปีนี้บริษัทมีแผน

จะลงน�มสัญญ�พัฒน�อ�ค�ร

อุตส�หกรรมใหม่พื้นที่รวมกว่� 

200,000 ต�ร�งเมตร และยังมี                                      

ลูกค้�ท่ีกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รเจรจ� 

อีกจำ�นวนม�ก เนื่องจ�กคว�ม

ต้องก�รใช้พ้ืนท่ีอ�ค�รโลจิสติกส์                                   

และอุตส�หกรรมกำ�ลังเพ่ิมข้ึน

อย่�งม�ก และ FPIT ยังเตรียม

เปิดตัวเมกะโปรเจ็กต์อีก 2 โครง 

ก�ร ได้แก่ เมืองอุตส�หกรรม

ขน�ดใหญ่ และโลจิสติกส์-บิสเนส

ป�ร์คขน�ดเล็กใกล้เมือง ซ่ึงจะ

กล�ยเป็นต้นแบบของก�รพัฒน�

พ้ืนท่ีอุตส�หกรรมแห่งอน�คต

สำ�หรับ ปัจจุบันพอร์ต

โฟลิโออ�ค�รอุตส�หกรรมของ 

FPIT มีพื้นที่ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัด 

ก�รรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้�นต�ร�ง

เมตร ซึ่งยังมีโรงง�นม�ตรฐ�น

และคลังสินค้�สำ�เร็จรูปพร้อม

ให้บริก�รแก่กลุ่มลูกค้�ที่มีคว�ม

ต้องก�รพื้นที่แบบเร่งด่วน FPIT 

ยังคงเป้�หม�ยในก�รขย�ยพื้นที่

ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รรวมสู่ 

4,000,000 ต�ร�งเมตรภ�ยในปี 68 

หรือตั้งเป้�ขย�ยพื้นที่ 150,000-

200,000 ต�ร�งเมตร/ปี

“FPIT ม่ันใจว่�ธุรกิจอ�ค�ร

อุตส�หกรรมหลังยุคโควิด-19 โดย

เฉพ�ะคลังสินค้�จะมีคว�มสำ�คัญ

ม�กย่ิงข้ึน และกล�ยเป็นหัวใจของ

ธุรกิจก�รค้�ระหว่�งผู้ผลิตและผู้

บริโภค (New Center of Gravity) 

ทำ�ให้บริษัทต้องเร่งปรับเปล่ียน

กลยุทธ์ในระยะส้ันเพ่ือให้ส�ม�รถ

ตอบรับกับคว�มต้องก�รใหม่เหล่�

น้ี” น�ยโสภณกล่�ว.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.12 33.84
ยูโร 36.24 37.22
ปอนดสเตอรลิง 43.39 44.58
เยน (100 เยน) 27.11 27.88
หยวนจีน 4.95 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,750 30,850
ทองรูปพรรณ 30,189 31,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

66,566.59

24/3/65

1,680.89
+2.94

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,499.97 5,652.12 -2,152.15
 6,892.26 6,921.91 -29.64
 33,622.62 30,789.35 2,833.27
 22,551.75 23,203.22 -651.47

66,566.59

24/3/65

1,680.89
+2.94

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,499.97 5,652.12 -2,152.15
 6,892.26 6,921.91 -29.64
 33,622.62 30,789.35 2,833.27
 22,551.75 23,203.22 -651.47
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ชิมช็อปไกด์วันนี้ เชิญชวนช็อปฟิน กิน เปย์ คุ้มทุกเรื่อง

ออนไลน์ กับ บัตรเครดิตกรุงศรี ร่วมกับกว่า 45 แอปและเว็บไซต์

ชั้นนำา จัดโปรสุดคุ้ม “ชีวิตติดออนไลน์” มอบความคุ้มครบทุกเรื่อง

ออนไลน์ ทั้งช็อปปิ้ง เดลิเวอรี และอีวอลเล็ต เพียงสะสมยอดใช้จ่าย 

(ไม่มีขั้นต่ำาต่อสลิป) ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ที่ 45 ร้านค้าออนไลน์

ชั้นนำาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 รับ

สิทธิพิเศษสุดคุ้ม 3 ต่อ ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,900 บาท 

(ไม่ต้องแลกพอยต์) เพียงลงทะเบียนและสะสมยอดใช้จ่ายครบตาม

เงื่อนไข ต่อที่ 2 แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% ได้ทุกวัน                   

และต่อที่ 3 รับส่วนลดเพิ่มจากร้านค้าออนไลน์ชั้นนำา อาทิ                                                                   

Shopee, Lazada, JD CENTRAL, CENTRAL APP, MOnline, LINE 

MAN, Foodpanda, Grab หรือแลกพอยต์คุ้มไม่อั้น รับโค้ดส่วนลด 

100 บาท กับแอป Shopee, Lazada, JD CENTRAL, foodpanda, 

GrabFood เริ่มต้นแลกเพียง 799 พอยต์ (ปกติ 1,000 พอยต์)                  

เพียงลงทะเบียน (พิมพ์ค้นหา MON) และแลกพอยต์ผ่าน                                                             

UCHOOSE ...•

อย่าพลาด!! 2 เมนูใหม่เชฟแคร์ส “ข้าวกะเพราหมูคูโรบูตะ -                                                                            

เส้นใหญ่ผัดขี้เมาไก่” By เจ๊ไฝ  ในรูปแบบอาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับ

ประทานแบรนด์เชฟแคร์ส วางจำาหน่ายแล้วที่เซเว่น-อีเลฟเว่นทั่ว 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในราคาเพียง 69 บาท โดยผลิตภัณฑ์เชฟ

แคร์สทุกกล่องจะมอบกำาไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั้ง 100% กลับคืนสู่

สังคมผ่าน “มูลนิธิเชฟแคร์ส” เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโครงการสานฝันปั้นเชฟ คืนคนดีสู่สังคม    

ต่อไป ...•

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฉลองครบรอบ 75 ปี กับงาน 

Central 75th Anniversary Beauty Awards ซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อสา

วกบิวตี้เลิฟเวอร์ได้ร่วมสนุกและโหวตแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลก

เพื่อเป็นสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ และลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์

ตลอดแคมเปญ ผ่านทาง Line OA: @CentralBeautyClub หรือคลิก 

bit.ly/3Kwu1Cg ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.65–22 พ.ค.65 พร้อมอัด           

ระเด็นเงินเฟ้อที่ถูกพูดถึงมาก     

ณ ขณะนี้ เป็นปัญหาสำาคัญที่ไม่

ควรมองข้ามในสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่เราเริ่มมีความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กลับมาจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 ใน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

คนส่วนหนึ่งมักนึกถึงเงินเฟ้อในมุม

มองเชิงอุปสงค์ (Demand-Pull Inflation) 

และอาจประเมินวิธีการบรรเทาความเสี่ยง

เงินเฟ้อในเชิงนโยบายที่เราคุ้นเคยกันเพื่อ

Cost-Push Inflation

ป

ลดความต้องการสินค้าและบริการลง อาทิ

• การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

• การเพ่ิมสัดส่วนการดำารงสินทรัพย์

สภาพคล่องของระบบธนาคาร (Reserve Ratio)

• การลดค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

• การเพิ่มอัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม สำาหรับปัญหาเงินเฟ้อ

ที่เศรษฐกิจไทยกำาลังเผชิญอยู่ ภาครัฐที่

เกี่ยวข้องอาจต้องใช้ความระมัดระวังใน

การดำาเนินนโยบายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ

หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ที่เปราะบางอยู่แล้ว เกิดผลกระทบที่คาดไม่

ถึงจากความพยายามแก้ไขปัญหาที่ ไม่ถูกจุด 

เนื่องจากว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เราเผชิญ

อยู่ ณ ขณะนี้เป็นความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิด

จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Cost-Push 

Inflation)

ความหมาย  Cost-Push Inflation 

หมายถึง อัตราเงินเฟ้อท่ีเกิดจากต้นทุนการผลิต

ท่ีสูงข้ึน เช่น ค่าจ้าง วัตถุดิบ พลังงาน และ

ต้นทุนทางการเงิน มีราคาแพงข้ึน ผลท่ีตามมา

คือ ต้นทุนท่ีสูงข้ึนทำาให้ผู้ผลิตต้องข้ึนราคาขาย

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อรักษาอัตรากำาไร

สาเหตุหลักๆ 2 ประการของ Cost-

push Inflation ได้แก่

• ค่าแรง : ค่าแรงมักจะครอบคลุม

ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานมาก แรงกดดัน

ในการเพ่ิมค่าจ้างมักจะสูงเมื่อการว่างงาน

ต่ำา และความกดดันด้านเงินเฟ้อก็สูง ตลาด

แรงงานตึงตัวเนื่องจากอุปทานมีจำากัดเพื่อ

ตอบสนองความต้องการท่ีสูงข้ึน ผู้ผลิตจึงแย่ง

ชิงแรงงานท่ีมีคุณภาพเพื่อเพ่ิมผลผลิต นำา

ไปสู่การเสนอค่าจ้างท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน 

อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงยังส่งผลต่อการเจรจาต่อรอง

ข้ึนค่าจ้างของแรงงานท่ีมีอยู่เพื่อคงอำานาจซ้ือ

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน และบังคับให้ผู้

ผลิตส่งต่อค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวไปท่ีราคา

ขาย ผลักดันให้เงินเฟ้อสูงข้ึน

• วัตถุดิบและพลังงาน : การเพ่ิมข้ึน

ของราคาน้ำามันเป็นตัวอย่างท่ีพบบ่อยท่ีสุด

ของสาเหตุของเงินเฟ้อท่ีกดดันต้นทุน อีก

พื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

วโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                                              

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 90 

พรรษา และในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่ง

การก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ “ดร.

สายสม วงศาสุลักษณ์” ประธานมูลนิธิช่วย

คนปัญญาอ่อนฯ ได้จัดกิจกรรม “อบรมอาสา

สมัครในโครงการพระ

ราชดำาริ เฉลิมพระเกียรติ 

90 พรรษา สมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง” ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

ดร.สายสมกล่าวว่า 

สมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ซึ่งพระองค์

ท่านได้พระราชทาน

โครงการอาสาสมัครใน

พระราชดำาริ ไว้ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2532 นับแต่วันนั้น

มา มูลนิธิได้น้อมนำาโครงการอาสาสมัครใน

พระราชดำาริ โดยการออกเยี่ยมผู้พิการทางสติ

ปัญญา และครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา 

โดยช่วยเหลือด้วยการให้ความรู้ คำาแนะนำา 

ตลอดจนให้คำาปรึกษาด้านการดูแลผู้พิการ

ทางสติปัญญาและครอบครัว อีกทั้งยังมอบถุง

ยังชีพและเงินสงเคราะห์เพื่อการอุปโภคบริโภค

อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ สำาหรับการจัดอบรม

อาสาสมัครในโครงการพระราชดำาริครั้งนี้ เป็น

การบูรณาการในเชิงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

และมากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้

พิการทางสติปัญญา โดยได้รับความกรุณาจาก

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย

เ

แพทย์หญิงมธุรดา 

สุวรรณโพธิ์ ผู้อำานวยการโรง

พยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า 

“อาการที่แสดงภาวะบกพร่อง

ทางสติปัญญา ต้องแสดงก่อน

อายุ 18 ปี อย่างไรก็ตาม เด็ก

ที่อายุต่ำากว่า 2 ปี ที่มีอาการ

แสดงภาวะบกพร่องทางสติ

ปัญญา ยังไม่ควรได้รับการ

วินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทาง

สติปัญญา แต่ควรได้รับการ

วินิจฉัยว่ามีภาวะบกพร่องทาง

พัฒนาการมากกว่า จากนั้นจึงคอยติดตาม

ผล และเมื่อเด็กมีอายุมาก

ขึ้นจึงจะมีการวินิจฉัยความ

บกพร่องทางสติปัญญา 

คุณสมบัติที่ดีของการเป็น

อาสาสมัครที่ต้องดูแล

บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญา ว่าหน้าที่ของจิต

อาสาที่สำาคัญคือ “การฟัง

และการให้กำาลังใจ” 

การช่วยเหลือบุคคล

ที่มีภาวะบกพร่องทางสติ

ปัญญา จะเน้นการฟื้นฟู

สมรรถภาพของสมองและร่างกาย มากกว่า

การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว การวินิจฉัย

ให้เร็วที่สุด และการฟื้นฟู

สมรรถภาพทันทีที่วินิจฉัยได้ 

จะช่วยหยุดยั้งความพิการมิ

ให้เพิ่มขึ้น แนวทางการฟื้นฟู

สมรรถภาพทำาได้ด้วยทางการ

แพทย์ ทางการศึกษา ทาง

อาชีพ และการป้องกันภาวะ

บกพร่องทางสติปัญญา ใน

ช่วงระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะ

ตั้งครรภ์ และหลังคลอด ทั้งนี้ 

ข้อคิดในการดูแลรักษาบุคคล 

ที่มีภาวะบกพร่องทางสติ

มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความสำาคัญ

ในการฟื้นฟูอย่างมาก เช่น ภาวะของกระดูก

และกล้ามเนื้อ ใช้วิธีการออกกำาลังกายที่

สม่ำาเสมอเพื่อพัฒนาขา แขน และกล้ามเนื้อ 

ให้มีการฟื้นฟู ตลอดจนการสังเกตอาการปวด

การชาของกล้ามเนื้อไปด้วย โดยการบริหาร

กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ในส่วนการกายภาพ

ด้ายระบบประสาท มักจะเกี่ยวข้องกับโรค

หลอดเลือดในสมอง (Stroke) ที่ต้องมีการฝึก

ทางกายภาพพร้อมๆ กับการดูแลของแพทย์ 

การทำากายภาพบำาบัดในผู้ป่วยเด็ก 

ใช้สังเกตอาการของเด็กโดยเฉพาะภาวะ

ความบกพร่องทางสติปัญญา ด้านการตรวจ

ประเมิน การซักประวัติ การสังเกต การ

ตรวจกล้ามเนื้อ ดูองศา

ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การ

เดิน-วิ่ง การทรงตัว การ

นั่ง การยืน และที่สำาคัญ

คือการแก้ไขปัญหาและ

ความกังวลของผู้ป่วย

เพื่อการวิเคราะห์ในราย

ละเอียด ที่นำาไปสู่การ

ให้การบำาบัดฟื้นฟูทาง

กายภาพ.

จิตอาสาดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา

มอบโอกาสใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า

โปรโมชั่นจัดเต็มทุก

เคาน์เตอร์เครื่อง

สำาอางแบรนด์ดัง.. 

พลาดไม่ได้ ณ บิวตี้ 

แกเลอรี ห้างสรรพ

สินค้าเซ็นทรัลทุก

สาขาทั่วประเทศ 

ติดตามข้อมูล

กิจกรรมและโปร

โมชั่นของ Central 

Beauty Club เพิ่ม

เติม ได้ที่ www.

facebook.com/cen 

tralbeautyclub...•

บขส. เอาใจคนชอบเที่ยวเชียงใหม่ จับมือกับ เชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี  จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการ

ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยโปรโมชั่นพิเศษนี้ ใช้ได้เฉพาะผู้

โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของ บขส. ที่มีจุดหมายปลายทางเป็น

จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งลูกค้า บขส.จะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ 

ส่วนลดค่าบัตรเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 20%, ส่วนลดค่าเข้า 

น้ำาพุร้อนสันกำาแพง ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50%, 

ส่วนลดค่าแช่อาบน้ำาแร่ หรือส่วนลดค่าบ้านพัก 300 บาท (ใช้

สิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการ

ตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2537-8737 ในวันและ

เวลาราชการ หรือ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 

ชั่วโมง...•

ครั้งแรกของ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 2565 จับ

มือ LINE MAN เอาใจหนอนหนังสือและผู้ที่รักการอ่านให้สั่ง

หนังสือที่ชอบจากสำานักพิมพ์ชื่อดังกว่า 40 แห่ง อาทิ แจ่มใส, 

นานมีบุ๊คส์, ยิปซี กรุ๊ป, บรรลือสาสน์ และพราว ส่งตรงจาก

งานถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาทีผ่านบริการ LINE 

MAN MART พร้อมมอบโค้ดส่วนลดพิเศษ “BOOKFAIR” รับ

ทันทีส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำา 200 บาท เพื่ออำานวย

ความสะดวกและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการช็อปงานสัปดาห์

หนังสือแห่งชาติผ่านช่องทางออนไลน์ โดย LINE MAN Rider 

จะทำาหน้าที่ไปซื้อหนังสือและจัดส่งถึงบ้าน โดยผู้สั่งไม่ต้องเดิน

ทางมาที่งาน นอกจากนี้ LINE MAN ยังมอบโค้ดส่วนลดสำาหรับ

ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ LINE MAN Taxi ครั้งแรก ที่ต้องการเดิน

ทางไปที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ สถานีกลางบางซื่อ ใส่

โค้ด “BOOKFAIR” รับทันทีส่วนลด 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 

มีนาคม-6 เมษายนนี้...•

ปัญญา ว่าเราต้องให้บุคคลที่มีภาวะบกพร่อง

ทางสติปัญญาสามารถเรียนรู้ ดำาเนินชีวิตอย่าง

ทัดเทียมและมีความสุขในสังคมได้เช่นเดียวกับ

บุคคลปกติ ถ้าสังคมเปิดโอกาส

และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะ

สม จะช่วยเอื้ออำานวยให้

บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติ

ปัญญาได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

และมีคุณค่า” 

นางสาวอุ่นใจ จาวโก

นันท์ นักกายภาพบำาบัด ศูนย์

การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

กล่าวว่า บทบาทของการทำา

กายภาพบำาบัด สำาหรับบุคคลที่

MA Cosmetics จากค่าย 

OCC GROUP แนะนำา

ผลิตภัณฑ์ Peach Me 

Cleansing Collection เซตผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาดผิวหน้า ประกอบ

ด้วย Micellar Cleansing Water และ 

Cleansing Balm สูตร 3 in 1 ผสาน

สารสกัดจากลูกพีชญี่ปุ่น Cleansing 

Water เหมาะสำาหรับผิวมัน-ผิวแพ้ง่าย 

ราคา 290 บาท Cleansing Balm เนื้อ

สัมผัสบาล์ม เหมาะสำาหรับผิวแห้ง-ผิว

ธรรมดา ราคา 590 บาท พิเศษรับ 

Summer 2022 ลดทันที 15% ตั้งแต่

วันนี้-31 มีนาคม 2565 ณ KMA 

COSMETICS SHOP ตามห้างสรรพ

สินค้าชั้นนำาทั่วไป. 

ปัจจัยหน่ึงคือ การขาดการจัดหาวัตถุดิบซ่ึงมัก

เกิดจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด เหมือน

สถานการณ์ราคาเน้ือสัตว์ท่ีประเทศไทยกำาลัง

ประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน

หนทางแก้ปัญหา  หากภาครัฐใช้

นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น 

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แม้อัตรา

เงินเฟ้อจะลดลงก็จริง แต่เกิดจากความ

ต้องการสินค้าและบริการที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผล

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงด้วยความ

รุนแรงที่คาดไม่ถึง และอาจถึงขั้นเลวร้ายที่นำา

ไปสู่ภาวะถดถอย และแน่นอนจะกระทบต่อ

การว่างงาน ในทางกลับกัน หากรัฐบาลหรือ

ภาครัฐผ่อนคลายนโยบายเพื่อกระตุ้นอุปสงค์

รวม อาทิ การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ

ลดภาษี มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่

อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นไปอีก

K

วิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมในการเผชิญ

ปัญหา Cost-Push Inflation คือ นโยบาย

ด้านอุปทาน เช่น การลดต้นทุนการ

ผลิต เป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีตรงประเด็นมากกว่า 

แต่โดยท่ัวไปจะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล

รัฐบาลสามารถให้เงินอุดหนุนค่าจ้าง

กับภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาต้นทุน

การผลิตดังกล่าวได้ เช่น รัฐบาลช่วยจ่าย

ค่าแรงส่วนหนึ่ง ดังนั้น ต้นทุนการผลิตจึง

อยู่ในระดับต่ำาและช่วยให้ธุรกิจยังคงราคา

ขายไว้เหมือนเดิม หรือขึ้นด้วยอัตราที่ไม่สูง

มากเกินไป หรือรัฐบาลอาจช่วยสนับสนุน

การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต เช่น 

การพัฒนาทักษะแรงงานและการนำา

เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ ผลที่ได้คือผลผลิต

ที่เพิ่มขึ้นทำาให้การผลิตมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น และแน่นอนได้ต้นทุนที่ต่ำาลง.

าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิต ดังนั้น เพื่อนำาน้ำา

มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ 

ได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการน้ำาตลอดกระบวนการผลิต เสริมหลักการ 3Rs หรือลดการ

ใช้น้ำา (Reduce) นำาน้ำามาใช้ซ้ำา (Reuse) และนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่  

(Recycle) โดยนำาน้ำาที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้ว  กลับมาใช้ใน

กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตในธุรกิจอาหารสัตว์บก เช่น รดน้ำา

ต้นไม้ ล้างพื้นถนน การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ กลับมาใช้ในกิจกรรมที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการผลิตในธุรกิจอาหารสัตว์บก เช่น รดน้ำาต้นไม้ ล้างพื้น

ถนน การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

รว่มอนรุกัษท์รพัยากร

ของโลกอย่างยั่งยืน   

นายพีรพงศ์                          

กรินชัย รอง

กรรมการผู้จัดการ

บริหาร สำานัก

วิศวกรรมกลาง 

ในฐานะหัวหน้า

คณะทำางานด้าน

การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ น้ำา และ

ของเสีย CPF กล่าว

ว่า บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการน้ำา โดย

กำาหนดให้การบริหารจัดการน้ำาเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจ ซึ่ง

ในปี 2564 บริษัทสามารถลดปริมาณการดึงน้ำามาใช้ต่อหน่วยการผลิต 

43%   เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ปริมาณน้ำาที่นำามาใช้ซ้ำาและใช้ใหม่ 

44% ของปริมาณน้ำาใช้ทั้งหมด ขณะที่ผลการดำาเนินงานลดการดึงน้ำา

มาใช้ต่อหน่วยการผลิตในปีที่ผ่านมา ทำาได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน

ปี 2568 ที่จะลดการนำาน้ำามาใช้ต่อหน่วยการผลิตลง 30%             

ทั้งนี้ การบริหารจัดการการใช้น้ำาเพื่อนำาน้ำามาใช้เกิดประโยชน์

สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีการกรองน้ำาแบบความละเอียดสูง ชนิดอัลตรา

ฟิลเตรชั่น (Ultrafiltration : UF) ถือว่าเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่ทัน

สมัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำาจนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ประปา ได้น้ำาสะอาดหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ทำาความ

สะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ใช้ในห้องน้ำาเฉพาะส่วนที่ไม่สัมผัสกับ

มนุษย์ และมีการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีการกรองน้ำาแบบรีเวิร์สออส

โมซิส ทำาการปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้เหมาะสม เพื่อนำาไปใช้กับระบบ

ระบายความร้อนภายในโรงงาน    

นอกจากนี้ยังพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำา อาทิ การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ด้วยการนำาระบบลมเย็น มาใช้แทนการใช้

น้ำาเย็น เพื่อลดอุณหภูมิไก่ ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำาลงประมาณ 15% 

เทียบกับการผลิตเดิม และในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการเลี้ยง

ซีพีเอฟชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใช้น้ำาคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

สัตว์น้ำา นับเป็นส่วนสำาคัญของการลดการนำาน้ำามาใช้ของซีพีเอฟ 

มีการบำาบัดน้ำาด้วยระบบไบโอฟลอค (Biofloc) และ UF  สามารถ

หมุนเวียนน้ำากลับมาใช้ในฟาร์มได้ ลดการดึงน้ำาจากภายนอกมา

ใช้ 75% 

จะเห็นได้จากฟาร์มกุ้งบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี และ

ฟาร์มร้อยเพชร จังหวัดตราด ที่นำาระบบไบโอฟลอค ซึ่งเป็นกลุ่ม

จุลินทรีย์ที่สามารถบำาบัดสารละลายไนโตรเจนที่เกิดจากของเสีย

ที่ขับถ่ายจากกุ้ง ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำาในระหว่างการเลี้ยง ส่งผล

ให้การใช้น้ำาลดลง และนำาเทคโนโลยี UF กรองน้ำาที่ผ่านการบำาบัด

แล้ว หมุนเวียนกลับมาใช้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งผลจากการพัฒนาและปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำาของหน่วย

ธุรกิจต่างๆ ทำาให้

ในปี 2564 ซีพีเอฟ

สามารถลดปริมาณ

การดึงน้ำามาใช้

ต่อตันผลผลิตจาก 

17.3 ลูกบาศก์เมตร

ต่อตัน ลงเหลือ 

15.28  ลูกบาศก์

เมตรต่อตัน     

นายพีรพงศ์

กล่าวว่า ซีพีเอฟได้

ประกาศเป้าหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน ภายในปี 

2563-2568 โดยมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย

การผลิต 15% ปริมาณการดึงน้ำามาใช้ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 

30 ลดปริมาณของเสียที่กำาจัดโดยการฝังกลบและเผาต่อหน่วยการ

ผลิต ร้อยละ 35 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ

หน่วยการผลิต ร้อยละ 25 ดำาเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ใน

ปีนี้บริษัทยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในกระบวนการผลิตของ

บริษัททั้งหมด (Coal Free 2022) และปัจจุบัน บริษัทเพิ่มสัดส่วน

การใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 27% สัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมด 

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ 

และระบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Emissions      

 นอกจากนี้ ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยให้ความ

สำาคัญต่อการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งทุก

หน่วยธุรกิจใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนอกจาก

การใช้ทรัพยากรน้ำาเกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว บริษัทยังได้ดำาเนิน

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำาลุ่มน้ำาป่าสัก ภายใต้ โครงการ

ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พื้นที่ 6,971 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่

สอง (ปี 2564-2568) ของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า. 

น้ำ

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ อุ่นใจ  จาวโกนันท์
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8 การ์ตูน
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9กีฬา

13 โปรไทยลุย ‘ดีจีซี โอเพ่น’ ชิงกว่า 16 ล้านที่อินเดีย 

อินเดีย • การแข่งขันกอล์ฟเอเชียน ทัวร์สัปดาห์นี้เป็นการหวน

คืนสู่ประเทศอินเดียอีกครั้งในรอบกว่า 3 ปี กับรายการ “ดีจีซี 

โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย มาสเตอร์การ์ด” ชิงเงินรางวัลรวม 5 

แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16 ล้านบาท แข่งขันวันที่ 24-

27 มีนาคมนี้ ที่สนามเดลี กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,912 หลา พาร์ 

72 ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งออกแบบโดย แกรี เพล

เยอร์ โปรระดับตำานานของโลก โดยมีนักกอล์ฟลงชิงชัย 138 

คน ซึ่งแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 

2.9 ล้านบาท รายการนี้มีโปรไทยลงแข่งขัน 13 ราย นำาโดย อติ

รุจ วินัยเจริญชัย นักกอล์ฟทำาเงินรางวัลสะสมอันดับ 21 ของ

ทัวร์ และนิติธร ทิพย์พงษ์ มือ 37 เอเชียนทัวร์ร่วมด้วย เศรษฐี 

ประคองเวช, แดนไท บุญมา, จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์, กษิดิศ 

เล็บครุฑ, จณัตว์ สกุลพลไพศาล, ดลภัทรไชย นิยมชน, ธนภัทร 

พิชัยกุล, ภูมิ ภัทโรพงศ์, วุฒิวิทย์ เจริญพรนุกูล, แสงชัย แก้ว

เจริญ และสุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล ทางด้านนักกอล์ฟเจ้าถิ่นลง

แข่งขันมากถึง 78 คน นอกจากนี้ แกรี เพลเยอร์ ตำานานกอล์ฟ

ชาวแอฟริกาใต้ ได้เดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับเหล่าผู้เข้าแข่งขันและคณะเจ้าหน้าที่ของการ

แข่งขันดีจีซี โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย มาสเตอร์การ์ด ที่สนามเดลี 

กอล์ฟ คลับ ในครั้งนี้ด้วย 

แสตมป์-ตีคู่หูยามาฮ่าไทยแลนด์ทำาเวลาติดท็อป 3

บุรีรัมย์ • การซ้อมวันสุดท้ายช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันราย 

การเอเชีย โรดเรซซ่ิง แชมเปียนชิพ 2022 ของนักแข่งยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยหลัง

จากทีมงานทำางานอย่างหนักจนได้เซตอัปที่ลงตัวสำาหรับรถแข่ง

แล้ว คู่หู “แสตมป์-ตี” อย่าง อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ (เบอร์ 24) 

และอนุภาพ ซามูล (เบอร์ 500) ที่ลงชิงชัยในรุ่น Asia Superbike 

1,000 cc ก็สามารถเค้นสมรรถนะรถแข่งยามาฮ่า R1 ได้อย่าง

เต็มที่จนสามารถทำาเวลาในการซ้อมวันที่ 2 ลงมาอยู่ที่ 1.35 นาที 

ได้สำาเร็จ โดย “แสตมป์” อภิวัฒน์ ทำาเวลาดีที่สุดอยู่ที่ 1 นาที 

35.483 วินาที ส่วน “ตี” อนุภาพ ทำาเวลาดีที่สุดอยู่ที่ 1 นาที 

35.746 วินาที รั้งอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำาดับ ทำาให้มีโอกาสลุ้น

คว้าชัยชนะในการแข่งขันสนามแรกเป็นอย่างมาก ส่วน “โฟลท” 

รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ (เบอร์ 56) แชมป์เก่าที่ลงในรุ่น Super Sport 

600 cc กดคันเร่งรถแข่ง R6 ทำาเวลาต่อรอบในการซ้อมดีที่สุด

อยู่ที่ 1 นาที 40.042 วินาที แม้จะยังหาเซตอัปที่ลงตัวที่สุดไม่เจอ 

แต่ยังมีโอกาสลุ้นคว้าโพเดี้ยมในสนามโฮมเรซเช่นกัน สำาหรับศึก

การแข่งขันเอเชีย โรดเรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2022 สนามที่ 1 

จะระเบิดความมันส์วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ สนามช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนัก

แข่งยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ได้ที่ Facebook : YAMAHA 

THAILAND RACING TEAM และ Yamaha Society Thailand.

บริสเบน • แอชลี บาร์ตี ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า 

จะนำาชื่อตัวเองออกจากการจัดอันดับโลก ดับเบิลยูทีเอ แรงกิง หลังจาก

ประกาศแขวนแร็กเกตเพื่อเปิดทางให้ อิกา สเวียเทก จากโปแลนด์ขยับ

ขึ้นไปเป็นหมายเลข 1 ของโลกแทน

แอชลี บาร์ตี แชมป์แกรนด์สแลม 3 รายการชาวออสเตรเลียน ซึ่ง

อยู่ในตำาแหน่งนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกมากว่า 2 ปี ก่อนจะช็อก

วงการด้วยการประกาศอำาลาวงการด้วยวัยเพียง 25 ปี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

อิกา สเวียเทก นักเทนนิสวัย 20 ปี จากโปแลนด์ มีคะแนนสะสม

ตามหลัง บาร์ตีอยู่ 2,204 คะแนน แต่ในการประกาศอันดับโลกในวัน

จันทร์ที่จะถึงนี้ สเวียเทกจะขยับขึ้นไปเป็นหมายเลข 1 ของโลกแทน

สเวียเทกซึ่งโดดเด่นขึ้นมาจากการคว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น เมื่อปี 

2020 และหลังจากนั้นเธอสามารถสร้างผลงานได้อย่างสม่ำาเสมอออกมา

เผยระหว่างการแข่งขันไมอามี โอเพ่น ว่าเธอจะพยายามไม่คิดถึงอันดับ

โลกให้มากนัก

“พวกเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ฉันกำาลังจะกลายเป็นนัก

เทนนิสหมายเลข 1 ของโลก” นักหวดสาวจากโปแลนด์กล่าว

“ด้วยความสัตย์จริง เมื่อเรานึกถึงสถานการณ์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

จริงๆ และเมื่อเราอ่านข่าวต่างๆ กฎต่างๆ จะถูกนำามาใช้ แต่ตอนนี้พวก

เราตระหนักดีว่าไม่มีเหตุผลที่เราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นอย่างจริงจัง เนื่องจาก

เรามีเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อจะเตรียมตัวสำาหรับการแข่งขันรายการต่อไป”

สเวียเทกพร้อมขึ้นมือหนึ่งรับไม่คิดมาก

ฟุตซอลไทยล่าแชมป์สมัย16

‘บิ๊กป๋อม’เสนอAFFเพิ่มเป็น18คน

เลอสันต์ภูมิใจติดทีมชาติแม้จะเป็นครั้งเดียว

“พวกเราต้องมีสมาธิกับงานของเรา” สเวียเทกกล่าว

สเวียเทกซึ่งอยู่ในอันดับ 2 ของตารางดับเบิลยูทีเอ แรงกิง นั้นมี

คะแนนนำาหน้า มาเรีย ซักการี จากกรีซอยู่ 691 คะแนน หลังคว้าแชมป์ 

2 รายการติดต่อกันในรายการอินเดียนเวลล์สเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และ

ชัยชนะที่โดฮาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ทางด้าน แอชลี บาร์ตี เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชลเป็นครั้งแรก

ที่บริสเบย ประเทศออสเตรเลีย หลังการประกาศอำาลาแบบช็อกวงการ

ว่า “ชื่อของฉันจะถูกนำาออกจากอันดับโลกในการประกาศครั้งต่อไป”

“มันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำาหรับดับเบิลยูทีเอทัวร์พร้อม

กับนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกคนใหม่ และมันจะเป็นช่วงเวลาที่เจ๋ง

จริงๆ สำาหรับพวกเขาในเวลานี้” 

“แต่สำาหรับพวกเราได้ทำาทุกอย่างที่จำาเป็นสำาหรับพวกเขาในสิ่งที่พวก

เราสามารถทำาได้แล้ว พวกเราได้ร่วมงานกับดับเบิลยูทีเอมายาวนาน พวก

เขาทำาให้การเดินทางของฉันสนุกและสะดวกสบายมาก” บาร์ตีกล่าวในที่สุด.

ทุกๆ ป จ.เชียงใหม และอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือ รวมถึง

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ  จะตองเผชิญกับปญหาฝุน PM2.5 ในระดับวิกฤต  ซ่ึง

การแกไขปญหามลพิษทางอากาศเพ� อลดผลกระทบใหกับประชาชน

ท่ีตองอาศัยอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เส่ียงตอการ

เกิดโรครายแรง และมีอายุท่ีส้ันลง ควรตองขับเคล� อนอยางจริงจัง

และโดยเร็วท่ีสุด เพราะทุกคนมีสิทธิเขาถึงอากาศสะอาด 

เวทีการประชุมเครือขายสภาลมหายใจภาคเหนือ คร้ังท่ี 

1/2565 ท่ี จ.เชียงใหม จัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสภาลมหายใจภาคเหนือ เสนอทางออก

และยํ้าเตือนใหรัฐบาลและหน�วยงานรัฐยกระดับมาตรฐาน PM2.5 

ใหเขมงวดข้ึน และผลักดันรางกฎหมายอากาศสะอาด 

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม ผูชวยผูจัดการกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา สสส. ตระหนักถึงปญหามลพิษ

ส่ิงแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ได

ยกระดับความสําคัญการดําเนินงานลดผลกระทบ

สุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดลอมใหเปน 1 ใน 7 เร� อง 

ท่ีกําหนดไวในทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตร

ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2565-2574) การจัดประชุม

เครือขายสภาลมหายใจภาคเหนือคร้ังน้ี ระดมความ

คิดจากสภาลมหายใจภาคเหนือ 8 จังหวัด ผูแทน

พรรคการเมือง สถาบันการศึกษา หน�วยงานภาครัฐ

สวนกลางและทองถ่ิน และภาคีเครือขาย เพ� อนําไป

สูการพัฒนาขอเสนอและสรางกลไกการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวนสูการแกปญหาฝุนควันในประเทศ

ฝุน PM2.5 เปนมลพิษท่ีน�ากลัว ดร.นพ.ไพโรจน ยํ้าวา การ

แกปญหาตองอาศัยความรวมมือผลักดันใหเกิดกฎหมายเพ� ออากาศ

สะอาดเปนกรอบการทํางานอยางบูรณาการ รวมถึงการพัฒนา

นวัตกรรมเคร� องมือ และมาตรการเพ� ออากาศสะอาด

ท่ีผานมา สสส. รวมกับภาคีเครือขายพัฒนานวัตกรรมเคร� อง

มือสูฝุน รวมถึงโมเดลหองเรียนสูฝุน โดยเร่ิมแกปญหาฝุน PM 2.5 

ในระดับพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหารุนแรงมากท่ีสุด 

“การประชุมคร้ังน้ีสะทอนการดําเนินงานแกปญหาฝุนควัน

ครอบคลุมทุกมิติ และเปดรับฟงขอเสนอจากภาคการเมืองและภาค

ประชาสังคมนําไปพัฒนา ปรับปรุง ตอยอดการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมในระดับนโยบาย เพ� อลดผลกระทบ

ตอสุขภาพของประชาชนในวงกวาง” ดร.นพ.ไพโรจน กลาว

สําหรับการขับเคล่ือนในภาคการเมือง นางสาวภาดาท์                       

วรกานนท ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ กลาววา การผลักดันใหเกิด

กฎหมายอากาศสะอาดจะชวยแกปญหาไดอยาง

ตรงจุดและย่ังยืน เพราะปรับปรุงมาจากรางของ

ภาคประชาชน เนนนํากฎหมายมาใชจัดการตน

เหตุของการเกิดฝุน PM 2.5 ท่ีผานมา ไดเสนอราง

กฎหมายแกนายกฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขณะน้ีอยู

ในกระบวนการผลักดันใหรัฐบาล โดยกระทรวง

ทรัพยฯ ออกกฎหมายเพ� ออากาศสะอาดคูขนาน

กับ พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม

ดาน นายจักรพล ต้ังสุทธิธรรม ส.ส. พรรค

เพ� อไทย กลาววา การแกปญหาฝุนควันตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังระดับประเทศและระดับอาเซียน 

เพ� อสรางกลไกแกปญหาฝุนภาคเหนือ เพราะรอยละ 60 ของหมอก

ควันมาจากประเทศเพ� อนบานรวมกับการเปล่ียนเกษตรเชิงเด่ียว 

ขณะน้ี พรรคเพ� อไทยเตรียมย� นรางกม.อากาศสะอาดเพ� อสิทธิมนุษย

ชนข้ันพ้ืนฐานตอกฤษฎีกา และเตรียมความพรอมรวมมือทํางานกับ

ทุกภาคสวนเพ� อใหคนไทยเขาถึงอากาศสะอาดท่ีเปนสิทธิพ้ืนฐาน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กลาว

วา กฎหมายส่ิงแวดลอมอยูระหวางการปรับปรุง ซ่ึงนําเน้ือหาสําคัญ

มาจากรางกฎหมายอากาศสะอาด ไดแก การจัดต้ังศูนยพยากรณ

มลพิษทางอากาศลวงหนา 7 วัน เพ� อใหประชาชนเตรียมความ

พรอมดูแลและปองกันตัวเองจากฝุนพิษ การบริหารจัดการเช้ือเพลิง

ในประเทศไทยและประเทศเพ� อนบาน การขยายสถานีตรวจวัด

คุณภาพโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการส� อสารเพ� อสราง

ความรูและความเขาใจใหแกประชาชนใหเปนพลเมืองต� นรูในการ

ลดมลพิษทางอากาศ

ท่ีประชุมน้ีลงมติเห็นชอบในการแกฝุน PM2.5 มีสาระสําคัญ 

3 ประเด็น ไดแก 1. เชิญชวนประชาชนภาคเหนือ 18 จังหวัด 

ติดตามคุณภาพมลพิษทางอากาศแบบรายนาที เพ� อปกปองสุขภาพ 

2. ขอใหปรับคามาตรฐานมลพิษทางอากาศใหเปนไปตามวาระแหง

ชาติ ไดแก คามาตรฐานในบรรยากาศท่ัวไปของ PM 2.5 เฉล่ีย 

24 ช่ัวโมง ท่ี 37 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามาตรฐาน

ในบรรยากาศท่ัวไปของ PM 2.5 เฉล่ียรายป ท่ี 15 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร และ 3. ใหรับราง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพ� อสุขภาพ 

เขาสูกระบวนการของรัฐสภา

ปรับคามาตรฐานมลพิษอากาศ กลไกลดฝุนPM2.5

รวมพลังลดฝุนเวทีประชุมเครือขายสภาลมหายใจภาคเหนือ

ที่จ.เชียงใหม

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม

ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด กลไกสูฝุน

‘โค้ชโย่ง’ขอโทษแฟนบอล/แจงเลือก11ตัว
กาตาร์ • “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ขอโทษ

แฟนบอล พร้อมชี้แจงการตัดสินใจเลือก 11 ตัว

จริง รวมถึงการเปลี่ยนตัว

เกมแรกในศึกดูไบคัพจบลงด้วยการที่ทีมชาติ

ไทยพ่ายต่อกาตาร์ไป 0-1

“ก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนบอล ทุกคนทำาเต็ม

ที่แล้ว ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะอีกหลายๆ 

คน ด้วยการพักผ่อน สภาพร่างกาย เรามากะทันหัน

จริงๆ แต่เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราเล่นท่ามกลาง

ความกดดัน เราสามารถทำาได้ แต่มันยังดีไม่พอ แต่

เดี๋ยวนัดหน้าเราจะทำาให้ดีกว่านี้” โค้ชโย่งกล่าว

“เราได้เลือกนักเตะที่ความสดก่อน ส่วนมาก

คนที่เล่นมาในเกมวันอาทิตย์เราจะให้พักผ่อน เอา

คนที่เล่นวันศุกร์หรือเสาร์ แต่ถ้าตำาแหน่งมันทับซ้อน

กันเราก็ดูสภาพร่างกายเป็นหลัก ทุกคนลงไปทำาหน้าที่ได้ดี ยอมรับ

จริงๆ ว่าจิตใจเด็กๆ ชุดนี้สู้มาก แต่ด้วยเหตุผลต่างๆ เรามีโอกาสทำา

ประตูหลายครั้ง แต่มันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นประตู

ได้ โอกาสที่กลับมาชนะก็เป็นไปได้”

“ข้อดีคือ นักเตะมีความกระหายที่อยากจะลงเล่นและมี

ประสบการณ์ที่ดี ข้อเสียคือ เราเสียบอลง่ายและจังหวะจบสกอร์ ใน

เกมระดับเอเชีย ผมมองว่าการจบสกอร์สำาคัญมาก เราต้องเข้าใจว่า 

เราเกือบจะได้ประตู และโดนโต้กลับ ทำาให้เสียประตู ถ้าจังหวะนั้น

เราได้จบ จะเข้าหรือไม่เข้า บอลมันตายแล้ว 

โอกาสที่จะเสียประตูมันไม่มี ตรงนั้นเป็น

ข้อบกพร่องและเราต้องกลับไปแก้ไข

ต่อไป”

“เกมต่อไปน่าจะดีขึ้น เพราะ  

เรามีเวลาอีก 2 วัน พรุ่งน้ีเรารีโคฟเวอร่ี

และอีกวันจะทำาความเข้าใจในแท็กติก 

เราต้องยอมรับว่า ตอนนี้การเตะลูก

ฟรีคิกต่างๆ เราไม่มีเวลาที่จะ

ซ้อมเลย ได้มาขนาดนี้

แล้วเพราะถือว่า

เด็กทำาหน้าที่

ได้ดี”

ส่วนชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว เชื่อว่าตัวเขายังทำาได้ดีกว่านี้ หลัง

ได้รับบทเป็นจอมทัพในเกมที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี พบกับ

กาตาร์ ในดูไบคัพเกมแรก

เกมดังกล่าว ชาญณรงค์ได้ โอกาสเป็นตัวจริง ก่อนจะโดน

เปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลัง

“เกมโดยรวม ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ดีสำาหรับทีมของเรา แต่ก็

ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับแก้ไข เราเองไม่มีเวลาซ้อมด้วยกัน มีเวลา

แค่วันเดียว และไม่นาน เพราะหลายๆ คนเพิ่งเดินทางมาถึง และไม่

ได้ซ้อมอะไรมาก” ชาญณรงค์กล่าว

“ขอบคุณครับสำาหรับคำาแนะนำาต่างๆ ผมคิดว่าผมยังทำาได้ดี

กว่านี้ มันเหมือนจังหวะกับเพื่อนร่วมทีมยังไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าเรายัง

พัฒนาได้อีก”

“ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆ  มีโอกาส ผมอยากให้ทุกคนลองไป

ค้าแข้งต่างแดน แน่นอนเราไม่รู้อนาคต แต่สิ่งที่เราจะได้มันคือ

ประสบการณ์”

“ฝากแฟนบอลขอบคุณที่เชียร์ในเกมนี้ และขอฝากเชียร์ใน 2 

เกมที่เหลือด้วยครับ”

ขณะที่ พาตริก กุสตาฟส์สัน ยอมรับว่าตัวเขาน่าจะทำาได้ดีกว่า

นี้ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีครั้งแรก

“มันเป็นเกมที่ดี และภูมิใจที่ได้เล่นกับทุกคน น่า

เสียดายที่เราไม่ชนะ เราสร้างโอกาสได้มากมาย และเรา

จะทำาให้ดีขึ้นในเกมต่อไป” พาตริกกล่าว

“เกมนี้เป็นเกมแรกของนักเตะหลายคน มันเป็น

เกมที่ยาก และผมเชื่อว่าเราจะทำาได้ดีขึ้นในเกมต่อๆ ไป”

“ผมคิดว่าผมควรทำาได้ดีกว่านี้จากโอกาสที่ผม

มี ประมาณ 6-7 ครั้ง ถ้าคุณดูเกมนี้ คือเราสร้าง

โอกาสได้เยอะ ผมน่าจะยิงประตูได้อย่างน้อย 2-3 

ประตู”

“ผมอยากบอกว่าผมเต็มที่เสมอ ขอให้ทุก

คนเป็นกำาลังใจด้วยนะครับ”

โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบ

กับจีน ที่สนามอัลอาวีร์ ในวันที่ 26 มีนาคม 

2565 เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี และเอไอเอสเพลย์.

กรุงเทพฯ • แข้งไทยรายงานตัวล่าแชมป์สมัย 16 “AFF Futsal 

Championship 2022” ส่วน “บิ๊กป๋อม” เสนอ AFF เพิ่มชื่อลงทะเบียน

จาก 14 เป็น 18 คน รองรับสถานการณ์ โควิดระหว่างแข่ง ขณะที่ “บิ๊ก

สุ” สุทิน บัวตูม ซูฮกฟุตซอลไทยเล่นด้วยจิตวิญญาณของแท้ พร้อมเผย

ผู้ใหญ่ใจดีร่วมอัดฉีดสร้างขวัญกำาลังใจล่าแชมป์ AFF เพียบ

ความเคลื่อนไหวของทีม “โต๊ะเล็กช้างศึก” ทีมฟุตซอลทีมชาติ

ไทย ภายใต้การคุมทัพของ โค้ชคาร์ลอส เซซาร์ กุนซือใหญ่ชาวสเปน 

ที่เรียกนักเตะทั้ง 20 คนเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมมื้อแรกที่ SHOW DC 

HALL ศูนย์การค้า SHOW DC พระราม 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.

65 เพื่อเตรียมตัวสำาหรับการแข่งขัน AFF Futsal Championship 2022 

ที่จะมีขึ้น ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ระหว่างวันที่ 2-10 เม.ย.65

ซึ่งทีมฟุตซอลไทยเตรียมล่าแชมป์สมัยที่ 16 อยู่ในสายเอ ร่วม

กับบรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนสายบี เวียดนาม, 

เมียนมา, ติมอร์ และออสเตรเลีย รายการนี้คัด 3 ชาติที่จะได้สิทธิ์ผ่าน

เข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2022 รอบ

สุดท้ายที่ประเทศคูเวต ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-20 ต.ค.65

การรายงานตัวของทีมฟุตซอลไทยชุดล่าแชมป์เอเอฟเอฟ 2022 

มีผู้เล่นครบทั้ง 20 ราย ซึ่งมี 3 นักเตะใหม่อย่าง กฤษดา ไวยมงคุณ, 

ธนโชติ เสาะแสวง และมูฮัมหมัด อุซมานมูซา ตบเท้าเข้ารายงานตัว

รายชื่อทั้งหมดมี ผู้รักษาประตู : คทาวุธ หาญคำาภา (แบงค็อก บี

ทีเอส), บริบูรณ์ กลางหล้า (ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี), ภานุรัตน์ โอฬาร 

(ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน), กฤษดา ไวยมงคุณ (บางกอก ซิตี้)

ส่วนผู้เล่น 16 ราย มี รณชัย จูงวงษ์สุข (ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี), 

เชาว์วาลา ศรีอาวุธ (ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน), บุณมี มาตย์วิเศษ (ราช

นาวี), ธนโชติ เสาะแสวง (แบงค็อก บีทีเอส), กฤษดา วงษ์แก้ว (ฟรีไฟร์ 

บลูเวฟ ชลบุรี), กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ (ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี), 

ศุภกร บวรรัชฎากุล (ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี), เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ 

(ห้องเย็นท่าข้าม), ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ (ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี), ธน

พล มณีเพชร (แบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด), อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ (ฟรีไฟร์ บลู

เวฟ ชลบุรี), พีรพัฒน์ แก้ววิลัย (ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี), ธนาธิป แสง

สังข์ (แบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด), อัษฎาวุฒิ แจ้งคต (ห้องเย็นท่าข้าม), มูฮัม

หมัด อุซมานมูซา (แบล็กเพิร์ล ยูไนเต็ด) และสราวุท ผลาพฤกษ์ (ฟรี

ไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี) 

คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือฟุตซอลทีมชาติไทย เปิดเผยผ่านล่ามว่า “ผม

ต้องการให้ทีมฟุตซอลไทยมาโฟกัสในการฝึกซ้อมเตรียมเอเอฟเอฟอีกครั้ง 

และหวังว่านักเตะทั้ง 20 คนจะรักษาเรื่องทัศนคติความเข้มข้นของการฝึก

ซ้อมในทุกรูปแบบเอาไว้ เราต้องทำางานหนักกันต่อไป เหมือนอย่างที่เรา

เตรียมตัวกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 อาทิตย์ก่อนหน้านี้”

“เรื่องผู้เล่นใหม่ที่มีชื่อใน 20 คน ทั้งมูฮัมหมัด อุสมานมูซา และธน

โชติ เสาะแสวง ผมได้มีการพูดคุยส่วนตัวไปแล้ว เขาทั้งคู่อยู่ในลิสต์รายชื่อ

ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ได้เรียกมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกันแล้ว แต่รายการก่อน

หน้านี้คือได้เรียก วรปรัชญ์ จิวจรัสรงค์ มาทดสอบ แต่ตอนนี้ก็ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงผู้เล่นมาในชุดนี้”

ด้าน “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด 

เปิดเผยว่า “รายการ AFF Futsal Championship 2022 จะคัดเอา 3 ชาติ

เข้าไปเล่นในเอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2022 รอบสุดท้ายที่ประเทศคูเวต 

ตัวผู้เล่นทั้ง 20 คนตอนนี้จะยืนพื้นชุดเดิมจากรายการ NSDF แต่ก็จะมีการ

ปรับเล็กน้อย คนที่หลุดไปคือไม่สมบูรณ์ ซึ่ง 20 คนชุดนี้ก็จะฝึกซ้อมร่วมกัน 

และก็จะมีการประเมินผลเพื่อตัดตัว

ปกติจะส่งชื่อ 14 คนลงทะเบียนแข่งขัน แต่เราได้หารือกับเอเอฟ

เอฟ ซึ่งอยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปว่าจะเพิ่มจำานวนการลงทะเบียนจาก 

14 เพิ่มเป็น 18 คน เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ว่าจะได้หรือไม่ เพื่อ

ป้องกันหากว่าทีมใดทีมหนึ่งมีผู้เล่นเป็นโควิด-19 จะได้เปลี่ยนตัวได้ หากเอ

เอฟเอฟอนุมัติ 20 คน เราก็จะตัดแค่ 2 เพื่อใช้ลงทะเบียนเอเอฟเอฟ ซึ่งเรา

เหลืออีก 10 วันก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ แน่นอนว่าความเข้มข้นต้องมีแน่นอน 

เราเตรียมทีมมา 4 สัปดาห์นับจากการแข่งขัน NSDF ด้วย รวมกับเวลา

ที่เหลือต่อจากนี้ ก็จะประมาณ 6 สัปดาห์ที่เราใช้เวลาในการเตรียมทีม

สำาหรับเอเอฟเอฟ ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม”

ด้าน “บิ๊กสุ” สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทย เปิดเผยว่า 

“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการรายงานตัวฝึกซ้อมครั้งแรกก่อนเข้ารายการ 

AFF Futsal Championship 2022 ผมเองในฐานะผู้จัดการทีมฟุตซอล

ไทย มีความภูมิใจกับน้องๆ นักกีฬาทุกคน รวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอน โค้ช

คาร์ลอส เซซาร์ ที่พวกเราทำางานกันด้วยคำาว่าจิตวิญญาณเพื่อทีมชาติ

ไทยอย่างแท้จริง และคนที่อยู่เบื้องหลังของทีมฟุตซอลไทยก็คือ พี่ป๋อม 

คุณอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ที่ทุ่มเททุกอย่างจนทำาให้ทีมฟุตซอลไทย

เลือดใหม่มีความพร้อมมากที่สุด”

“ถึงตอนนี้ก็มีข่าวดีเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจจากทีมฟุตซอล

ไทย มีการอัดฉีดพิเศษจากเครื่องดื่ม CR7Gold รวมถึงกิฟฟารีน สกาย

ไลน์ ยูนิตี้ พร้อมพันธมิตร รวมถึง ผลิตภัณฑ์ HERO ที่ร่วมกันอัดฉีดให้

ทีมฟุตซอลไทยในครั้งนี้

โปรแกรมการแข่งขัน AFF Futsal Championship 2022 ที่อิน          

ดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก รอบแบ่งกลุ่ม

วันที่ 2 เม.ย.65 ไทย พบ บรูไน เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสดทาง

ช่อง 9 MCOT HD และ T SPORT 7

วันที่ 3 เม.ย.65 ไทย พบ กัมพูชา เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสด

ทางเพจ FutsalThaialnd - ฟุตซอลไทยแลนด์

วันที่ 5 เม.ย.65 ไทย พบ อินโดนีเซีย เวลา 17.00 น. ช่อง 9 

MCOT HD และ T SPORT 7 วันที่ 6 เม.ย.65 ไทย พบ มาเลเซีย  

เวลา 17.00 น. ช่อง 9 MCOT HD และรีรันทาง T SPORT 7.

อิกา สเวียเทก

โค้ชโย่ง-วรวุธ ศรีมะฆะ

ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

บ้านปูฯ คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่รับทุนรุ่นที่ 11

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ผู้นำาธุรกิจด้านพลังงาน 

ที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมมือกับ ChangeFusion 

องค์กรไม่แสวงผลกำาไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศ 

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการบ่มเพาะและสนับสนุน 

ผู้ประกอบกิจการเพื่อ

สังคมรุ่นใหม่ “โครง 

การพลังเปลี่ยนแปลง

เพื่ อสั งคม (Banpu 

Champions for Change) 

หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 

เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบ

การหน้าใหม่ทั้งแบบ

รายบุคคลหรือรวมกลุ่ม

ไม่เกิน 4 คน อายุ

ระหว่าง 20-35 ปีจาก

ทั่วประเทศ เพื่อได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนให้ดำาเนิน

กิจการโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายน 2565 ผู้

ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Banpu  

Champions for Change

สัมมนา ‘โอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในไทย’

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต 

กรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการ

ทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

เปิดเวทีสัมมนาวิชาการ

ในหัวข้อ “เทคโนโลยี

และโอกาสทางธุรกิจ

ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า ดั ด 

แปลงในประเทศไทย 

(EVs Conversion in 

Thailand, Technology, 

and Opportunities)”  

ในวันที่  28 มีนาคม 

2565 เวลา 13.30-

16.00 น. ณ ห้องประชุม 

Jupiter 8-9 ในงาน 

THE 43rd BANGKOK  

I N T ERNAT I ONA L  

MOTOR SHOW เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้า

ถึงเทคโนโลยีในการดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) 

ไปเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ผู้สนใจ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3q9830x สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ทางเบอร์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1472 คุณนันท์

ชญาน์ ชำานิ (ต๊อบ) หรืออีเมล nunchaya.chu@nstda.or.th.

าหารกลางวันเป็นมื้อสำาคัญของนักเรียน 

ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำาให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่

ยังต้องทรงคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ

ให้พวกเขามีร่างกายแข็งแรงและมีพัฒนาการทาง

สติปัญญา ซึ่งบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) 

จำากัด ได้เล็งเห็นความสำาคัญของอาหารกลางวัน

เด็กๆ นักเรียน จึงเข้าไปสนับสนุนทุนทางความรู้

ทางด้านเกษตร ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่

ขาดแคลนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี และล่าสุด

ได้มีการร่วมลงนามระหว่างบริษัท คาร์กิลล์ 

สยาม จำากัด กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(มทส.) และมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ว่าด้วย

การประสานความร่วมมือโครงการกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: Corporate Social  

Responsibility” เพื่อสานต่อทั้ง 2 โครงการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อนักเรียนและเกษตรกรในการ

ทำาเกษตรอย่างยั่งยืน

นอกจากการลงนามแล้วยังมีการลงพื้นที่

จริงเพื่อให้ความรู้ ในภาคปฏิบัติ ภายใต้ โครงการ

เกษตรอาหารกลางวันให้ โรงเรียนที่ขาดแคลน 

คาร์กิลล์ยังได้ต่อยอดสู่โครงการ Smart Farming 

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรโดยรอบโรงงานคาร์กิลล์

ให้รู้จักประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาส่ง

เสริมการทำาเกษตร

สุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้อำานวยการฝ่าย

ภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์ 

สยาม จำากัด กล่าวว่า จุดประสงค์ ในการทำา

โครงการเกษตรอาหารกลางวันฯ เป็นหนึ่งในวิสัย

ทัศน์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่คำานึง

ถึงประโยชน์ของนักเรียนและเกษตรกรเป็นหลัก 

ซึ่งจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น ภายใต้

เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยคาร์กิลล์ทำา

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการส่งเสริมเกษตร

อาหารกลางวันแบบครบวงจรซึ่งจะทำาให้เด็กๆ ได้

ทานอาหารที่มีประโยชน์และมีองค์ความรู้ ในการ

ลงมือทำาเกษตรเบื้องต้น โดยสนับสนุนโรงเรียนใน

คาร์กิลล์-มทส.-มบ.ลุย‘เกษตรอาหารกลางวัน-Smart Farming’

พื้นที่ จ.นครราชสีมาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32 

โรงเรียน และตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2567 จะขยาย

ผลครอบคลุมโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสานในจังหวัด 

อาทิ สระบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์ ให้ได้ 70 โรงเรียน

นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงกลุ่มเป้าหมาย

ในการนำาแนวคิดของโครงการนี้ ไปขยายต่อให้

เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการร่วม

มือกับมหาวิทยาลัยบูรพาในการให้ความรู้แก่

กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวรอบๆ โรงงาน สามารถ

เพิ่มผลผลิตด้วยการนำาเทคโนโลยีนวัตกรรมทาง

เกษตรมาเป็นตัวช่วย และยังทำาให้ชาวนาใช้ปุ๋ย

น้อยลง ซึ่งเราจะมีแปลงสาธิตพื้นที่กว่า 30 ไร่ให้

ชาวนาได้เรียนรู้ ถือเป็นโครงการ Smart Farming 

ซึ่งมีเกษตรกร 20 ครอบครัว หรือประมาณ 50 

คนเข้าร่วมในปี 2564 ผลจากการสำารวจพบว่า

เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการเกษตร

เพิ่มมากขึ้นเป็น 82% จากเดิม 51% โดยในปีนี้

ตั้งเป้าเพิ่มเกษตรกรที่จะร่วมอบรมเป็น 40 ครัว

เรือน หรือประมาณ 70 คน ส่วนแปลงสาธิตก็

เพิ่มเป็น 40 ไร่

“จากการทำาโครงการนี้ยังสามารถนำาน้ำา

จากการบำาบัดของโรงงานซึ่งผ่าน 5 ขั้นตอนที่ได้

มาตรฐาน โดยขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นการบำาบัด

แบบไร้อากาศ ขั้นตอน 3 และ 4 เป็นการบำาบัด

แบบเติมอากาศบนผิวน้ำา (Facultative pond) และ

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการปรับสภาพน้ำาให้ใกล้เคียงน้ำา

ธรรมชาติที่สุดก่อนปล่อยสู่สาธารณะ (Polishing 

pond) โดยน้ำาจากการบำาบัดที่จะปล่อยออกมามี

ปริมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปล่อยลงในบ่อ

ที่ทางโรงงานได้ทำาขึ้น ทำาให้กลุ่มเกษตรกรรอบๆ 

โรงงานคาร์กิลล์ทั้งหมดได้ใช้ประโยชน์จากน้ำานี้

ด้วย” สุเกียรติกล่าว

ด้าน ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำารุง คณบดีสำานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือกับทาง

คาร์กิลล์ เป็นการสนับสนุนให้ โรงเรียนขาดแคลน

ใน จ.นครราชสีมาสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการ

ทำาฟาร์มเกษตรและมีแปลงผักเป็นของตัวเอง เพื่อ

เป็นวัตถุดิบในการทำาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

และปลอดสารพิษ เช่น การปลูกผักโดยใช้ระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ หรือการทำาฟาร์มไก่ไข่สดโอเมกา 

เป็นต้น จนได้เล็งเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ 

สามารถนำาองค์ความรู้ไปมอบให้กับเกษตรกรได้ 

โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดนี้ที่มีการปลูกข้าว

ค่อนข้างเยอะ ก็จะมีการจัดอบรมเบื้องต้นเพื่อจะ

ได้สร้างความรู้เพิ่มเติม เช่น การเตรียมสภาพดิน

ให้พร้อมต่อการเพาะปลูกในแต่ละครั้ง รวมถึงวิธี

การกำาจัดศัตรูพืช ซึ่งศัตรูพืชบางชนิดอาจใช้สาร

เคมีไม่เหมือนกัน บางตัวอาจจะไม่สามารถจัดการ

ได้ และเมื่อก่อนชาวบ้านจะใช้กระบอกฉีดยา

เคมีในการพ่น ทางมหาวิทยาลัยได้นำานวัตกรรม 

โดรนในการพ่นยาเพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสสารเคมี

โดยตรง ทำาให้ประหยัดเวลา ช่วยให้การฉีดพ่น

ป้องกันศัตรูพืชและบำารุงพืชพันธุ์ให้เจริญงอกงาม

ทำาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ถ้ามีพื้นที่มากก็

จะยิ่งประหยัดเวลาได้มาก รวมถึงประหยัดค่าใช้

จ่ายในการฉีดพ่นระยะยาวได้ โดยเฉพาะสำาหรับ

เกษตรกรที่ต้องฉีดพ่นบำารุงผลผลิตบ่อยๆ ด้วย

ทั้งนี้มาฟังความรู้สึกของนักเรียนโรงเรียน

บ้านดอนเกตุ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา รัชนิฎาพร 

พิษกระโทก นักเรียนชั้น ป.4 บอกว่า ที่บ้านของตน

ก็มีการปลูกผักสวนครัวไว้ทำาอาหาร แต่เพิ่งปลูก

ผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ครั้งแรก ซึ่งคุณครูก็ให้

เราได้เลือกปลูกผักที่อยากทาน ผักบางชนิดก็ยังไม่

เคยทาน อย่างในช่วงนี้ก็จะปลูกกรีนคอส ซึ่งก็จะ

ได้ความรู้จากคุณครูในการบำารุงผัก เช่น การใส่ 

เพอร์ไลท์ การเจาะหลุม การใส่เมล็ด การรดน้ำา 

ซึ่งจะแตกต่างจากการปลูกผักใช้ดิน ทำาให้พวกเรา

ได้ทานอาหารกลางวันเป็นผักที่มีประโยชน์และ

ปลอดสารพิษ แถมยังสามารถขายให้ผู้ปกครอง

สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนด้วย

สำาหรับ เด็กชายกฤตภาส ฤทธาชุติภาส 

นักเรียนชั้น ป.5 เล่าว่า รู้สึกสนุกที่ ได้เก็บไข่ 

ทำาความสะอาด และเข้าใจว่าไก่เลี้ยงยาก เพราะ

ถ้าทำาให้มันตกใจมันอาจจะไม่ออกไข่ การเลี้ยงไก่

แม้จะยากแต่มีข้อดี ที่สำาคัญคือทำาให้เราได้มีไข่กิน

ทุกกลางวัน เพราะไก่จะออกไข่วันละ 30-40 ฟอง 

จากจำานวนไก่ทั้งหมด 46 ตัว โดยจะแบ่งขายให้กับ

ผู้ปกครองด้วยในราคาแผงละ 90 บาท ทำาให้มีเงิน

มาพัฒนาโรงอาหารให้ดีมากยิ่งขึ้น.

อ

นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ เรียนรู้ทำาฟาร์มไก่ไข่และเกษตรไฮโดรโปนิกส์

การลงนามร่วมมือระหว่างคาร์กิลล์, มทส. และ มบ.

ไข่ไก่ โอเมกาฟองใหญ่ๆ ทำาอาหารอร่อยสุด

นักเรียนชั้น ป.4 แนวหน้าเรียนรู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใส่ปุ๋ยผักกรีนคอส รออีก 40 วันก็เก็บผลผลิตได้แล้ว

ศึกษาธิการ • ศธ.ลงนามเอ็มโอยู 7 กระทรวง 

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนใน

ประเทศ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงสูงอายุ หวังผู้

สูงอายุอัปเกรดพึ่งพิงตนเองได้ ส่วนเด็กยึด

หลักพัฒนาครบ 5H 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการร่วมลงนามในบันทึก

ข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ  

7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565–

2569 ที่ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล โดยมี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในพิธี ว่า 7 กระทรวงประกอบ

ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

(อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี

เจตจำานงร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำาเนิน

งานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มผู้

สูงอายุ และกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยร่วมกัน

ผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไก

การดำาเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้า 

หมายในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยงสอดรับ

แนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานแบบ

บูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตาม

เป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างยั่งยืน

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า บทบาท

ของ ศธ. ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กลุ่มผู้สูงอายุนั้น เราจะส่งเสริม สนับสนุน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อ

คงภาวะติดสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ในหลักสูตร

และรูปแบบที่หลากหลาย, สนับสนุนพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ สธ. เพื่อ

ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ส่ง

เสริมการมีงานทำาของประชากรวัยแรงงาน, 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ

ในการสื่อสารทางด้านภาษา อ่านออกเขียน

ได้ สามารถดูแลตนเองได้ เช่น สามารถอ่าน

ฉลากยา หลักฐานทางกฎหมาย เพื่อรู้เท่าทัน

กับสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งเสริมสัมพันธภาพ

ในครอบครัว และสนับสนุนการจัดกิจกรรม

สานสัมพันธ์ในครอบครัว

สำาหรับในกลุ่มเด็กปฐมวัย ส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ ให้มีสมรรถนะ สามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในชีวิต และการทำางานร่วมกับผู้

อื่นได้อย่างบูรณาการ จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมพึงประสงค์, ส่งเสริมและพัฒนาครู

และบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้

มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการ

พัฒนารอบด้าน, ส่งเสริมและสนับสนุน

สื่ออุปกรณเ์หมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละ

ช่วง ส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การใช้

สื่อเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ครอบครัว, จัดสภาพ

แวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่ง

เสริมและสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโต

และสุขภาวะที่ดีของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามช่วง

วัย หรือทำาให้เด็กปฐมวัยมีครบ 5H คือ Heart 

จิตใจดี มีวินัย, Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น, 

Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ, Health สุขอนามัย

ดี สุขภาพแข็งแรง และ Hi-tech ทันสมัย 

ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งบันทึกความ

ร่วมมือทั้ง 2 ฉบับนี้ มีกำาหนดระยะเวลา

ความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2565-2569 

โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้ต้นไป.

7กระทรวงลงนามส่งเสริมเรียนรู้ทุกช่วงวัยคนไทย

ศึกษาธิการ • บอร์ด ก.ค.ศ.ไฟเขียว ร่างหลัก

เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ หวัง

กำาเนิด รร.พัฒนาคุณภาพในชุมชนได้จริง 

เปิดทางครูและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายมี

นักเรียนน้อยกว่า 120 คน ที่ถูกควบรวมกับ

โรงเรียนคุณภาพ ย้ายออกจากโรงเรียนเดิม

ได้ โดยไม่อยู่ในเงื่อนเวลาแบบเดิม พร้อมเห็น

ชอบร่างฯ ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางดิจิทัล 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุม

ได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สำาหรับโรงเรียนพัฒนา

คุณภาพ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่

จะพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาและ

ความปลอดภัยของโรงเรียน รวมถึงลดความ

เหลื่อมล้ำาในโอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน

สังคมเมืองและชนบทให้กับนักเรียน สร้าง

ความพร้อมให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียน

ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย ตามบริบทของโรงเรียนและพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

โดยสาระสำาคัญของร่างหลักเกณฑ์

และวิธีการนี้ จะมีเรื่องโรงเรียนเครือข่าย

ที่หมายถึง โรงเรียนที่มีจำานวนนักเรียนต่ำา

กว่า 120 คน มีการจัดการศึกษาร่วมกับ

โรงเรียนหลัก และจะมีคำานวณอัตรากำาลัง

ใหม่ตามเกณฑ์อัตรากำาลังที่ ก.ค.ศ. กำาหนด 

ส่วนการย้ายครู ให้ย้ายครูโรงเรียนเครือข่าย 

ไปแต่งตั้งในโรงเรียนคุณภาพหรือโรงเรียน

อื่นที่มีอัตรากำาลังต่ำากว่าเกณฑ์ โดยกำาหนด

คุณสมบัติกรณีย้ายปกติ ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งครู โรงเรียนเครือข่าย โดยไม่นับ

ออกเกณฑ์ใหม่ย้ายครู-ผอ.ชง‘รร.คุณภาพ’แจ้งเกิด
ก.ค.ศ.เปิดไฟเขียวบุคลากรโรงเรียนมีนร.น้อยกว่า120คนที่ถูกควบรวมโยกไปที่ใหม่ได้ทันที

ระยะเวลา 24 เดือน

ส่วนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้

ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย 

หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหลัก

ไปแต่งตั้งในโรงเรียนที่มีอัตรากำาลังต่ำากว่า

เกณฑ์ โดยกำาหนดคุณสมบัติกรณีย้ายปกติ 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนหลัก โดยไม่

นับระยะเวลา 12 เดือนและกำาหนดขนาด

สถานศึกษาที่จะนำามาพิจารณาย้าย โดยให้

เทียบขนาดสถานศึกษาจากจำานวนนักเรียน

โรงเรียนเครือข่ายรวมกับโรงเรียนหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ดังกล่าว จะ

เป็นการเปิดทางให้ครูและผู้บริหารศึกษา

โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งจะ

เกิดขึ้นตามนโยบายใหม่ของ ศธ.ที่ต้องการ

ให้ทุกพื้นที่มี โรงเรียนคุณภาพระดับชุมชน

เกิดขึ้น ซึ่งจะทำาให้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

นักเรียนน้อยกว่า 120 คน ต้องไปรวมกับ

โรงเรียนคุณภาพในชุมชน ซึ่งจะมีผลให้ครู

และบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายต้องโยกย้าย

ออกจากโรงเรียนเดิม แต่ที่ผ่านมา ก.ศ.ศ.มี

กฎกำาหนดให้ครู ซึ่งหากเป็นครูผู้ช่วย ต้อง

ทำางานเป็นเวลา 2 ปี ถึงจะขอย้ายไป

โรงเรียนแห่งใหม่ได้ เช่นเดียวกับผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ต้องดำารงตำาแหน่งมาแล้วไม่

ต่ำากว่า 12 เดือนถึงจะโยกย้ายไปโรงเรียน

ใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารงานบุคคลฯ โรงเรียนคุณภาพที่ออก

มาจึงเป็นการเปิดทางให้บุคลากรทางการ

ศึกษาเหล่านี้ สามารถย้ายออกจากโรงเรียน

เดิมที่อาจมีการรวมไปกับโรงเรียนหลักได้

โดยไม่ถูกจำากัดด้วยเงื่อนเวลาตามกติกาเดิม

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างข้อกำาหนดตาม

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้

ออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียน

ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 โดยให้จัด

ทำาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในระบบทะเบียน

ประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระเบียบ ก.ค.ศ.ดัง

กล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไป

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้ใช้บังคับเมื่อ

พ้นกำาหนด 19 วันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับวันที่ 22 

มีนาคม 2565 ซึ่งสำานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง

ระเบียบ ก.ค.ศ.ดังกล่าวให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานการศึกษาทราบแล้วนั้น

สำานักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดทำาร่างข้อ

กำาหนดของระเบียบว่าด้วยระบบทะเบียน

ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 รวม 3 ฉบับ 

โดยได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ  

ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราช 

การครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็ก 

ทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ซึ่งร่างข้อกำาหนดดัง

กล่าว สรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้ 1.ร่างข้อ 

กำาหนดว่าด้วยการทำาลาย การเข้าถึง และ

การสำาเนาประวัติ 2.ร่างข้อกำาหนดว่าด้วย

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ 

ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และ 

3.ร่างข้อกำาหนดว่าด้วยการจัดการ ควบคุม 

กำากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการใช้

งานและการทำางาน

“ทั้งนี้ สาระสำาคัญของระเบียบ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.2564 จะเน้นการจัดทำาทะเบียนประวัติ

ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

เป็นการนำาระบบ Digital มาใช้ ในการ

บริหารงานบุคคลและเป็นฐานข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง

ของ Big Data ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ 

ศธ.ด้วย” รมว.ศธ.กล่าว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



โคลัส เคจ ดาราดังฮอลลีวูด เผยชื่อที่เขากับ

ภรรยา ริโกะ ชิบาตะ ภรรยาวัย 26 ช่วยกัน

เลือกด้วยกันสำาหรับลูกคนแรกของทั้งคู่แล้ว แม้

จะยังไม่รู้เพศ แต่ก็เตรียมพร้อมใส่ชื่อให้ได้ทันที ไม่ว่า

จะออกมาเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง

นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ วัย 58 กับ

ภรรยาสาวชาวแดนอาทิตย์อุทัยที่อายุอ่อนกว่ากัน 32 

ปี ตกลงจะตั้งชื่อลูกว่า อากิระ ฟรานเชสโก ถ้าออกมา

เป็นเด็กผู้ชาย และเลนนอน ออจี หากเป็นเด็กผู้หญิง

เคจให้สัมภาษณ์ GQ โดยบอกว่า ออจี สะกดว่า 

Augie เป็นชื่อนิกเนมของพ่อของเขา และฟรานเชสโก 

เป็นชื่อที่ลุงของเขาเปลี่ยนมาใช้

ส่วนชื่อ นิโคลัส เคจ เป็นชื่อในอาชีพการแสดง 

ชื่อจริงคือ นิโคลัส คิม ค็อปโปลา

ดังนั้น ชื่อที่จะตั้งให้ลูกจึงมีที่มาแบบนี้ เพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณ

พ่อที่เสียชีวิตไป ออกัสต์ ค็อปโปลา และลุงของเขา ผู้กำากับดัง ฟราน

ซิส ฟอร์ด ค็อปโปลา

ดาราหนุ่มใหญ่จาก The Leaving Las Vegas เดิมมีลูกแล้ว 2 

คน คือ เวสตัน อายุ 31 ที่เกิดกับคริสตินา ฟูลตัน และคาล-เอล อายุ 

16 ที่เกิดกับอดีตภรรยา อลิซ คิม

เคจยังพกภาพอัลตราซาวด์ของชิบาตะไปด้วยทุกที่ ซึ่งเขาบอก

ว่า “ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมาก ดูแล้วเหมือนกับเอดามาเมะ

เล็กๆ เป็นถั่วน้อยสำาหรับเรา”

เคจแต่งงานกับภรรยาชาวญี่ปุ่นที่อายุน้อยกว่ากันเกือบ 3 รอบ

ที่ลาสเวกัสเมื่อปีที่แล้ว ทำาให้ชิบาตะกลายเป็นภรรยาคนที่ 5 อย่าง

เป็นทางการของดาราดังจาก The Rock ปี 1996 ต่อจากเอริกะ โคอิ

เกะ, อลิซ คิม, ลิซา มารีย์ เพรสลีย์ และแพทริเซีย อาร์เคว็ตต์

นิโคลัส เคจ กับภรรยาสาวญี่ปุ่น

เผยเตรียมตั้งชื่อลูกคนแรกรอแล้ว

อกวงการบันเทิงอีกคร้ัง เมื่อพระเอกดาวรุ่ง บีม-ปภังกร 

ฤกษ์เฉลิมพจน์ นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์เรื่อง เคว้ง ทางเน็ต

ฟลิกซ์, ดวงใจในมนตรา, น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ, บ้านสาว

โสด ฯลฯ อีกท้ังกำาลังจะมีผลงานท่ีร่วมแสดงในลิมิเต็ดซี

รีส์ปฏิบัติการกู้ชีพถ้ำาหลวง โดยรับบทเป็น “โค้ชเอก” ซ่ึงโปรเจ็กต์น้ี

สร้างข้ึนภายใต้ความร่วมมือของ “Netflix” กับ “SK Global” กำาลังจะ

เปิดตัวให้ชมท่ัวโลกทาง Netflix ในปีน้ี ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน 

ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของท้ังครอบครัว เพื่อนสนิท ผู้ร่วมงาน 

และแฟนๆ โดยสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากเจ้าตัวหลับไปแล้วเกิด

ภาวะใหลตาย หรือท่ีทางการแพทย์เรียกว่า brugada syndrome (บรู

กาดาซินโดรม)

การเสียชีวิตของหนุ่มบีมสร้างความเศร้าโศกให้ครอบครัว 

แฟนๆ และเพื่อนๆ เป็นอย่างมาก พระเอกหนุ่มช่อง 3 อย่าง ออกัส-

วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ หน่ึงในเพื่อนสนิทของบีมก็ได้โพสต์อินสตา

แกรมถึงเพื่อนรักว่า “ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดข้ึนแล้วจริงๆ มึงเป็น

เพื่อนท่ีโคตรดีเลย หลับให้สบายนะเพื่อน ทุกคนจะรักและคิดถึงมึง

ตลอดไป #บีมปภังกร @thebeamishere” และ “เราเกิดวันเดือนปี

เดียวกัน 31/08/39 และได้รู้จักกันต้ังแต่มัธยม จนโตมา ก็ได้ทำางาน

ร่วมกัน และแสดงซีรีส์เรื่องเดียวกัน มีอะไรก็โทร.ปรึกษากัน บีมเป็น

เพื่อนท่ีดีมากๆ ไม่เคยเปล่ียน ขอลงไว้เป็นความทรงจำาหน่อยนะ RIP 
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11บันเทิง

ผู้หญิงคนนั้นมีอะไรให้ต้องกลัว?

อแนะนำาว่า..

คนท่ีจะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนต่อไป ควรท่ีจะมี

คุณสมบัติท่ีสามารถทำางานร่วมกับทางสภา กทม.ได้ดี..

และต้องมีความรู้ มีภาวะผู้นำา เป็นท่ียอมรับจากประชาชน 

ทำางานร่วมกับข้าราชการได้และมีความเป็นอินเตอร์ สามารถ

ทำางานในเวทีระดับสากลได้”

เน่ีย..อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ “สมัคร สุนทรเวช” ได้เคย

เอ่ยปากฝากไว้เมื่อคร้ังอำาลาจากตำาแหน่ง และยังพูดเหมือนกับจะ

ยอมรับกลายๆ อีกด้วยว่า..

การบริหารงานกรุงเทพฯ น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย หรือทำาอะไร

ก็ได้ตามท่ีคิด-ต้องการ!

ฉะน้ัน..ท่ีบรรดาว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.กำาลังหาเสียง เสนอ

ขายไอเดียกันอยู่ในขณะน้ี ก็ฟังได้แต่อย่าไปหลงคารม-ลมปาก 

หรือฝากความหวังอะไรให้มากนัก..

เอาแค่..รัก-ชอบใครก็ไปเข้าคูหา-กาเบอร์ เพราะเชื่อเหอะ

ท่ีหาเสียง-คุยโม้กันอยู่น้ัน มันเรื่องเพ้อฝันท้ังเพ!

เอ้า..ว่าจะไม่ข้องแวะแล้วเชียว แต่อ่านข้อความจากสื่อ

ออนไลน์ท่ีนำามาเผยแพร่ก็ให้รู้สึกคันมือ-คันใจข้ึนมาตงิดๆ

ท่ีอวยไส้แตกน่ะ อ้วกจนล้นกระโถนไปแล้ว แต่ท่ีกำาลังพูด

ถึงก็ความเห็นของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำานวยการศูนย์วิจัย

การเมืองและการพัฒนา ม.รังสิต..

โดยเฉพาะประเด็นท่ีว่า.. “การเป็นตระกูลการเมือง ไม่ใช่

เรื่องท่ีต้องรีบตัดสินถึงพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคต ไม่เช่น

น้ัน เราคงตัดสินว่า ศิลปอาชา อัศวเหม คุณปล้ืม จึงรุ่งเรืองกิจ 

หรือแม้แต่ จันทร์โอชา ล้วนเป็นปัญหาหมด”

ถ้าสายตานายสมชัยมองได้แค่น้ี ก็ให้เป็นห่วง ม.รังสิตอยู่

เหมือนกัน เพราะตำาแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา 

น่าจะเป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากกว่าน้ี

ประเด็นถัดมา.. “การเข้าสู่การเมือง ด้วยการเลือกต้ัง ไม่ใช่

การสืบทอดอำานาจ เพราะท้ายสุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินให้เขา

ไปต่อหรือไม่ 

การใช้อำานาจท่ีได้มาจากการรัฐประหาร เขียนกติกาเพื่อ

ความได้เปรียบ กวาดต้อนนักการเมืองมาเป็นพวก ด้วยอำานาจ

และด้วยเงิน เพื่อหวังอยู่ในอำานาจต่อสิ ถึงเรียกว่า สืบทอด

อำานาจ”

ก็..ชัดเจน นอกจากวิช่ันส้ันแล้ว อคติยังบดบังใจ จนทำาให้

พูด (เขียน) ไม่อยู่กับร่องกับรอย..จำาได้ว่าการเลือกต้ังท่ีผ่านมา นาย

สมชัยได้ลงแข่งกับเขาด้วยภายใต้เส้ือประชาธิปัตย์แล้วสอบตก

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาเป็นนายกฯ ตาม

กติกา-เลือกต้ังทุกอย่าง แม้จะถูกกล่าวหาใช้อำานาจรัฐประหาร

เขียนกติกาเพื่อความได้เปรียบ

แต่หากประชาชนไม่เอาด้วย-ไม่ให้ไปต่อ ต่อให้มีเงิน-มี

อำานาจ ก็ยากท่ีจะได้น่ังเก้าอ้ีนายกฯ และในเมื่อพูดเองว่า “การเข้า

สู่การเมือง ด้วยการเลือกต้ัง ไม่ใช่การสืบทอดอำานาจ”..

แล้วนายสมชัยจะพล่ามซ้ำาๆ ซากๆ “สืบทอดอำานาจๆๆ” 

อยู่ทำาไม ให้เหม็นข้ีฟัน..หือ?

ประเด็นท้าย.. “อย่ากลัวผู้หญิงคนหน่ึงมากจนเกินเหตุ จง

โบกมือต้อนรับทักทายเธอ และให้กำาลังใจในเส้นทางท่ียากลำาบาก 

ส่งความหวังและความปรารถนาดีถึงเธอ

 ว่าหากเธอประสบความสำาเร็จเธอจะนำาประเทศสู่ความ

เจริญก้าวหน้า”

ถาม..ใคร-หน้าไหนหรือท่ีกลัว เห็นมีแต่คนเขาปรารถนา

ดี-หวังดีกับผู้หญิงคนน้ันซะมากกว่า ท่ีออกมาพูด-วิจารณ์ก็ด้วย

เมตตา แนะนำา-ช้ีทาง (ท่ียากลำาบาก) ให้ไปสู่จุดหมาย..

ด้วยความราบรื่น-ปลอดภัย สมดังใจของบุพการีท่ีผลักดัน!

นายสมชัยไม่ต้องห่วงหรอกในเรื่องน้ี แต่ให้ห่วงตัวเองเถอะ

ว่า เลือกต้ังคราวหน้า..

จะได้เข้าสภาหรือไม่ ตะหากล่ะ!.

“ข

• เปิดประสบการณ์เที่ยวสวนสัตว์ที่ ไม่

เหมือนครั้งไหน ฟลุค เกริกพล กับ ลี นาตาล ีพา

เยือนสวนสัตว์ที่วิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ริมอ่าว

ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด

ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต แถมยังได้เช็กอินใกล้ชิด

กับเจ้าถิ่นชื่อดัง แต่ไม่วายมีเรื่องหวาดเสียว ฟลุค 

หวิดโดนงาบ! เกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม “หนีเที่ยว

กัน” วันเสาร์ที่ 26 มีนาคมนี้ 9 โมง

เช้า ทาง Workpoint ช่อง 23 

• “ฮาไม่จำากัดทั่วไทย” กา

รันตีความขำาทะลักหน้าจอเช่นเคย 

ด้วยการมาเยือนชาวแก๊งฮาฯ ของ

นักแสดงสาว เฌอเบลล์ ลัลณ์    

ลลิน งานนี้แค่เปิดตัวออกมาก็โชว์

ขำาเกินต้าน ด้วยการต้อนรับจากชาวแก๊งฮาฯ ทั้งรุ่น

เล็กและรุ่นใหญ่ นุ้ย เชิญยิ้ม, จตุรงค์ โพธาราม, 

แจ็ค เฉลิมพล, ชูษี เชิญยิ้ม, หน่อย เชิญยิ้ม, กัส, 

เต๋า และ อ๊อด ที่พร้อมหน้าเตรียมสอนมวยการ

เล่นตลกให้กับนักแสดงสาวแบบหมดเปลือกไม่มี

กั๊ก วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น. ทาง

ช่องวัน 31

• รายการ Job บรรเจิด ทางช่อง 8 วัน

อาทิตย์ที่ 27 มีนาคมนี้ เวลา 13.20 น. ทางช่อง 8 

กดหมายเลข 27 พิธีกร หยวน-กวินรัฎฐ์ ยศอมร

สุนทร และ โบวลิ่ง-ปริศนา กำาพูสิริ จะพาไปพบ

กับสองอาชีพที่สร้างสรรค์และต่อยอดทำาให้มีราย

ได้ต่อเดือนหลักแสน กับธุรกิจเกี่ยวกับการควบคุม

พื้นที่ด้วยนกนักล่าเหยื่อของ โอ-ศิริชัย วัฒนวรรณ 

จาก ไทยฮอคมาสเตอร์ และการนำาเศษหินจากการ

ทำาครกหินมาแปรรูป กับเจ้าของ

แบรนด์ครกไทยอย่าง Sicraft 

กอล์ฟ-ธารา ธาราศักดิ์ 

• ถึงเวลาที่เหล่าแฟน

หนังต่างประเทศตัวจริงรอคอย 

มาร่วมเชียร์ ร่วมลุ้นกับหนังใน

ใจของใครหลายๆ คน สำาหรับ

งานประกาศผล รางวัลออสการ์ หรือ อคาเดมี   

อวอร์ดส์ ครั้งที่ 94 ที่ทางทรูวิชั่นส์คว้าลิขสิทธิ์มา

ให้สมาชิกทรูวิชั่นส์รับชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียว

ในประเทศไทย ถ่ายทอดสดจากดอร์บี้ เธียเตอร์                

แอลเอ ในเช้าวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ตั้งแต่

เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรู

ฟิล์มเอชดี (115/222).

มักเก้ิล

ของที่ระลึก • จากกระแสที่มาแรงของ “คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy 

Bear) ช่อง 3 จึงได้ร่วมมือกับกองละคร จัดทำาของที่ระลึกสุดน่ารักให้แฟนๆ ได้พรีออ

เดอร์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตาคุณหมีปาฏิหาริย์, พวงกุญแจตุ๊กตาหมี, สมุดภาพความทรง

จำาคุณหมีปาฏิหาริย์ ฯลฯ และหากแฟนๆ พรีออเดอร์สั่งซื้อชุด “Miracle Bear Set 

คุณหมีปาฏิหาริย์” ที่มีเพียง 100 เซต จะได้รับสิทธิพิเศษ ZOOM พูดคุยกับนักแสดง

จากละคร “คุณหมีปาฏิหาริย์” และรับโปสต์การ์ดพร้อมลายเซ็นจากนักแสดงแบบ

เอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วย

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

เหล่าคนบันเทิงแห่ โพสต์อาลัย

หลัง‘บีม ปภังกร’เสียชีวิตกะทันหัน

เรียกได้ว่าแฟนๆ 

ของศิลปินหนุ่มมาด

เซอร์ขวัญใจวัยรุ่นอย่าง 

“Alexander23” ไม่ต้อง

รอนาน เตรียมไปฟินแบบ 

Exclusive กับกิจกรรมสุด

ว้าว!!! “Fan Hangout x 

Alexander23” ที่จะทำา

ให้แฟนๆ ได้พบปะกับ 

“Alexander23” ศิลปินและ

โปรดิวเซอร์เจ้าของเพลง

ฮิต Viral อย่าง “IDK You 

Yet” ด้วยยอดขายระดับ

แพลทินัม รวมถึงซิงเกิล

ล่าสุดอย่าง “Hate Me If It 

Help” และอีกไม่นานเขากำาลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟัง

กันอย่างต่อเนื่องกับเพลง “Crash”

กติกาการร่วมสนุกสำาหรับกิจกรรม “Fan Hangout x Alexander23” 

เรียกได้ว่าง่ายมากๆ เพียงแค่ กด Pre-Save เพลง “Crash” บน Spotify 

ทาง https://competition.umusic.com/alexander-23-hangout-th พร้อม

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นรอลุ้นที่จะได้เป็นผู้ โชคดีเพียง 1 เดียวซึ่ง

จะได้ Hangout กับ “Alexander23” แบบฟินติดหน้าจอกันได้เลย

ระยะเวลาร่วมทำากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 23-30 มีนาคม 2564 

และจะประกาศผลว่าใครคือผู้ โชคดีเพียงหนึ่งเดียวในวันที่ 31 มีนาคมนี้

โดยกิจกรรม “Fan Hangout x Alexander23” จะจัดขึ้นในวันเสาร์

ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สำาคัญ 

“Fan Hangout x Alexander23” จะเป็นการ Public Live Stream เรียก

ได้ว่าใครที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกัน.

 interthaipost69@gmail.com

Fan Hangout x Alexander23

มีตแอนด์กรีตสิทธ์ิหน่ึงเดียวเท่าน้ัน

นิ

ช็
#บีมปภังกร”

ด้าน โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ พระเอกหนุ่มสังกัดนาดาว

บางกอก ก็ได้โพสต์อาลัยถึงเพื่อนลงอินสตาแกรมสตอรีว่า “แม้ว่าวัน

น้ีมึงจะไม่ได้อยู่ตรงน้ีแล้ว แต่มึงจะอยู่ในใจกูตลอดไปนะบีม อยู่ตรง

น้ันก็ดูแลตัวเองดีๆ สร้างรอยย้ิม สร้างเสียงหัวเราะ สร้างพลังบวกกับ

คนท่ีมึงเจอต่อไปเรื่อยๆ นะ มันดีมากเลยท่ีโลกเหว่ียงให้กูกับมึงได้มา

เจอกัน หลับให้สบายนะน้อง”

นก-สินจัย เปล่งพานิช ก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจในฐานะท่ี

เคยร่วมงานกับนักแสดงหนุ่มในซีรีส์ เคว้ง ว่า “...เสียใจและเสียดาย

เหลือเกิน ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของบีมด้วยนะคะ”

แม็กก้ี-จีรโรจน์ หทัยพงศคุณ หรือ แม็กก้ี น้องใหม่ร้าย

บริสุทธ์ิ ได้โพสต์ถึงหนุ่มบีมว่า “R I P น้องบีม ปภังกร @thebeam-

ishere อย่างน้อย..ก็มีโอกาสร่วมงานกัน น้องเก่งมากความสามารถ 

รุ่นน้อง #น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ เป็นกำาลังใจให้ครอบครัวน้องด้วยนะ

ครับ”

เก้า-จิรายุ ละอองมณี และ มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำาพล ต่างก็

ได้โพสต์รูปท่ีมีตนกับหนุ่มบีม พร้อมบอก “หลับให้สบายนะบีม” รวม

ไปถึงเพื่อนดาราอีกหลายท่านท่ีร่วมกันโพสต์อาลัยถึงนักแสดงหนุ่มผู้

จากไป. 
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รางวัลคาของแผนดิน     ดร.อารักษ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทย

ฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง รับโลประกาศเกียรติคุณ “คาของแผนดิน” ดานการพัฒนาสังคมและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต จากโครงการฮอนดาเมืองไทยปลอดภัย กิจกรรมและรณรงคการขับขี่

ปลอดภัยมาอยางตอเน� องกวา 3 ทศวรรษ จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ศุภลักษณ อัมพุช เขารับเคร� องเคร� องราชอิสริยาภรณชั้นอัศวิน จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย มอบเคร� องราชอิสริยาภรณ 

ชั้นอัศวิน “ออรกเดรอะ นาซิอ็องนาล เดอ ลา เล จิอง ดอนเนอรก – เชอวาลิเอ” (The Legion 

of Honor at the rank of Knight; Ordre Nationale de la Légion d’Honneur – Chevalier) ให

กับ ศุภลักษณ อัมพุช  ประธานกรรมการบริหาร เดอะมอลล กรุป ในฐานะที่เปนผูสนับสนุน 

และสงเสริมแบรนดแฟชั่นฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยมี เซซีล มาตู , อรธิรา ภาคสุวรรณ, 

มร.กีโยม ซอแซง, วัฒนศรี ปทมสิงห ณ อยุธยา, ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน และ อูแบร โกลารีส 

รวมงาน ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย

แพลตฟอรม Youth In Charge นําโดย 

เอริกา เมษินทรีย ผูรวมกอตั้งแพลตฟอรม 

Youth In Charge กรรมการผูจัดการ บริษัท

อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพ� อสังคม) ผนึกกําลัง

กับภาคีพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และเครือขายสถาบันการศึกษา

โดยมีตัวแทนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน), อุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม, อุทยาน

วิทยาศาสตรภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร, อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน, อุทยาน

วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอุทยาน

วิทยาศาสตรภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

รวมลงนามความรวมมือในการดําเนินการ

โครงการ Youth APEC: Amplify Your Voices, 

พีทีที ลูบริแคนทส ขอแนะนํา 

“พาวเวอรแทรค ซูเปอร พลัส” น้ํามัน

ไฮดรอลิกสูตรใหมคุณภาพสูงสําหรับรถ

แทรกเตอร ท่ีผานการรับรองมาตรฐานช้ันนํา 

สามารถใชไดกับรถทุกยี่หอ พรอมปรับโฉม

ใหมถังสมโดดเดน คืนพลังใหรถแทรกเตอร

กลับมาฟตกวาเคย เติมพลังความอึดเสริม

กําลังทั้งระบบไฮดรอลิก เกียร เบรก ให

ไถถึก ไถล� น เต็มขั้นทุกประสิทธิภาพ เพ� อ

รองรับการใชงานทุกสถานการณ พรอม

สารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ปองกันสนิม การ

กัดกรอน และปองกันการเกิดฟอง อีกทั้ง

ยังชวยปกปองชิ้นสวนตางๆ ของระบบ 

ไฮดรอลิก และเกียร และยืดอายุการเปลี่ยน

ถายน้ํามัน เพิ่มประสิทธิภาพในระบบที่

Youth In Charge เปดโอกาสใหเยาวชนไทย รวมขับเคล� อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ในโครงการ Youth APEC: Amplify Your Voices, Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact

Amplify Your Ideas, Amplify Your Impact 

และมีสํานักงานการวิจัยแหงชาติ เปนผู

สนับสนุนผานทุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม เพ� อเปดโอกาสใหเยาวชนไทย

จากภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ ไดรวมเสนอ

แนวทางการสรางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ

แวดลอมที่ดีขึ้นใหกับพื้นที่ของตน ผานโมเดล

เศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนวาระแหงชาติและ

หนึ่งในหัวขอหลักของการจัดการประชุมผูนํา

เขตเศรษฐกิจเอเปค ภายใตแนวคิด Open. 

Connect. Balance. ณ ศูนยนวัตกรรมและ

ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

ติดตามรายละเอียดเพิ่ม เติมงาน 

Youth APEC ไดที่ www.youthincharge.net 

หรือที่เพจเฟซบุก Youth In Charge: www.

facebook.com/YouthInChargeThailand

พีทีที ลูบริแคนทส เปดตัว “พาวเวอรแทรค ซูเปอร พลัส” โฉมใหมถังสม

จัดโปรโมชั่น “พาวเวอรแทรค แจกแหลก ยิ่งซื้อ...ยิ่งลุน” รถเกี่ยวนวดขาว และทองคํา

ตองการแรงเสียดทาน อีกทั้งชวยลดการ

สึกหรอยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ไดอยางดี คุมคาการใชงานสําหรับระบบ

ไฮดรอลิก เกียร และเฟองทาย ของรถ

แทรกเตอรการเกษตรรุนใหม

พิเศษกับโปรโมชั่น “พาวเวอรแทรค 

แจกแหลก ยิ่งซื้อ...ยิ่งลุน” เพียงซื้อน้ํามัน 

ไฮดรอลิก พาวเวอรแทรค ซูเปอร พลัส 

หรือ สินคาที่รวมรายการ จาก พีทีที 

ลูบริแคนทส รับทันที! คูปอง...ลุนรับรถ

เกี่ยวนวดขาว และรวมลุนทองคําทุก 2 

สัปดาห พรอมของรางวัลอ� นๆ อีกมากมาย 

รวม 1,016 รางวัล มูลคารวมกวา 3.2 ลานบาท 

ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน 

ศึกษารายละเอียดเพิ่ ม เติมไดที่

เว็บไซต https://pttlubricants.pttor.com/

th/news_detail/104 , Facebook Page 

PTT Lubricants Thailand และ โทร. 1365 

Contact Center

ความรั กความห วง ใยของคนใน

ครอบครัว สามารถสงตอใหกันดวยรูปแบบที่

หลากหลายและแตกตางกันออกไป ไมวาจะ

เปนการหาเวลาทํากิจกรรมรวมกัน หรือมอบ

ของขวัญสุดพิเศษเน� องในโอกาสสําคัญตางๆ 

ซึ่งในบางครั้งปญหาในครอบครัวก็อาจเกิด

ขึ้นไดงาย จากความไมเขาใจกันดวยเร� องเล็ก

นอยที่มองขามไปแบบไมไดตั้งใจ

ซันคิสท จึงขอแนะนําวิธีการเพิ่มรอย

ยิ้มและความสุขในครอบครัวดวยเทคนิค

งายๆ มาฝากกัน คือ 1. การใสใจเร� องความ

ชอบของสมาชิกในบาน ฟงดูอาจเปนเร� องที่

เล็กนอยแตหากมองในอีกมุมหนึ่ง การใสใจ

รายละเอียดและความช� นชอบในดานตางๆ 

ของคนในบาน นับไดวาเปนเร� องที่ควรให

ความสําคัญเปนอยางมาก 2. เขาใจความ

เปนธรรมชาติของแตละบุคคล เพราะทุกคน

ยอมมีบุคลิกและพฤติกรรมเฉพาะตัวที่ตาง

กันออกไป หากมีการยอมรับและเขาใจตัวตน

ของอีกฝายก็จะชวยลดความขัดแยงหรือ

ปญหาในครอบครัวใหเบาบางลงได 3. พูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

เพ� อที่จะไดเขาใจรวมกัน กระชับมิตรสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันใหมากยิ่งขึ้น

เลือกซันคิสทเปนตัวชวยสําคัญใน

การสรางความสุขและเพิ่มรอยยิ้มของทุก

เพิ่มรอยยิ้มและความสุขในครอบครัวดวยซันคิสท

คนในครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น ด� มอรอยได

ประโยชนท้ังครอบครัวดวยซันคิสทท้ัง 5 รสชาติ 

ไดแก รสออริจินอล สูตรไมเติมน้ําตาล รส

ช็อกโกแลต รสชาไทย และนมพิสทาชิโอ ผสม

เนื้อกลวยบด ในขนาดกลอง 180 มิลลิลิตร 

(บรรจุ 3 กลอง/แพ็ก) ราคา 59 บาท และ

ขนาด 946 มิลลิลิตร ราคา 99 บาท ที่ราน

คาชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผานชองทาง

ออนไลน ไดที่ LINE Official: @

Heritagethailand, Shopee: 

Heritage Official, Lazada และ 

JD Central: Heritage สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2813-

0954-5 หรือติดตามขาวสารและ

กิจกรรมตางๆ ไดที่ www.herit-

agethailand.com, www.facebook.

com/SunkistTH และ IG:sunkist

thailand

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข กลาวภายหลังเปนประธาน

ในพิธีเปด Kick off งานวิทยาศาสตรการแพทย

ชุมชน ที่หองแอมเบอร ศูนยแสดงสินคาและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

วา ปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ อาหาร ยา 

และเคร� องสําอางที่ไมมีคุณภาพจากตลาดนัด 

รถเร ที่เขามาขายในชุมชน ทําใหชาวบาน

ตกเปนเหย� อโดยรูเทาไมถึงการณ ตองสูญเสีย

ทรัพยสิน เกิดการเจ็บปวยหรืออาจเสียชีวิต 

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจําเปน

ในการแกปญหาดังกลาวอยางย่ังยืน โดยมุงเนน

ให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องและมีเครื่อง

มือตรวจสอบความไมปลอดภัยของผลิตภัณฑ

สุขภาพไดดวยตนเอง จึงมอบหมายใหกรม

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ขั บ เคลื่ อนงาน

วิทยาศาสตรการแพทยชุมชนและพัฒนา

ระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใน

ระดับปฐมภูมิท้ังประเทศ โดยรวมกับภาคีเครือขาย

ดานสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีและไดจัดต้ังศูนยแจงเตือนภัย เฝาระวัง 

และรับเร� องรองเรียนปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ

ในชุมชน ตําบล และอําเภอ จํานวน 547 แหง 

กระจายอยูในพื้นที่ 419 อําเภอ หรือคิดเปน

รอยละ 47.7 ของอําเภอในประเทศไทย มี

อําเภอตนแบบ ศูนยแจงเตือนภัยท้ังหมด 24 แหง 

กระจายอยูในทุกเขตสุขภาพ และมี “อสม.

วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน” ซ่ึงเปน อสม.

ที่ ผ านการอบรมตามหลักสูตรของกรม

วิทยาศาสตรการแพทย กวา 13,000 คนทั่ว

ประเทศ เปนกลไกหลักที่ชวยดูแลสุขภาพ

และส� อสารแจงขาวราย กระจายขาวดีใหกับ

คนในชุมชน ผานระบบฐานขอมูลหนาตาง

เตือนภัยสุขภาพ "กรมวิทย with you" ทําให

เกิดเครือขายในการแกไขปญหาดานคุมครอง

ผูบริโภคของชุมชนอยางเปนรูปธรรม สงผล

ใหการสาธารณสุขไทยเขมแข็ง ประเทศไทย

กาวสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ยังไดพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑชุมชน OTOP และ SMEs ดาน

อาหารและเครื่องสําอางผสมสมุนไพรให้ได้

มาตรฐาน จนสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ

สู Smart product รวม 81 ผลิตภัณฑ และ 

Safety product รวม 139 ผลิตภัณฑ เพิ่ม

สธ. Kick off  งานวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน พรอมยกยอง อสม.นักวิทย 

ดานหนาเฝาระวัง แจงเตือนภัย ผลิตภัณฑสุขภาพอันตรายในชุมชน

ขีดความสามารถของผูประกอบการในการ

แขงขัน และยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมี

คุณภาพไดมาตรฐาน สรางโอกาสการตอยอด

สูตลาดสากล ทําใหผูบริโภคเกิดความเช� อมั่น

ในคุณภาพผลิตภัณฑ สรางความเขมแข็งให

กับเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.สาธิต กลาวตอวา ในวันท่ีประเทศไทย

ตองเผชิญกับโรคโควิด 19  อสม.วิทยาศาสตร

การแพทยชุมชน  และอสม. ATK 

ไดนําความรูดานวิทยาศาสตร

การแพทยไปใชทํางานอยางเขมแข็ง 

ทั้งเฝาระวังตรวจคัดกรองดวย

ชุดตรวจ ATK เชิญชวนฉีดวัคซีน 

การชวยเหลือรักษาผูปวย และ

การจัดระบบเฝาระวังโควิด 19 

ในชุมชน พรอมกันนี้ขอขอบคุณ

และช� นชม อสม.วิทยาศาสตร

การแพทยชุมชน เปนดานหนา 

ทุมเท เสียสละ ทํางานเพ� อสวนรวม 

ในการเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

สุขภาพ รวมท้ังการสงเสริมการปองกันควบคุมโรค

ในชุมชน

ดานนายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวเพิ่มเติมวา 

เน� องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ ซึ่ง

ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกป กระทรวง

สาธารณสุขไดจัดกิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ

ใหแก อสม. ที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

งานสุขภาพของประชาชนอยางตอเน� อง โดย

การยกยองและเชิดชูเกียรติ อสม. ท่ีทําความดี

ความชอบ และมีผลงานอันเปนประโยชน

แกประเทศชาติเปนประจําทุกป และมีการ

มอบรางวัล อสม.ดานวิทยาศาสตรการแพทย

ชุมชน ดีเดนระดับชาติ และระดับ

ภาคอีกดวย โดยในปนี้มีผูที่ไดรับ

รางวัล อสม. ดานวิทยาศาสตร

การแพทยชุมชนดีเดน ระดับชาติ 

จํานวน 1 ราย ไดแก นางสาวรัชณี 

บุญสกันท อสม. หมู 4 ต.ตะพง 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา สวนรางวัล 

อสม . ด านวิ ทย าศาสตร ก า ร

แพทยชุมชนดีเดน ระดับภาค 

จํานวน 3 ราย ไดแก ภาคเหนือ 

นางสาวสุธารส ทาเสน อสม. 

หมู 4 ต.สถาน อ.นานอย จ.น�าน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวศิริวรรณ 

ภูเวียง อสม. หมู 3 ต.นามวง อ.ประจักษศิลปาคม 

จ.อุดรธานี และภาคกลาง นางภัคพัฒ ทองเหลือ 

ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี และอสม.ดาน

วิทยาศาสตรการแพทยชุมชนดีเดน ระดับ

เขตอีก 8 ราย

นางสาวรัชณี บุญสกันท อสม. หมู 4 

ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา ผูไดรับรางวัล

อสม.ดานวิทยาศาสตรการ

แพทยชุมชนดีเดนระดับชาติ 

กลาววา ตนเองเปน อสม.

วทิยาศาสตรการแพทยชมุชน 

ซึ่งเปนสาขาใหมที่กําลังบรรจุ

ในหลักสูตรอสม. โดยนําเอา

เคร� องมือชุดทดสอบ Test Kit 

ตางๆ ที่ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยพัฒนามาใชเปน

เครื่องมือในการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑอาหาร ยา เพ� อ

วัดผลใหประชาชนเห็นขอมูลเชิงประจักษใน

การดูแลสุขภาพของตนเองและของชุมชน ซึ่ง

ปญหาภัยสุขภาพที่พบในพื้นที่สวนใหญเปน

เร� องของการใชยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ 

ที่มีปนเปอนสารสเตียรอยดและสารปนเปอน

ในผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน บอแรกซ สาร

ไนเตรดตางๆ เราจึงตองนําชุด Test Kit มา

ใชตรวจสอบเพ� อยืนยันวาผลิตภัณฑเหลานี้มี

ความปลอดภัย ชวยทําใหคนที่ซื ้อไปบริโภค

ไดรับความปลอดภัย นอกจากน้ีในชวงท่ีโควิด 19 

ระบาด อสม. นักวิทยในชุมชนยังมีสวนชวยให

ประชาชนรูจักเลือกใชชุด ATK ที่มีคุณภาพ 

อยางนอยตองมีการผาน อย. และไดลงพื้นที่

สอนชาวบานในการใชชุด ATK ใหสามารถ

ตรวจสอบไดดวยตนเองและสามารถอานผล

ไดและเขาใจผล รวมทั้งรูถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติตัวหากพบผลเปนบวก ตองติดตอ

อยางไรหรือตองกักตัวอยางไร ในวันนี้ที ่

ไดรับรางวัลรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางยิ่ง

ที่ไดเปนตัวแทนของคนในชุมชน ซึ่งในชุมชน

ตําบลพะตงของเรามีการทํางานที่มีความมุง

มั่นเพ� อดูแลสุขภาพคนในชุมชนอยางเขมแข็ง

และตอเน� อง



13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ครั้งแรกของการผนึกกําลังของ 2 บิ๊ก

จากวงการคาปลีกและวงการแฟช่ัน เม� อ หาง

เซ็นทรัล นําทัพโดย รวิศรา จิราธิวัฒน 

ผูบริหารคนเกง แทคทีม Vogue Thailand 

เตรียมจัดอีเวนตใหญแหงป ใจกลางกรุงเทพมหานคร 

สูการอัพเดตเทรนดลุคแฟชั่นรับซัมเมอร

กับโชวสุดเอ็กซคลูซีฟบนรันเวย “Central 

x Vogue Summer in The City Fashion 

Show” ภายใตคอนเซ็ปต Summer in the 

City จัดเต็ม 3 โชวสุดตระการตา ทั้งแบรนด

แฟชั่นระดับลักชัวรีทั้งไทยและตางประเทศ, 

สตรีทแฟชั่นสุดชิค และแฟชั่นเสื้อผาเด็ก

จากแบรนดดัง เพ� อเหลาสาวกสายแฟชั่น

โดยเฉพาะ ในวันที่ 24-25 มีนาคม บริเวณ

ลาน Square E, F ชั้น 1 หางเซ็นทรัล แอท 

เซ็นทรัลเวิลด พรอมติดตามชมไลฟสดไดที่

ชองทาง Facebook และ Youtube ของ 

Central Department Store และ Vogue Thailand 

เตรียมมาอัพเดตเทรนดฮิตรับลมรอน ให

ซัมเมอรนี้สนุกยิ่งกวาที่เคย!

สถาบันอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค

พารค ขอเชิญรวมฟงสัมมนา TK Forum 

2022 กับ 8 นักคิด ผูเชี่ยวชาญจากหลาก

หลายสาขา ภายใตแนวคิด "Learning City 

and Lifelong Learning Ecosystem" เพ� อ

เปนแนวทาง สรางไอเดียใหกับผูที่เกี่ยวของ

และบุคคลทั่วไปในการรวมมือพัฒนาเปลี่ยน

ทุกเมือง ใหเปนเมืองแหงการเรียนรู สราง

ระบบนิเวศการเรียนรูตลอดชีวิต และผลัก

ดันใหประเทศไทยกาวสูการเปนเมืองแหง

การเรียนรูอยางยั่งยืน ในวันที่ 31 มีนาคม 

เวลา 9.00-17.00 น. รับฟงผานทาง Facebook 

: The KOMMON.co สนใจลงทะเบียนเขา 

โดยไมเสียคาใชจาย ผานทาง https://bit.

ly/3hf6RDR หรือติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดที่เว็บไซต www.tkpark.or.th หรือ www.

facebook.com/tkparkclub

กลับมาอีกครั้ง!!  กับงานใหญจัดบิ๊ก

เซอรไพรสกวาเดิม กับมหกรรมรวมสุดยอด

ธุรกิจแฟรนไชสแหงป "Smart SME EXPO 

2022" ครั้งที่ 8 ภายใตแนวคิด รวมสุดยอด

ธุรกิจแหงป ดวยรูปแบบการจัดงานผสมผสาน 

Hybrid Exhibition กับบูธธุรกิจแฟรนไชสจริง

จัดเต็มพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร คูขนาน

ดวยบูธเสมือนจริงที่ใหคุณไดชอปแฟรนไชส

ไดจริงโดยไรขีดจํากัดผานรูปแบบออนไลน  

ภายในงานขนทัพแฟรนไชสมากมายใหเลือก

ลงทุนตั้งแตหลักพัน หลักหม� น หลักแสน 

จนถึงหลักลาน เวทีแหงการซื้อขายที่คุณจะ

ไดพบคูคาตัวจริง กับโอกาสตอยอดธุรกิจ

ใหกาวไกลกวาใคร ดวยกิจกรรมเจรจาจับคู

ธุรกิจทั้งในและตางประเทศ  พรอมโซลูชั่นส

ดีๆ จากหน�วยงานภาครัฐที่จัดพิเศษเพ� อผู

ประกอบการในงานกอนใคร  พลาดไมได!! 

กับกิจกรรมเสวนาใหความรูอัพเดทเทรนด

ธุรกิจใหม และกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีในงาน 

หากคุณคือผูประกอบการในธุรกิจอาหาร-

เคร� องด� ม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สุขภาพ-

ความงาม  ธุรกิจบริการ  โลจิสติกส  โรงงาน

รับผลิต แพ็กเกจจิ้ง ฯลฯ ตองไมพลาดงานนี้ 

Smart SME EXPO 2022 วันที่ 7-10 

กรกฎาคม ณ ฮอลล 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สนใจออกบูธในงานสอบถามรายละเอียด

ไดที่ โทร.09-4915-4624, 08-6314-1482

LINE ขอเชิญองคกรธุรกิจไทยท้ังแบรนด

ใหญและเอสเอ็มอี รวมงาน THAILAND 

NOW AND NEXT: PREPARING FOR THE 

CHANGING WORLD งานเปดโลกดิจิทัล

ครั้งใหญแหงยุค เตรียมความพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 2 วันเต็มกับความรู

อัดแน�นมากมาย รวมรับชมเทรนดสําคัญ

ของผูบริโภคในโลกยุคใหม และบทบาทของ

ดาตาตอภาคธุรกิจไทย โดยผูเชี่ยวชาญจาก

องคกรชั้นนํา อาทิ Ipsos Limited บริษัทวิจัย

ตลาดระดับโลก ADA Digital (Thailand) 

ผูเชี่ยวชาญและขับเคล� อนการทําการตลาด

ดิจิทัลผานการใชงานดาตา Baker & Mckenzie 

บริษัทท่ีปรึกษาดานกฎหมายและธุรกิจระดับโลก 

รับฟงประสบการณและขอแนะนําการใช

งานดาต้าเพื่อธุรกิจจากนักการตลาดชั้นนํา

แหงวงการ อาทิ IPG Mediabrands, Data 

First และ Dentsu International (Thailand) 

และเรียนรูเทคนิคการทําธุรกิจสําหรับ SME 

ทามกลางโลกแหงการเปลี่ยนแปลง เพ� อยก

ระดับสูมาตรฐานธุรกิจในยุคใหม ผานโซลูช่ัน

ตางๆ บนแพลตฟอรม LINE ในแบบเขาใจงาย 

พรอมเร่ิมใชงานไดทันที นักธุรกิจและผูประกอบ

การที่สนใจเขารับชมงานไดจากทุกที่ทั่ว

ประเทศ ในวันที่ 29-30 มีนาคมนี้ ตั้งแต

เวลา 10.00 น. เปนตนไป โดยไมมีคาใชจาย 

ผาน LINE Official Account: @linebizth, 

และ FB Fanpage: LINE for Business และ

ผานเว็บไซต: https://lin.ee/JtJGilH/wcvn ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมพรอมกําหนดการไดที่ 

https://lineforbusiness.com/thailandnow-

andnext/

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) รวมกับ คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษา สํานักงานบริหารและ

พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) (OKMD) 

และภาคีดานการศึกษา ขอเชิญผูสนใจรวม

ฟงเสวนาออนไลน ในหัวขอ “กรุงเทพ: เมือง

แหงความเหล� อมลํ้าทางการศึกษา” เวทีระดม

ขอเสนอแกปญหาดานการศึกษา ครั้งที่ 1 ที่

ผูนําการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และครูอาสาจาก

พื้นที่ปญหาจริง จะมารวมแลกเปลี่ยนมุม

มองและองคความรูเกี่ยวกับความเหล� อมล้ํา

ทางการศึกษาไทย พบกับ ดร.ไกรยส ภัทราวาท 

กรรมการปฏิรูปฯ ดานการศึกษาและผูจัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผูอํานวย

การสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

(องคการมหาชน) (OKMD) พรอมรับฟงขอ

เสนอแนะและแนวนโยบายแก ไขปญหา

จากวาที่ผูสมัคร ผูวาฯ กทม. ในวันเสารที่ 

26 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ผาน

ทางเพจเฟซบุก กองทุนเพ� อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (https://www.facebook.com/

EEFthailand/) สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ 

โทร.0-2079-5475 เว็บไซต https://www.

eef.or.th/ หรือทางอีเมล contact@eef.or.th

เดอะมอลล กรุป และ ฟูดแพชชั่น

บารบีคิวพลาซา จับมือกันยกกองทัพ GON 

บุกมอบประสบการณสุด EXCLUSIVE อาทิ 

GON Food ทัก, GON EXPRESS, GON 

TROOP ตอนรับซัมเมอร พรอมจัดเต็มกับชุด

เมนูสุดพิเศษ อิ่มอรอยลดเกินตาน 60% 

การันตีความอรอย โดย ม.ล.ภาสันต สวัสดิวัตน 

GURU ดานอาหารและนักชิมช� อดัง “ชุด

บารบีกอนเดอะมอลล” จายเพียง 699 บาท 

(จากปกติ 1,796 บาท) พิเศษสําหรับสมาชิก 

M Card ราคา 599 บาท เม� อแลก 400 M 

Point รับสวนลดเพิ่ม อีก 100 บาท พรอม

รับพัดลม GON มูลคา 159 บาท เฉพาะท่ี 

เดอะมอลล และเดอะมอลลไลฟสโตร เทาน้ัน 

เริ่ม 24 มีนาคม – 31 พฤษภาคม แฟน GON 

ตัวจริงหามพลาด!

สัมผัสแลนดมารคสําคัญของประเทศ

อังกฤษ เนรมิตรสถานที่ทองเที่ยวที่มีช� อเสียง

ระดับโลก อาทิ หอนาฬ�กาบิกเบน, พระราช

วังบักกิงแฮม, Royal Albert Dock ตึกริม

ทาเรือเมืองลิเวอรพูลที่ถูกยกเปนมรดกโลก, 

สถานีรถไฟลอนดอนคิงส ครอส, ตามรอย

ภาพยนต์โรแมนติกชื่อดังย่านช้อปปิ้งน็อต

ติ้งฮิลล, จําลองการสรางบรรยากาศหนา

สนามโอลดแทรฟฟอรดของแฟนแมนยูฯ, 

สาวกลิเวอรพูล หามพลาด ชมของสะสม

หายากใน Red Café, เพลิดเพลินกับการ

แสดงดนตรี Retro เพลงสากลยอดนิยมวง

ดังระดับตํานานของอังกฤษ รวมแหลงชอปปง 

คาเฟ อาหารสไตลยุโรป ในงาน “Fantastic 

England” ระหวางวันที่ 25 มีนาคม – 3  

เมษายน 2565 ลานกลาง ชั้น 1 ศูนยสรรพ

สินคาซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม  

เสด็จจังหวัดสุรินทร เม� อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565ที่ผานมา ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

สุรวิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยมี นายสุวพงศ  กิติภัทยพิบูลย  ผูวาราชการ

จังหวัดสุรินทร พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหนาสวนราชการ คณาจารย 

ขาราชการทุกหมูเหลา ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทรเฝารับเสด็จ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เบสท โลติสติกส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

สนับสนุนคนรุนใหม สรางโอกาสการเรียนรู

ดานธุรกิจโลจิสติกส รวมกับวิทยาลัยชั้นนํา

ในประเทศจีน เปดศูนยฝกอาชีพไรพรมแดน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จากการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจ

โลจิสติกสไทย ท่ีมีการพัฒนามาตรฐานเทียบเทา

สากล ทําใหบริษัทและผูประกอบการจากตาง

ประเทศใหความสนใจตลาดในประเทศไทย 

โดยเฉพาะประเทศจีนที่เขามาลงทุนอยางตอ

เน� อง เม� อธุรกิจมีการขยายตัว บุคคลากร

ที่มีประสิทธิภาพจึงเปนที่ตองการของตลาด

แรงงานทั้งในไทยและสากล ดังนั้นนักศึกษา

ที่ ไดฝกงานในบริษัทหรือสถานประกอบ

การโลจิสติกสรายใหญ ถือเปนความไดเปรียบ

ในการทํางานในอนาคต ซึ่งปจจุบันมีหลาย

หน�วยงานใหความสําคัญและเปดโอกาสให

นักศึกษาเขามาดูงานในองคกรเพิ่มมากขึ้น

บริษัท เบสท โลจิสติกส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการเรียนรูจากประสบการณจริง จึงได

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

กับวิทยาลัย Hebei Jiaotong Vocational 

and Technical College เปดศูนยฝกอบรม

อาชีพไรพรมแดนดานโลจิสติกส เพ� อเปด

โอกาสใหนักศึกษาทั้ ง ไทยและตางชาติ  

(นักศึกษาชาวจีน) เขามาฝกงานที่ เบสท 

ประเทศไทย นายเจสัน เชียน ผูจัดการ

ทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

ประธานกรรมการ บริษัท เบสท โลจิสติกส 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา 

“เบสทฯ ไดใหความสําคัญกับการศึกษาและ

มุงสรางโอกาสใหกับนักศึกษารุนใหมที่จะ

กาวเขามาเปนกําลังสําคัญตอธุรกิจโลจิสติกส 

ดวยการเปดบริษัทฯ ใหเปนแหลงการเรียน

รูดานโลจิสติกสที่ไมใชแคนักศึกษาไทย แต

ยังมุงเนนเปดเปนศูนยกลางการเรียนรู ไร

พรมแดน ใหนักศึกษาตางประเทศเขามาดู

ศึกษาดูงานและฝกอบรมงานดานโลจิสติกส

เบสท โลจิสติกส รวมกับวิทยาลัยจีนชั้นนํา

ตอยอดนักศึกษาเปดศูนยฝกอาชีพไรพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ของเบสทฯ ทั้งในสวนธุรกิจรับ-สงพัสดุดวน 

BEST Express (เบสท เอ็กซเพรส) และ

ธุรกิจการจัดการคลังสินคาแบบครบวงจร 

BEST Supply Chain (เบสท ซัพพลายเชน) 

เพราะเราเช� อวาการไดสัมผัสถึงกระบวนการ

ทํางานในพื้นที่จริง จะชวยใหนักศึกษานํา

ความรู ไปตอยอดและไดรับโอกาสที่มากขึ้น

ในอนาคต”

ศึกษาขอมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมไดที่ ht-

tps://www.best-inc.co.th/ หรือติดตามขาวสาร

องคกรที่ https://www.best-inc.co.th/wapp/

news

เปลี่ยนสถานที่ทํางานในออฟฟศแบบ

เดิมๆ เปนหองทํางานริมชายทะเล ที่มา

พรอมกับสวนสไตลทรอปคอลขนาดใหญและ

สระวายน้ําลากูนสําหรับพักผอนระหวางวัน 

ดวยบัตรรายวันสุดพิเศษสําหรับนักทํางาน

รุนใหม จาก อินเตอรคอนติเนนตัล พัทยา 

รีสอรท กับแพ็กเกจ Beachfront Nomad 

ราคา 599 บาท และ Beachfront Super 

Nomad ราคา 899 บาท

บัตรรายวันนี้สามารถใช ไดทุกวัน

ตั้งแต 09.00 น. – 17.00 น. ในพื้นที่ของ

หองประชุม ลาทิจูด (Latitude) ที่ถูกจัดขึ้น

เปนสถานที่สําหรับทํางานพรอมอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในทัศนียภาพอันสวยงามริม

ชายทะเล

นอกจากจะไดเปลี่ยนสถานที่ทํางาน

เปนบรรยากาศริมชายทะเลแลว ภายในแพ็กเกจ 

Beachfront Nomad ยังรวมบริการเคร� องด� ม

ไทเชฟ (ThyChef) ผูนําดานผงโรยอาหารและผงชงเคร� องด� มหลาก

หลายรสชาติ แนะนําเมนูใหมลาสุด กุงอบวุนเสน เมนูยอดฮิตติดปากใคร

หลายๆ คน ที่มาพรอมกับรสชาติจัดจานถึงใจ แซบ สไตลคนไทย ดวยสวน

ประกอบหลัก กุงฟรีซดรายเต็มตัว วุนเสนอบแหง และซอสอบหมอดิน วิธี

ทํางายๆ เพียงคลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน แลวนําเขาไมโครเวฟ

ประมาณ 3 นาที จึงนําออกมาตกแตงดวยเคร� องเคียงเล็กนอย เพียงเทาน้ีก็

จะไดกุงอบวุนเสนรอนๆ หอมกรุน เสนเหนียวนุม ไมแฉะ พรอมรับประทานได

ทันทีในเวลาอันรวดเร็ว รับรองวาอรอยเด็ดไมเหมือนใคร ในแบบสําเร็จรูป

พรอมทาน สําหรับ 1 เสิรฟ ลดข้ันตอนยุงยากในการประกอบอาหาร มาพรอม

แพคเกจจิ้งแบบกลอง แข็งแรง พกพาสะดวก เก็บไดนาน 12 เดือน เหมาะ

สําหรับทุกเพศ ทุกวัย ท้ังพอบาน แมบานมือใหม วัยทํางานท่ี Work Form Home 

ในชวงสถานการณโควิด หรือพอคาแมคาจะใชประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดกําไรงาม

สําหรับผูที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ ไทเชฟไดทางออนไลน

กับบริการ “ฟาสต ไทเชฟ” สั่งวันนี้ สงวันนี้พรุงนี้ถึง เร็วทันใจ ที่ www.

thychef.com, หรือ www.lazada.co.th, www.shopee.co.th, FB:ThyChef, 

ID Line:@thychef หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40thychef สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 0-2968-3723-6

ชา กาแฟ และคุกกี้ตางๆ ตลอดทั้งวัน การ

เขาใชสระวายน้ําแบบลากูนขนาดใหญทั้ง 

3 สระภายในรีสอรท สวนลด 15% สําหรับ

อาหารและเคร� องด� มภายในรีสอรท ในราคา

เพียง 599 บาท และสําหรับแพ็กเกจ Beach-

front Super Nomad  ราคา 899 บาท ไดรับ

เพิ่มเปนอาหารเที่ยงแบบเบา ๆ อาทิ ซีซารส

ลัดไก แรปไกยาง พิซซามาการิตา ทาโกไก

หรือปลายางพรอมเฟรนซฟรายส เปนตน

โดยราคาแพ็กเกจนี้สามารถใช ได

ภายในวันที่เขารับบริการเทานั้น และตอง

ทําการสํารองการจองลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทําสํารองการจอง

หองพักไดผานเว็บไซต: https://pattaya.

intercontinental.com/th/offers/digital-

nomad โทร.0-3825-9888 หรือ อีเมล: 

reservations.icpattaya@ihg.com

อินเตอรคอนติเนนตัล พัทยา มอบออฟฟศสุดหรูในบรรยากาศริมทะเล สําหรับนักทํางานรุนใหม

ไทเชฟแนะนําเมนู กุงอบวุนเสน 

อรอยงายไมยุงยาก
บริษัท เชอรวูด คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ SWC ตอกย้ําการเปนผูนําและ

ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ ในการกําจัดแมลงแบรนด 

‘เชนไดรท’ (Chaindrite) ดวยการดึง ‘หมาก-ปริญ 

สุภารัตน’ พระเอกระดับตนๆ ของประเทศและ

รับหนาท่ีเปนพรีเซ็นเตอรตอเน� องเปนปท่ี 2 ของแบรนด

เขารวมโครงการเพ� อสังคมในแคมเปญ #สงตอ

เชนไดรทชวยคนไทยไรยุง  โครงการที่จัดขึ้นเพ� อ

วัตถุประสงคใหเกิดการชวยเหลือและลดปญหาไข

เลือดออกใหกับแหลงชุมชน ที่ ‘หมาก-ปริญ’ ไดเขา

มามีสวนรวมและสนับสนุนในแคมเปญนี้ โดยการ

โพสตในไอจีสวนตัว และเปดโอกาสใหคนไทยรวม

แชรเพ� อสงมอบ ‘เชนไดรท สูตรกําจัดยุงและแมลง

บิน กระปองสีเหลือง’ ในการลดปญหาไขเลือดออก

ใหกับแหลงชุมชน

สําหรับแคมเปญ ‘สงตอเชนไดรทชวยคนไทยไรยุง’ 

นี้เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงปญหาดานสุขภาพของ

ผูบริโภคชาวไทยที่เกิดจากยุง ซึ่งเปนตัวการที่กอ

ใหเกิดปญหาโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะการกําจัด

และปองกันยุง ที่เปนปญหารบกวนผูบริโภคที่เกิด

ขึ้นบอย ๆ ดังนั้นเพ� อสอดคลองกับกลยุทธ 3 แกน

หลัก ‘Safety - Wellness – Care’ ที่เนนสรางสรรค

ผลิตภัณฑมีความปลอดภัยและเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตความเปนอยูที่ดีของผูบริโภค ‘เชนไดรท’ จึงจัด

แคมเปญ #สงตอเชนไดรทชวยคนไทยไรยุง ผาน

พรีเซ็นเตอรคนลาสุดอยาง ‘หมาก-ปริญ’ ซึ่งถือเปน

ตัวแทนของคนยุคใหมที่ใสใจตอความปลอดภัยตอ

สุขภาวะ

ซึ่งนอกเหนือไปจากยุงแลวยังรวมถึงแมลง

สัตวรบกวนชนิดอ� น ๆ ที่ ไมปลอดภัย โดยเฉพาะ

ในแหลงชุมชน และเพ� อสนับสนุนใหคนไทยไรยุง

แคมเปญนี้บริษัทฯ ไดสงผลิตภัณฑ ‘เชนไดรท สูตร 

กําจัดยุงและแมลงบิน กระปองสีเหลือง’ เพ� อชวยลด

ปญหาไขเลือดออกใหกับแหลงชุมชนท่ีงานน้ี ‘หมาก ปริญ’ 

มีสวนรวมดวยการชวนคนไทยมาชวยกันแครชุมชน

และสิ่งแวดลอมผานแคมเปญ “สงตอเชนไดรทชวย

คนไทยไรยุง” โดยการรวมแชร โพสทาง Facebook 

Fanpage : Chaindrite และการแชรใน IG ‘หมาก-ปริญ’ 

โดยทุกๆ 1 แชร ‘เชนไดรท’ จะบริจาค ‘เชนไดรท สูตร

กําจัดยุงและแมลงบิน กระปองสีเหลือง’ 1 กระปอง 

ขนาด 600 มล. มูลคา 99 บาท ใหกับชุมชน

ผูที่สนใจ สามารถรวมกิจกรรมไดตั้งแตวันที่ 

17-31 มีนาคม 2565 หรือติดตามไดที่ https://www.

facebook.com/chaindritethai

‘เชนไดรท’ ดึง ‘หมาก-ปริญ’ 
รวมชวยลดปญหาไขเลือดออกในแหลงชุมชนกับแคมเปญ ‘สงตอเชนไดรทชวยคนไทยไรยุง’
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘แมเดอลีน อัลไบรท์’ เสียชีวิตวัย 84 ปี

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า นักการทูตทั่วโลกส่งคำา

สรรเสริญรำาลึกถึงแมเดอลีน อัลไบรท์ รัฐมนตรีต่างประเทศ

หญิงคนแรกของสหรัฐและหนึ่งในสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุด

ในยุคสมัยของเธอ ซึ่งเสียชีวิตด้วยวัย 84 ปี เมื่อวันพุธ 23 

มีนาคมที่ผ่านมา อัลไบรท์อพยพมาอยู่สหรัฐในฐานะผู้ลี้ภัย                

ทางการเมืองตอนอายุ 11 ปี ขึ้นดำารงตำาแหน่งนักการทูต

ระดับสูงสุดของประเทศในสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน 

ระหว่างปี 2540 ถึง 2544  อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ทั้งคลิน

ตัน, จอร์จ ดับเบิลยู บุช, บารัค โอบามา รวมถึงประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ต่างยกย่องเธอสำาหรับการรับใช้ประเทศที่ยาวนาน 

อัลไบรท์เกิดที่กรุงปรากในปี 2480 ครอบครัวของเธอเป็นชาว

ยิว แต่หลบหนีออกมาได้ก่อนการรุกรานของนาซีในเชโกสโล

วะเกียในปี 2482 ตอนแรกไปอยู่ที่อังกฤษ แถลงการณ์จาก

ครอบครัวเผยว่าอัลไบรท์เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

‘ปัก กึนฮเย’ ออกจากโรงพยาบาล

โซล • เอเอฟพีรายงานว่า ปัก กึนฮเย อดีตประธานาธิบดี

เกาหลีใต้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี 3 เดือน 

หลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำา ภายหลังได้รับอภัยโทษใน

คดีทุจริตใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งของประเทศ หลังรับการอภัยโทษใน

เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ปักในวัย 70 ปีเข้ารักษาตัวที่ศูนย์การ

แพทย์ซัมซุงในกรุงโซลจากอาการปวดไหล่, ปัญหาทางทันต

กรรมและปัญหาด้านความเครียด ก่อนหน้านั้นศาลตัดสินจำา

คุกปัก 20 ปี ฐานใช้อำานาจโดยมิชอบและรับสินบน และอีก 2 

ปีในคดีทำาผิดกฎหมายเลือกตั้ง การปล่อยตัวเธอเกิดขึ้นในช่วง

เวลาไม่ถึง 2 เดือน ก่อนพิธีเข้ารับตำาแหน่งของประธานาธิบดี

เกาหลีใต้คนใหม่สายอนุรักษนิยม ยุน ซอก ยอล ซึ่งเป็นอดีต

อัยการสูงสุดที่มีบทบาทสำาคัญในการตัดสินลงโทษปัก 

อดีตภรรยา ‘เบโซส’ บริจาค 275 ล้าน$

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า แม็คเคนซี สกอตต์ อดีต

ภรรยาของเจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้งแอมะซอน บริจาคเงิน 275 

ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับ “แพลนท์พาเรนท์ฮูด” สมาคมวาง 

แผนครอบครัวของสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักสำาหรับสิทธิ

การทำาแท้งในสหรัฐ แพลนท์พาเรนท์ฮูดกล่าวว่า การบริจาค

ของสกอตต์ให้กับสำานักงานใหญ่ของกลุ่มและองค์กรในเครือ

ข่าย 21 แห่ง เป็นการบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดจากผู้บริจาคคน

เดียวเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ขององค์กร ซึ่งดำาเนิน

งานด้านสถานพยาบาลที่มุ่งเน้นเรื่องการเจริญพันธุ์และสุข 

ภาพทางเพศทั่วประเทศ แพลนท์พาเรนท์ฮูดตั้งข้อสังเกตว่า                                                                            

การบริจาคครั้งนี้มาถึงพวกเขาในขณะที่รัฐซึ่งมีแนวคิด

อนุรักษนิยมกำาลังถอยหลังเรื่องสิทธิการทำาแท้ง สกอตต์

บริจาคเงินให้องค์กรการกุศลไปแล้วหลายร้อยแห่งเป็นเงิน

หลายพันล้านเหรียญสหรัฐ องค์กรเหล่านี้ทำางานด้านความ

เท่าเทียมทางเชื้อชาติ, เพศและเศรษฐกิจและปัญหาทาง             

สังคมอื่นๆ.

นนี้นักวางแผนระดับโลกทั้งหลายต่างก็มีคำาถาม

คล้ายกันว่า

“ปูตินคิดอะไรอยู่?”

เพราะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของ

ผู้นำารัสเซียคนนี้กำาลังจะตัดสินว่าโลกจะก้าวไปสู่ทิศทางไหน...

สงครามใหญ่หรือสันติภาพที่ไม่แน่นอน?

ผมอ่านบทวิเคราะห์จากหลายแหล่งข้อมูลแล้ว ต่างก็

สรุปตรงกันข้อหนึ่งว่า

การอ่านใจปูตินเป็นศาสตร์พิเศษแขนงหนึ่งทีเดียว

ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าผู้นำารัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน “ติดอยู่

ในโลกปิดที่เขาสร้างขึ้นเอง”

นักวิเคราะห์สายตะวันตกเชื่ออย่างนั้น...และนั่นทำาให้

พวกเขากังวลอย่างมาก

นักวางยุทธศาสตร์ตะวันตกพยายามจะทำาความเข้าใจ

กับ “วิธีคิดและตรรกะ” ของปูติน เพื่อจะได้วางนโยบายและ

ทิศทางที่จะบริหารความสัมพันธ์กับรัสเซีย

แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่ามีความเข้าใจ 

“ความเป็นปูติน” ได้แจ่มแจ้งพอที่จะเรียกตัวเองว่า “ผู้

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวตนของปูติน”

ยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีความสำาคัญที่จะประเมินว่าผู้นำารัสเซียคน

นี้จะเอาอย่างไรกับสงครามในยูเครน

เพราะถ้าเดาทางปูตินไม่ถูก ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องตอบ

สนองต่อสงครามที่ทำาท่าจะบานปลายและขยายวงไปได้

อย่างไร

นักวิเคราะห์เหล่านี้จึงยอมรับว่าการเข้าถึง “สภาพ

จิตใจ” ของปูตินมีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้

วิกฤตทวีความรุนแรงขึ้นในดินแดนที่เปราะบางและเสื่อม

ทรุดลงทุกวัน

นักวิเคราะห์บางคนบอกว่า ผู้นำารัสเซียคนนี้ ไม่

ธรรมดา...อาจจะเป็นทั้งอัจฉริยะและคนมีปัญหาทางอารมณ์

ในขณะเดียวกันก็ได้

บางกระแสเชื่อว่าเขาเป็น “คนโดดเดี่ยว” และมีแนว

โน้ม “ปิดทางสำาหรับมุมมองที่แตกต่าง”

บางคนเอารูปหลายๆ กรณีในช่วงหลังมาประเมินแล้วก็

เกิดคำาถามว่า ทำาไมเขาต้องทำาอย่างนั้น

เช่น ภาพการประชุมของปูตินกับประธานาธิบดีเอ็มมานู

เอล มาครง ของรัสเซีย

ที่นั่งห่างกันระหว่างหัวโต๊ะกับปลายสุดของโต๊ะยาว 

อีกภาพหนึ่งเห็นการประชุมของนายปูตินกับทีมความ

มั่นคงแห่งชาติในช่วงก่อนสงคราม...ก็นั่งห่างกันไกลแสนไกลเช่น

กัน

แรกๆ ก็เข้าใจว่าเป็นเพราะปูตินกลัวติดโควิด

แต่เมื่อเขาทำาเช่นนี้กับทุกคน แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุด ก็เริ่ม

เกิดทฤษฎีใหม่ว่า

หรือปูตินกลัวถูกลอบสังหาร?

หรือเขาระแวงแม้แต่คนใกล้ตัว?

เจ้าหน้าที่ข่าวกรองบางประเทศบอกว่าแผนทางทหาร

สำาหรับบุกยูเครนเบื้องต้นของปูตินมีความละม้ายกับแนวทางที่

ร่างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่เคจีบีในอดีต

นั่นหมายความถึงวิธีคิดของปูตินสมัยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ข่าวกรองเคจีบี

ที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของวันนี้ก็ได้

นักวิเคราะห์ตะวันตกอ้างว่าแผนบุกยูเครนของปูตินรอบ

นี้น่าจะเป็นผลงานของ “กลุ่มสมรู้ร่วมคิด” ที่อยู่ร่วมกันอย่าง

แน่นแฟ้นและปกปิดเป็นความลับสุดยอด

แต่ผลที่ตามมาในสนามรบคือ ความโกลาหลและความไม่

พร้อมของผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียในภาคสนาม

ถึงขั้นที่ทหารบางคนข้ามพรมแดนเข้ายูเครนไปโดยไม่รู้ว่า

กำาลังทำาอะไร

หรือนี่คือระบบการตัดสินใจของ “ข้าฯ ขอรับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียว”

วันนี้ KGB แม้จะปรับเปลี่ยนเป็น FSB RF (Federal 

Security Service of the Russian Federation) แต่อำานาจ

การตัดสินใจในโครงสร้างอำานาจของรัสเซียยังอยู่ในมือของ

ประธานาธิบดีเป็นหลัก

ดังนั้นคนที่พยายามจะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจของ

รัฐบาลรัสเซียจึงต้องเจอกับความท้าทายในการทำาความเข้าใจกัน

ว่าปูตินเป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจเพียงคนเดียวในมอสโกใช่หรือไม่

คนข้างนอกจะรู้ได้อย่างไรว่าปูตินอาศัยข้อมูลจากกลไก

รัฐใดในการตัดสินใจ

และกลุ่มคนที่ปูตินไว้วางใจจริงๆ มีอยู่กี่คนและเป็น

ใครบ้าง

คนเหล่าน้ีมีอิทธิพลทางความคิดต่อปูตินมากน้อยเพียงใด 

...และกล้าโต้แย้งกับปูตินหากมีความเห็นต่างในเรื่องสำาคัญๆ 

ที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของประเทศเพียงใด

หรือเขาตกอยู่ในสภาวะ “ถูกโดดเดี่ยวในฟองสบู่ที่เขา

สร้างขึ้นเอง” โดยมีข้อมูลภายนอกแทรกซึมน้อยมาก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ปูติน

คิดอยู่

ผู้นำาโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อม

เช่นนี้ย่อมตัดสินใจอะไรที่สุ่มเสี่ยงที่เป็นอันตราย

บางครั้งผู้นำาเองอาจตกเป็นเหยื่อของการ

โฆษณาชวนเชื่อของตัวเองด้วยซ้ำาไป

เพราะบ่อยครั้งผู้นำาเช่นนั้นจะฟังคนรอบข้างจำานวน

หนึ่งเท่านั้นและปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

ทำาให้การตัดสินใจของผู้นำานั้นๆ บูดเบี้ยว แปลกแยกไป

จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกข้างนอก

คำาถามก็คือ ใครคือที่ปรึกษาวงในของปูติน และเขา

เหล่านั้นมีมุมมองต่อโลกอย่างไร

มองจากข้างนอกก็จะเห็นว่าที่ปรึกษารอบๆ ตัวปูติน

เป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีความโน้มเอียงจะต้องการเอาใจเจ้า

นายมากกว่าที่จะพยายามเสนอแนะ “ทางเลือกของนโยบาย” 

ที่ไม่ได้จำากัดเฉพาะที่ “ใช่ครับสบาย ถูกต้องครับท่าน”

ปูตินมีความเชื่อฝังหัวว่าตะวันตกต้องการจะโค่นเขาลง

จากอำานาจ

เขาฝันอยากเห็นรัสเซียกลับมายิ่งใหญ่เหมือนจักรวรรดิ

โซเวียตในอดีต

คนที่เฝ้าติดตามปูตินบอกว่าเขามีแรงผลักดันจากความ

ปรารถนาที่จะเอาชนะความอัปยศอดสูของรัสเซียในทศวรรษ 

1990 

ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นว่าชาติตะวันตกมุ่งมั่นที่จะ

ทำาให้รัสเซียตกต่ำาและขับไล่เขาออกจากอำานาจ 

นักข่าวคนหนึ่งอ้างว่าเคยเจอคนที่พบกับนายปูตินจำาได้

ว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับการดูวิดีโอคอลกัดดาฟีที่ถูกสังหารหลัง

จากที่เขาถูกขับออกจากอำานาจในปี 2011

ที่ผู้คนต้องการจะเข้าใจว่า “ปูตินคิดอะไรอยู่” ก็เพราะ

เขาเป็นคนเดียวในรัสเซียที่จะตัดสินใจจะกดปุ่มนิวเคลียร์หรือ

ไม่!.

วั

โสมแดงยิงICBMตกนอกฝั่งญี่ปุ่น
โซล • เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ไอ

ซีบีเอ็ม) ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยไปตกใน

เขตน่านน้ำาสำาคัญนอกชายฝั่งตอนเหนือของญี่ปุ่น แสดงให้เห็น

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของอาวุธรูปแบบใหม่ชนิดนี้ ท่ามกลาง

ความวิตกของสหรัฐ, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่นและนานาชาติ

สำานักข่าวเอเอฟพีและ                                                    

รอยเตอร์รายงานว่า เกาหลี 

เหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัย

ไกลข้ามทวีป (ไอซีบีเอ็ม) ขนาด

ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวัน

พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 

ท่ามกลางการติดตามอย่างใกล้

ชิดของกองทัพเกาหลีใต้และ

ญี่ปุ่น 

การทดสอบในครั้งนี้ถือ

เป็นการเปิดตัวขีปนาวุธเต็ม

ประสิทธิภาพที่ ใหญ่ที่สุดของ

เกาหลีเหนือในรอบ 5 ปี และ

เป็นก้าวสำาคัญในการพัฒนาอาวุธ                                                 

ที่อาจส่งขีปนาวุธติดหัวรบนิว 

เคลียร์ไปโจมตีทุกที่ในสหรัฐได้

รั ฐบาลญี่ ปุ่ นกล่ าวว่ า 

การทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้ดู                                                    

เหมือนจะเป็น “รูปแบบใหม่” 

ของขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป

ที่พุ่งทะยานได้นานถึง 71 นาที 

ในระดับความสู งประมาณ 

6,000 กิโลเมตร ด้วยระยะทาง                                               

1,100 กิโลเมตรจากจุดปล่อย 

และข้ามมาตกในเขตเศรษฐกิจ

จำาเพาะของญี่ปุ ่น ซึ่งอยู่ห่าง

จากจังหวัดอาโอโมริทางตอน

เหนือของประเทศราว 170 

กิโลเมตร เมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 

15.44 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ในขณะท่ีคณะเสนาธิการ

ร่วมของเกาหลีใต้คาดการณ์

ความสามารถของขีปนาวุธ

ลูกนี้ ไว้ ในระดับดังกล่าวเช่น

เดียวกัน ประเด็นสำาคัญคือ

เป็นขีปนาวุธที่มีศักยภาพสูง

กว่าขีปนาวุธฮวาซอง-15 ที่

เกาหลีเหนือทดสอบล่าสุดในปี 

2560 และให้ข้อมูลว่าขีปนาวุธ

ลูกนี้ถูกยิงจากบริเวณเขตซูนัน 

กรุงเปียงยาง สถานที่เดียวกับที่

ยิงทดสอบขีปนาวุธล้มเหลวเมื่อ

วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

แห่งชาติของเกาหลีใต้ประณาม

การทดสอบดังกล่าวว่าเป็นการ

ละเมิดมติของคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่าง

ชัดเจน ทั้งๆ ที่เกาหลีเหนือได้

ให้สัญญาไว้กับประชาคมโลก

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและ

เกาหลีใต้เคยเตือนเมื่อเร็วๆ นี้

ว่า เกาหลีเหนือกำาลังเตรียมทด                                         

สอบการยิงขีปนาวุธฮวาซอง-17 

ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้าม

ทวีปแบบใหม่ เพื่อปูทางไปสู่

การทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ

อีกหลายครั้งในอนาคต แม้เกา 

หลีเหนือจะอ้างว่าเป็นแค่การส่ง

ดาวเทียมสอดแนมก็ตาม

การยิงทดสอบขีปนาวุธ

ล่าสุดถือเป็นครั้งที่ 11 ที่เกาหลี 

เหนือทดสอบขีปนาวุธในปีนี้ ซึ่ง

เป็นความถี่ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อน จนได้รับการประณามจาก

สหรัฐ, เกาหลีใต้และญี่ปุ่น

นักวิ เคราะห์กล่ าวว่ า 

ขีปนาวุธฮวาซอง-17 ใหญ่กว่า

ฮวาซอง-15 มาก โดยขีปนาวุธ

ดังกล่าวได้เคยเปิดตัวอย่างยิ่ง

ใหญ่ครั้งล่าสุดบนยานพาหนะ

ขนส่งที่มี 11 เพลา ถือเป็นหนึ่ง

ในขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป

เคลื่อนที่บนท้องถนนที่ ใหญ่

ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 2.5 เมตร มวล

รวมเมื่อเติมเชื้อเพลิงจนเต็ม

แล้ว อาจอยู่ระหว่าง 80,000-

110,000 กก. ตามรายงาน

ของ 38 นอร์ท เว็บไซต์สัญชาติ

สหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อติดตาม

และตรวจสอบเกาหลีเหนือ.

สิงคโปร์เลิกกักตัวนักเดินทางฉีดวัคซีน
สิงคโปร์ • สิงคโปร์ประกาศจะ

ยกเลิกข้อกำาหนดกักตัวสำาหรับผู้

เดินทางเข้าประเทศที่ฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 แล้วทุกคน เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นายก

รัฐมนตรีลี เซียนลุง ชูเป็นหมุด

หมายสำาคัญของความพยายาม

อยู่กับโควิด-19

เอเอฟพีแชนเนลนิวส์เอเชีย

และรอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ว่า                                           

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้น

ไป ผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ที่เป็น

ผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ

โดสแล้ว และเด็กอายุไม่เกิน 12                                             

ปีท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน จะได้รับอนุญาต

ให้เข้าสิงคโปร์ ได้ โดยไม่ต้องกัก    

ตัวเมื่อมาถึง ขอเพียงผู้เดินทาง

เหล่าน้ีผ่านการตรวจโควิด-19 ภาย 

ในเวลา 2 วันก่อนออกเดินทาง

นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง 

แถลงทางโทรทัศน์และถ่ายทอด

สดทางเฟซบุ๊กกล่าวว่า สิงคโปร์

มาถึงหมุดหมายสำาคัญของความ

พยายามอยู่กับไวรัสนี้ การผ่อน

คลายข้อจำากัดด้านการเดินทาง

จะ “เชื่อมต่อสิงคโปร์กับโลกอีก

ครั้งหนึ่ง” และจะช่วยส่งเสริม

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการ

ท่องเที่ยวที่ต้องการการกระตุ้น 

อย่างมาก ทั้งยังจะช่วยให้สิงคโปร์

ทวงคืนตำาแหน่งศูนย์กลางธุรกิจ

และการบิน

เมื่ อ เดื อนกันยายนปีที่

แล้ว สิงคโปร์เริ่มโครงการช่อง

ทางเดินทางพิเศษสำาหรับผู้ที่ฉีด

วัคซีนแล้ว (วีทีแอล) ปัจจุบันมี 

32 ประเทศอยู่ในรายชื่อพลเมือง

ในประเทศเหล่านั้นที่สามารถ

เข้าสิงคโปร์ ได้ โดยไม่ต้องกักตัว 

แต่ โครงการนี้จะถูกยกเลิกตาม

มาตรการผ่อนคลายดังกล่าว 

ลีกล่าวด้วยว่า หลังจาก

มาตรการผ่อนคลายสำาคัญนี้แล้ว 

เราจะเฝ้ารอคอยอยู่ช่วงเวลา

หนึ่งเพื่อให้สถานการณ์คงที่ ถ้า

ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะผ่อน

คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 

เพิ่มเติมอีก 

สำาหรับผู้ที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีน

หรือยังฉีดไม่ครบ จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ 

ยกเว้นไม่กี่กรณี เช่น ผู้ที่ได้รับ

อนุญาตให้พำานักระยะยาวที่ ไม่

สามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผล

ทางการแพทย์

ขณะเดียวกัน ทางการ

สิงคโปร์ยังได้ผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมไวรัสโคโรนาในประเทศ

ด้วย เช่น ยกเลิกการบังคับสวม

หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายนอก, 

เพิ่มจำานวนการรวมกลุ่มเป็น

ไม่เกิน 10 คน จากเดิม 5 คน, 

ยกเลิกคำาสั่งห้ามนั่งรับประทาน

อาหารในร้านและขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ หลังเวลา 22.30 น. 

และอนุญาตให้พนักงานกลับมา

ทำางานที่สำานักงานได้มากขึ้น.

ประชุมนาโต • ผู้นำ�ช�ติสม�ชิกน�โตถ่�ยภ�พร่วมกันที่สำ�นักง�นใหญ่องค์ก�รน�โตในกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 24 มีน�คม 2565 (แถวที่หนึ่ง

จ�กขว�) ประธ�น�ธิบดีเรเจป ท�ยยิป แอร์ โดอัน ของตุรกี, น�ยกฯ บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ, ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ, เลข�ธิก�ร

องค์ก�รน�โต เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก, น�ยกฯ อ�เล็กซันเดอร์ เดอ โกร ของเบลเยียม.

อ่านใจปูติน : ท่านผู้นำาคิดอะไรอยู่?



บ่นอุบ

เพราะถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงสำาคัญ เป็นหัวใจของ

การพัฒนาประเทศ ดังน้ันการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจึงถือ

เป็นรากฐานสำาคัญท่ีต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างรอบ

ด้าน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาความยากจนการศึกษา การ

เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ซ่ึงการพัฒนาเด็กประถมวัย 

ถือเป็นโอกาสแรกท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็น

ผู้บริหาร เป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ติดตาม

กำากับดูแล รวมท้ังการริเร่ิม แต่ผู้ปฏิบัติคือรองนายกฯ และ

รัฐมนตรี ซ่ึงต้องนำานโยบายไปสู่การขับเคลื่อน นำาไปสู่การ

ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานและข้าราชการ เรามีห่วงโซ่ในสาย

บังคับบัญชา เราจะอ่อนตรงไหนไม่ได้ หรือจะไม่ให้ความ

สำาคัญกับตรงไหนไม่ได้ เพราะทุกคนถือเป็นห่วงโซ่ท่ีต้อง

ทำางานไปด้วยกัน สายการบังคับบัญชาหรือช่วงการบังคับ

บัญชา ถ้าทุกคนเอาใจใส่ ร่วมมือและบูรณาการงานร่วม

กัน ไม่ใช่แค่การพูด จะต้องนำาเอางานท้ังหมดมาคุยกัน ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ 

สังคม ทุกอย่างต้องมาบูรณาการงานร่วมกัน 

“รัฐกำาหนดโจทย์ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วท้ัง 6 

ข้อ ครอบคลุมท้ังหมด ถือเป็นแผนแม่บท ดังน้ันถ้าเราไม่ทำา

อะไรกันเลยทุกอย่างจะไม่เกิดข้ึน ถ้าเพียงแต่พูดแล้วไม่ทำา

หรือไม่ริเร่ิม ไม่มีทางจะเป็นไปได้ ท่ีผ่านมาเราทำามาหลาย

ปี ทุกอย่างท่ีสามารถแก้ไขและมีความพร้อม อย่างเช่นการ

แก้ไขปัญหาโควิด-19 หรือสถานการณ์การสู้รบท่ีเกิดข้ึน 

แม้หลายคนจะมองว่ายังไม่ดีพอหรือไม่พอใจ แต่ถ้าหลาย

ปีท่ีผ่านมาเราไม่เตรียมความพร้อม เราจะเจอสถานการณ์

ท่ีหนักกว่าน้ี ดังน้ันทุกคนต้องทำางานต่อเนื่องร่วมกันใน

นามของรัฐบาลท่ีต้องแก้ปัญหาและสร้างทัศนคติของคนใน

สังคมให้ได้ ทำาให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ 

ซ่ึงจะนำาไปสู่ความร่วมมือ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ขอร้องว่าทุกคนอย่าท้อแท้ ส้ิน

หวัง หรือหมดกำาลังใจ ตนเองพยายามท่ีจะเติมใจให้ตัว

เองตลอดเวลาทุกวันว่าต้องทำางานให้สำาเร็จตราบใดท่ีเรา

ยังมีหน้าท่ีอยู่ หลายอย่างตนอาจจะเข้าไปก้าวล่วงสักนิด 

อาจจะเตือนเรื่องน้ันเรื่องน้ี หรือสอบถามว่าเรื่องน้ีทำาหรือ

ยัง ถือเป็นหน้าท่ีต้องทำาและต้องขอโทษ เพราะคือหน้าท่ี

ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีต้องทำา อะไรท่ีแนะนำาได้ก็

แนะนำา อะไรท่ีสงสัยก็จะถามไป อะไรท่ีอธิบายกลับมาตน

ก็เข้าใจ ส่ิงสำาคัญท่ีสุดวันน้ีคือการพุ่งเป้าหาเป้าหมายให้

เจอ และเร่ิมให้ได้ โดยเร็วท่ีสุด และทยอยทำาทุกอย่างก็

จะเพ่ิมมากข้ึน ถ้าทำาทีเดียวไม่มีทางสำาเร็จ 

อย่าแต่ตำาหนิต้องช่วยกันแก้

นายกฯ กล่าวว่า วันน้ีเราต้องสร้างทัศนคติ สร้าง

หลักคิดท่ีดี ถูกต้อง สร้างความรักความสามัคคีของคนใน

ชาติ ถ้าพูดเพียงหลักการอย่างเดียวก็จะได้เพียงหลักการ 

ถ้าแก้ง่ายคงแก้กันไปนานแล้ว เราพยายามทำาหลายอย่าง 

ท้ังของเก่า ของใหม่ และอนาคต ต้องสร้างการรับรู้ให้

ประชาชนให้ได้ว่าเราทำาไปหมดแล้ว อยู่ท่ีว่าจะเดินหน้า

ไปได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาท่ีมี 

“ผมไม่ต้องการคำาเยินยอหรืออะไรต่างๆ จากใคร

ท้ังส้ิน ขอให้ภูมิใจจากส่ิงท่ีเราทำา เราทำาดีก็รู้ตัวว่าเราทำา

ดี เราทำาไม่ดีก็รู้ตัวว่าเราทำาไม่ดี ทำาไม่ดีก็แก้ไขเท่าน้ันเอง 

ทำาไม่ดีก็แก้ไขเท่าน้ันเอง ทำาดีอยู่แล้วก็ทำาให้ดีมากข้ึนทุก

วัน น่ันคือส่ิงท่ีผมคิดมาโดยตลอด และผมก็คิดว่าทุกคน

ร่วมมือกับผมมาด้วยดีเสมอมา” นายกฯ กล่าว

จากน้ันภายหลังพิธีลงนามเสร็จส้ิน พล.อ.ประยุทธ์

ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า วันน้ีต้องใช้หลายอย่างขับเคลื่อน 

โดยต้องทำางานอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำาพูดวันหน่ึงแล้วก็เลิก 

พูดไปมันก็ได้เท่าน้ัน ดูท่ีการกระทำาดีกว่าว่าได้ทำาอะไรไป

แล้วบ้าง ทุกคนท่ีอยู่กับตนก็ร่วมกันทำามาหลายปีแล้ว ก็ต้อง

ดูว่าผลงานสำาเร็จอะไรไปแล้วบ้าง เราคาดหวังว่าถ้าทำาต่อ

เนื่องไปเรื่อยๆ อันน้ีไม่เก่ียวกับการเมืองนะ ถ้าได้ทำาเราก็

จะทำาต่อเนื่องไป สานต่อส่ิงท่ีมันสำาเร็จ และส่ิงท่ีกำาลังใกล้

สำาเร็จ หรือท่ียังไม่สำาเร็จ ทุกคนรู้ปัญหาดีหมด ไม่ว่าใครจะ

ออกมาพูด รู้ปัญหาประเทศไทยหมดทุกคนน่ันแหละ แต่มัน

อยู่ท่ีจะทำาอย่างไร How to do คือส่ิงสำาคัญ จะทำาได้หรือไม่ 

“ผมย้ำาไปแล้วว่าการทำางานทุกคนมีความสำาคัญ

เท่ากันหมด ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเก่งท่ีสุด มันไม่ใช่ นายก

รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการทุก

คน คือทีมงานท่ีต้องทำา จะต้องร่วมมือกันในทุกมิติ ทุก

ระดับ ทุกพ้ืนท่ี ขณะเดียวกันก็มีพ่ีน้องประชาชนอยู่กับ

เราด้วย คำาว่าอยู่กับเราคือช่วยกันทำางาน เพื่อใคร ก็เพื่อ

ตัวเอง รัฐบาลมีจิตปรารถนาแค่น้ัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

นายกฯ กล่าวว่า วันน้ีหลายๆ อย่างเราพยายาม

แก้ไขให้ดีท่ีสุด มันไม่มีอะไรท่ีจะสำาเร็จได้มาง่ายๆ เรา

ต้องผจญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคหนักมากมาย ทำาไมตนถึง

พูดอย่างน้ี เพราะอยู่มาหลายปี และก็รู้ว่าอะไรมันเกิดข้ึน 

และอะไรมันจะเกิดข้ึนอีก เราก็พยายามป้องกันไม่ให้มัน

เกิดข้ึนมาอีกในส่ิงท่ีทำาให้ประเทศเราพัฒนาช้าเกินไป ก็

พยายามอย่างเต็มท่ีอย่างย่ิงยวด หน้าท่ีนายกฯ มีตรงไหน

ก็ทำาตรงน้ัน โดยคณะทำางานท้ังหมดท่ียืนอยู่ข้างหลังเป็นผู้

ท่ีจะนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามกำากับดูแลร่วมมือ

กับพ่ีน้องข้าราชการท้ังหลาย ต้องให้กำาลังใจกัน ถ้ามัวแต่

ตำาหนิต่อว่ากัน คนทำามันก็หมดกำาลังใจ 

“ผมก็ได้แต่บอกว่าอย่าท้อแท้แล้วกัน ส่ิงเหล่าน้ี

คือความท้าทายของประเทศไทย ท่ีวันน้ียังมีปัญหาอยู่ 

อะไรก็แล้วแต่ หรือยังเดินไปข้างหน้าไม่ได้ หรือทำาไม่

เสร็จ ทำาไม่ได้ น่ันคือความท้าทาย เป็นการท้าทายกับ

ประเทศไทย และคนท้ังประเทศว่าท่านจะได้หรือท่านจะ

ไม่ได้ ประเทศไทยจะดีข้ึนหรือไม่ดีข้ึน ทุกคนร่วมรับชะตา

กรรมกันหมด ถ้าเราไม่รักกัน ไม่ร่วมมือกัน เหมือนอย่างท่ี

ผมบอก ผมรักทุกคน และพยายามทำาให้ทุกคน ดังน้ันขอ

ให้ช่วยกัน สื่อต่างๆ ก็ช่วยกันนิดนึง ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันขัด

แย้งกัน ก็มีตัวอย่างอยู่แล้ว ขัดแย้งมาก ขัดแย้งน้อย มัน

เกิดอะไรกับประชาชนในประเทศ ผมไม่ต้องการให้อะไร

มันเกิดข้ึนท้ังส้ิน” นายกฯกล่าว

‘สุเทพ’ ดักคอ ‘แม้ว’ ปชช.รู้ทัน

วันเดียวกัน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรักษาการรอง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการประชุม

ใหญ่พรรค พปชร. ในวันท่ี 3 เม.ย. ท่ี จ.นครราชสีมา ว่า

เป็นการประชุมวาระท่ัวไป ท้ังการแต่งต้ังกรรมการบริหาร

พรรคแทนท่ีว่าง รวมถึงงบการเงิน แต่ไม่มีการเปิดตัว

นายกรัฐมนตรีเหมือนพรรคเพื่อไทย (พท.) เพราะพรรค

เรามีนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วคือ พล.อ.ประยุทธ์ เราทำางาน

อยู่แล้ว นโยบายมีอยู่แล้ว ก็ขับเคลื่อนได้ คงไม่ต้องเปิด

อะไรให้หวือหวา เพราะเราเปิดตัวทุกวัน 

“การท่ีพรรคเพื่อไทยเปิดตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

เป็นหัวหน้าครอบครัวน้ัน ไม่ใช่เรื่องน่าหว่ันไหว เป็นเรื่องท่ี

รู้อยู่แล้ว ไม่ตื่นเต้นอะไร พรรคเพื่อไทยเป็นของนายทักษิณ 

ชินวัตร ก็ส่งลูกสาวท่านมาคุมพรรค” นายชัยวุฒิกล่าว    

เช่นเดียวกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ประธานมูลนิธิ

มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) เผย

แพร่คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอนหน่ึงถึงเรื่องท่ีนาย

ทักษิณส่ง น.ส.แพทองธารมาเดินเกมการเมืองหวังจะเป็น

นายกฯ หญิงว่า อย่ากังวลใจว่ามันจะเป็นสงครามกลางเมือง 

ให้นึกว่าเป็นธรรมชาติ ธรรมดาของการเมืองมันจะกลายเป็น

ศึกชิงแผ่นดินของตระกูลชิน ไม่ต้องไปวิตกกังวลมาก  เพราะ

เราเคยรู้เห็นประสบกันมาแล้วว่าระบอบทักษิณทำาให้เกิด

ความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไร 

“ผมไม่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการหรือ

ตามความฝันของคุณทักษิณ เพราะสถานการณ์มัน

เปล่ียนไปมากแล้ว ความคิดเห็นของคนก็เปล่ียนไปแล้ว 

คุณทักษิณก็ประสบความสำาเร็จอย่างย่ิงในการทำาตลาด

ทางการเมือง เป็นผู้ท่ีเช่ียวชาญในเรื่องการสื่อสารของโลก

ยุคใหม่ แต่วันน้ีคนอื่นๆ ฝ่ายอื่นๆ ก็รู้เท่าทัน ความก้าวหน้า

ทางด้านการสื่อสารในโลกยุคใหม่ ประชาชนทุกฝ่ายได้รับ

ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆ กันเร็วเท่ากัน มีการวิเคราะห์ แลก

เปล่ียนความรู้กัน เพราะฉะน้ันทุกคนก็รู้ข้อเท็จจริงมาก

พอๆ กัน หลอกไม่ง่าย เหมือนเมื่อ 20 ปีก่อนท่ีคุณทักษิณ

เคยทำา ผมไม่รู้สึกกังวลใจ” นายสุเทพกล่าว

ประธาน มปท.ยืนยันด้วยว่า จนถึงขณะน้ียังคง

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ นำาประเทศไปสู่ความ

สงบเรียบร้อย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์มีความปรารถนาดี มี

ความต้ังใจดีท่ีจะทำางานให้กับประเทศชาติและประชาชน 

ท่ีพรรคเพ่ือชาติไทย นายคฑาเทพ เตชะเดช 

เรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

ไทย กล่าวว่า ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก  

3 ท่าน เพื่อทาบทามเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค เป็น

นายทหาร 2 ท่าน และพลเรือน 1 ท่าน และ 1 ใน 3 

ตอบตกลง ซ่ึงพรรคขออุบไว้ก่อนไว้ หลังสงกรานต์หรือต้น

เดือนพ.ค.65 จะมีเซอร์ไพรส์การเปิดตัวอีกที

อย่างไรก็ดี วันน้ีพรรคเพื่อชาติไทยได้เปิดตัว 

พล.อ.อ.ดิลก ชัยนเรศ น่ังประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อ

ชาติไทย ซ่ึงเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 15 รุ่นเดียวกับ

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  

ท่ีพรรคเศรษฐกิจไทย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน  

ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค คร้ังท่ี 3/2565 โดยมี 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และกรรมการ

บริหารพรรคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากน้ียัง

มีสมาชิกพรรค อาทิ นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำา, นาย

ปีเตอร์ ไมอ๊อกซิ ดารานักแสดง  ตลอดจนนายอัมรินทร์ 

คอมันตร์ นักธุรกิจระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทเคลื่อนไหว

ทางการเมือง และนายเติมตระกูล กมลวิศิษฏ์ บุตรชาย

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมด้วย  

ท้ังน้ี ท่ีประชุมเห็นชอบตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรค 

ได้แก่ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำานงค์, นายวิชิต ปล่ังศรี

สกุล และนายไพร  พัฒโน, ท่ีปรึกษาได้แก่นายอัมรินทร์  

คอมันตร์ และนายอร่าม โล่ห์วีระ ส่วนผู้ช่วยนายทะเบียน 

นายธนสาร ธรรมสอน และนายสุธี พงษ์เพียรชอบ,  

ผู้ช่วยเหรัญญญิก นางนุชนารถ วงศ์ปาลิต, พ.ต.ท.ปฐม  

นาคะเสง่ียม ขณะท่ีนายไผ่  ลิกค์, นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข 

เป็นรองเลขาธิการพรรค นอกจากน้ี ยังเลือกผู้แทนภาค

ในภาคต่างๆ เพื่อรับผิดชอบงานของพรรคในภาคท้ังหมด 

พร้อมกันน้ียังมีมติให้นายสะถิระ เผือกประพันธ์ุ ส.ส.เขต 8 

จ.ชลบุรี พรรคเศรษฐกิจไทย ทำาหน้าท่ีเป็นโฆษกพรรคต่อไป

มีรายงานว่า ท่ีประชุมพรรคยังพูดคุยหารือถึงการ

กำาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค การเตรียมการเลือก

ต้ัง การแบ่งเขตเลือกต้ัง การเตรียมการคัดสรรผู้สมัครรับ

เลือกต้ัง การกำาหนดแนวทางของพรรค กรณีการเลือกต้ังท้อง

ถ่ินรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย ซ่ึง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนเสร็จส้ินการประชุม.

ปลุกกดดันรัสเซีย

รุกรานประเทศเพื่อนบ้านฝ่ังตะวันตกชาติน้ี โดยในวันเดียวกัน 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐพร้อมด้วยบรรดาผู้นำากลุ่ม

นาโต, จี 7 และสหภาพยุโรป มีกำาหนดประชุมสุดยอดกันท่ีกรุง

บรัสเซลส์ เพื่อหารือเก่ียวกับวิกฤตคร้ังน้ี 
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12

ฟ้าผ่าวัวเพศเมียตาย 4 ตัวสูญเงินแสน

หนองคาย • ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มี.ค.65 

พ.ต.ท.ยุทธนา ดวงทองมา สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย 

รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีวัวตายไม่ทราบสาเหตุ 4 ตัว ที่ทุ่งนาบ้าน

มะเขือ ต.พระธาตุบังพวน จึงไปตรวจสอบพร้อม ร.ต.อ.สรวีย์ พิกุลศรี  

รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย ที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาที่โล่งกลางแจ้ง มี

คอกวัวของนายพันสิทธิ์ ขจร อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 224 หมู่ 5  

บ้านดอนหมู ต.พระธาตุบังพวน พบว่ามีวัวเพศเมีย 4 ตัว นอนตายอยู่

ในคอกวัว ลำาตัวติดอยู่กับท่อโลหะซึ่งใช้ทำาเป็นราวกั้นคอก เจ้าหน้าที่

ได้ทำาการตรวจสอบคาดว่าเกิดจากฟ้าผ่า เนื่องจากช่วงกลางคืนที่ผ่าน

มาได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เมื่อเกิดฟ้าผ่าจะมีกระแสไฟและ

เมื่อวัวอยู่ใกล้หรือมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสสื่อนำากระแสไฟฟ้าซึ่ง

น่าจะเป็นราวโลหะที่เป็นราวกั้นคอก ทำาให้กระแสไฟวิ่งเข้าตัววัว เป็น

เหตุให้วัวถูกไฟชอร์ตตาย นายพันสิทธิ์กล่าวว่า ตนลงทุนเลี้ยงวัวเมื่อ 

ปี 2563 ใช้เงินทุนไปประมาณ 5 แสนบาท มีการทำาคอกอย่างดี หวังให้

วัวเติบโตขายได้ราคาและเป็นพ่อแม่พันธุ์ ได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 

ตนเสียใจและตั้งหลักไม่ทัน ปกติจะมานอนเฝ้าวัวเป็นบางครั้ง แต่เมื่อ

คืนฝนฟ้าคะนอง ไม่ได้ออกมาดู พอมาตอนเช้าก็เห็นวัวนอนตายแล้ว

เด้งนายอำาเภอรามันช่วยงานกรมปกครอง

ยะลา • วันที่ 24 มี.ค.65 มีรายงานว่า กรมการปกครองได้มีคำาสั่ง

ให้ข้าราชการช่วยราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราช

บัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้

นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ ตำาแหน่งนายอำาเภอ (ผู้อำานวยการสูง) อำาเภอ

รามัน จังหวัดยะลา ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 

มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่  

24 มีนาคม พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา ได้มีการตั้งข้อ

สงสัยและร้องเรียนมาหลายครั้ง นับตั้งแต่เรื่องอาหารของผู้ป่วยโควิด-

19 ในโรงพยาบาลสนาม และประเด็นเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

8 มิ.ย.ชี้ชะตาอดีตผู้กำากับโจ้-ลูกน้อง

กรุงเทพฯ • เวลา 09.30 น. วันที่ 24 มีนาคม 65 ที่ศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.เลียบทางรถไฟ ย่านตลิ่งชัน  

กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดี พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล 

หรือผู้กำากับโจ้ อดีต ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ กับพวกรวม 7 คน 

จำาเลยคดีใช้ถุงดำาคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนถึงแก่ความ

ตายว่า วันนี้ศาลได้สืบพยานจำาเลยนัดสุดท้ายจนแล้วเสร็จช่วงครึ่ง

วันเช้า โดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถ่ายทอดภาพจำาเลยจากเรือนจำา

มายังศาล ซึ่งคดีนี้มีการสืบพยานโจทก์-จำาเลยรวมทั้งสิ้น 23 ปาก 

และศาลนัดฟังคำาพิพากษาวันที่ 8 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. ส่วนจะ

มีการเบิกตัวจำาเลยทั้ง 7 คน มาฟังคำาพิพากษาที่ศาลหรือไม่ ขึ้นกับ

ดุลพินิจของศาล ซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19.

ประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวปราศรัยเม่ือคืนวันพุธ 

เรียกร้องให้ผู้คนท่ัวโลกออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในนาม

ของสันติภาพพร้อมกับสัญลักษณ์ของยูเครน เพื่อสนับสนุน

ยูเครน, สนับสนุนเสรีภาพ และสนับสนุนชีวิต  “โลกต้องยุติ

สงคราม” เขากล่าวเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้นำายูเครนเรียกร้องต่อผู้นำาจี 7, นาโต และอียู อีก

คร้ังให้เปล่ียนแปลงการสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนอย่าง

มีนัยสำาคัญ เช่น จัดส่งเครื่องบินรบท่ีทันสมัย, ระบบป้องกัน 

มิสไซล์, รถถัง, ยานหุ้มเกราะ และมิสไซล์ต่อต้านเรือ “เสรีภาพ

ต้องได้รับการติดอาวุธ” 

“การประชุมสุดยอด 3 เวทีน้ี เราจะได้เห็นว่าใครเป็น

เพื่อน, ใครเป็นหุ้นส่วน และใครทรยศเราเพื่อเงิน ชีวิตสามารถ

ปกป้องได้เมื่อเป็นเอกภาพเท่าน้ัน” เซเลนสกีกล่าว 

ต่อมาในวันพฤหัสบดี ผู้นำายูเครนปราศรัยทางไกลต่อท่ี

ประชุมนาโต กล่าวหารัสเซียว่าใช้อาวุธฟอสฟอรัสในการโจมตี

ในยูเครนด้วย “เมื่อเช้าน้ี ระเบิดฟอสฟอรัสถูกนำามาใช้ ระเบิด

ฟอสฟอรัสของรัสเซีย ผู้ใหญ่ถูกฆ่าตายอีก และเด็กๆ ถูกฆ่าตายอีก” 

ก่อนหน้าน้ี เซอร์กีย์ เกย์เดย์ ผู้ว่าการแคว้นลูกานสค์

ทางภาคตะวันออกของยูเครน เผยว่า มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 

4 คน รวมถึงเด็ก 2 คน จากการโจมตีเมื่อคืนวันพุธ และกล่าว

หาทหารรัสเซียว่าใช้ระเบิดฟอสฟอรัสโจมตีหมู่บ้านแห่งหน่ึง

ปฏิบัติการของรัสเซียแม้ผ่านมากว่า 4 สัปดาห์แล้ว แต่

รัสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองใหญ่ของยูเครนได้แม้แต่เมืองเดียว 

การรุกภาคพ้ืนดินก็หยุดชะงัก ทำาให้รัสเซียใช้การถล่มทางอากาศ

และโจมตีจากระยะไกลทำาลายเมืองต่างๆ องค์การยูนิเซฟเผย

เมื่อวันพุธว่า ความขัดแย้งคร้ังน้ีทำาให้เด็กยูเครนพลัดท่ีอยู่แล้ว 

4.3 ล้านคน หรือเกินคร่ึงของประชากรเด็กยูเครนท่ีมี 7.5 ล้านคน 

รายงานขององค์การสหประชาชาติก่อนหน้าน้ีเผยว่า มี

ชาวยูเครนพลัดถ่ินรวมมากกว่า 10 ล้านคนแล้ว โดยมากกว่า 

3.6 ล้านคนล้ีภัยออกนอกประเทศ ซ่ึงรวมถึงเด็กด้วย 1.8 ล้านคน  

นายกฯ บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ ท่ีเพ่ิงประกาศ

จะส่งมิสไซล์ 6,000 ลูกและความช่วยเหลือ 25 ล้านปอนด์

แก่กองทัพยูเครนเพ่ิมเติม กล่าวว่า วลาดิมีร์ ปูติน ข้ามเส้น

แบ่งความโหดร้ายป่าเถื่อนแล้ว และเขาควรถูกส่งตัวข้ึนศาล

อาญาระหว่างประเทศ 

ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐก็เคยเรียกปูตินว่า

อาชญากรสงคราม โดยแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า สหรัฐประเมินว่าทหารรัสเซียก่อ

อาชญากรรมสงครามในยูเครน

คาดว่า การประชุมท่ีบรัสเซลส์ ชาติตะวันตกจะ

ประกาศให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนเพ่ิมเติมและ

ลงโทษคว่ำาบาตรเศรษฐกิจของรัสเซียมากข้ึน นายกฯ จอห์น

สันเสนอว่า ต้องลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม รวมถึง

การป้องกันไม่ให้รัสเซียใช้ทองคำาสำารอง 

เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีปูตินประกาศว่า รัสเซียจะ

ยอมรับการจ่ายค่าก๊าซจาก “ประเทศท่ีไม่เป็นมิตร” รวมถึง

สมาชิกอียูทุกประเทศ ในรูปของเงินสกุลรูเบิลรัสเซียเท่าน้ัน 

โดยส่ังให้ธนาคารกลางจัดเตรียมระบบใหม่น้ีภายใน 1 สัปดาห์ 

คำาส่ังของเขาทำาให้เงินรูเบิลแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์และยูโร และทำาให้ราคาก๊าซปรับเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี

ยูเครนประณาม “สงครามเศรษฐกิจ” ของรัสเซียต่ออียูและ

ความพยายามทำาให้รูเบิลเข้มแข็งข้ึน อันเดรย์ เยอร์มัก ท่ี

ปรึกษาของเซเลนสกี กล่าวว่า แต่โลกตะวันตกยังสามารถปิด

ล้อมน้ำามันของรัสเซียได้ ซ่ึงจะทำาให้เศรษฐกิจรัสเซียด่ิงเหว.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๗๕/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวสิริภรณ อุดมศรีสําราญ ผูรับ

มอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายอโนทัย ศิริวะรา จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๔,๙๘๕,๖๓๕.๑๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลย

เด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายอโนทัย ศิริวะรา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันท่ี ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่

งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นครราชสีมา • ผู้สื่อข่าวรายงาน 

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.65 นายวิเชียร 

จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา กิจกรรมในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนคร 

ราชสีมา จะมีการจัดตามประเพณี

เท่านั้น ในวันที่ 12 เม.ย.65 ช่วง

เช้าจะมีพิธีทำาบุญตักบาตรลอยน้ำา

ภายในคูเมือง จากนั้นจะมีพิธีแห่

พระคู่เมืองโคราช พระคันธราช 

ออกจากวัดพระนารายณ์มหาราช

วรวิหาร มายังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สรงน้ำา

เพื่อความเป็นสิริมงคลจนเสร็จสิ้น

เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางจังหวัด

จะมีการประชุมหารือเพื่อกำาหนด

พิธีการและรูปแบบงานอีกครั้ง

และจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง

จังหวัดประกาศขอให้ทุกพื้นที่งด

กิจกรรมการสาดน้ำา งานคอนเสิร์ต 

รถแห่ที่จะก่อให้เกิดงานร่วมตัว

กัน แต่สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม

ประเพณีเท่านั้น เช่น การสรง 

น้ำาพระ รดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่ การละ

เล่นตามประเพณี และการแสดง 

ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อควบ 

คุมการระบาดของเชื้อไวรัสโค 

วิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ 

ซึ่งจะต้องระวังในระดับสูงสุด

ส่วนสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิด-19 ล่าสุด จ.นครราช 

สีมาพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ยังสูง 

TR-PCR +391 ราย ATK +1,481 

ราย รวม +1,872 ราย วันนี้มีผู้ป่วย

เสียชีวิต 2 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่

จังหวัด PRC 389 ราย นอกพื้นที่

จังหวัด PRC 2 ราย ส่วนในพื้นที่

จังหวัด ATK 1,477 ราย นอกพื้นที่

จังหวัด ATK 4 ราย ส่วนผู้ป่วยวันนี้มี

รายใหม่สูงสุดใน 10 อำาเภอ โดยผู้ติด

เชื้อสูงสุด อ.เมืองนครราชสีมา ATK 

151 ราย PRC 67 ราย, อ.ด่านขุนทด 

ATK 161 ราย, อ.ปากช่อง ATK 65 

ราย PRC 88 ราย, อ.โนนสูง 153 ราย, 

อ.ปักธงชัย 119 ราย, อ.ห้วยแถลง 

106 ราย, อ.ครบุรี 101 ราย.

โคราชประกาศงด

สาดน้ำา-คอนเสิร์ต

จัดตามประเพณี
กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT บุก

กัมพูชาทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

รายใหญ่ อ้างเป็นตำารวจ-จนท.ส่ง

สินค้า แอบอ้างปลอมไลน์ “ผบ.ตร.” 

หลอกเหยื่อ หมายจับ-หมายเรียก

ปลอมเพียบ

วันท่ี 24 มี.ค.65 พล.ต.อ.ดำารง

ศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปราบ

ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

(ศปอส.ตร.) หรือ PCT: Police Cyber 

Taskforce, พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ 

ผบก.สส.ภ.2/หัวหน้าชุดปฏิบัติการท่ี 5 

PCT ร่วมแถลงผลการจับกุมแก๊งคอล

เซ็นเตอร์รายใหญ่ จับกุมผู้ต้องหา 28 

ราย ช่วยเหลือเหยื่อคนไทย 5 ราย  

อยู่ระหว่างคัดแยกอีก 28 ราย รวม 

61 ราย ใจกลางเมืองพระสีหนุ

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิเปิดเผยว่า 

ปฏิบัติการคร้ังน้ี พล.ต.ต.ธีรเดชนำา

ทีมสืบสวนจนทราบแหล่งกบดาน

ของเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

รายน้ี ซ่ึงใช้อาคารในเมืองพระสีหนุ

เป็นฐานปฏิบัติการ จึงส่ังการให้ชุด

ปฏิบัติการฯ เดินทางไปยังประเทศ

กัมพูชา เพื่อประสานขอความร่วม

มือกับตำารวจประเทศกัมพูชา

และในวันท่ี 20 มี.ค.65 

พล.ต.ท.Wan Wera ผู้ช่วย ผบ.ตร.

กัมพูชา พร้อมตำารวจภูธรจังหวัดพระ

บุกกัมพูชาทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงาน สืบ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 

เวลา 13.30 น. ฐานทัพเรือ

สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับ

แจ้งว่าพบเห็นเรือประมงคราด

ปลิงทะเลเวียดนาม จำานวน 3 ลำา 

กำาลังทำาการประมง บริเวณ

แบริ่ง 135 ระยะ 30 ไมล์จาก

เกาะกระ จว.นครศรีธรรมราช 

รุกล้ำาเข้ามาทำาการประมงใน

ทะเลอาณาเขตของประเทศไทย 

พลเรือโทสุนทร คำาคล้าย ผู้

บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จึงสั่ง

การให้เรือหลวงท้ายเหมือง ออก

ปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบ

จากปฏิบัติการตรวจพบ

เรือประมงคราดปลิงทะเลเวียดนาม

จริง และพยายามเร่งเครื่องวิ่ง

หลบหนีไม่ยอมให้ทำาการจับกุม 

ทางเรือหลวงท้ายเหมืองจึงไล่

ตามและใช้อาวุธปืนยิงขู่ขึ้นฟ้า

เพื่อให้เรือประมงเวียดนามหยุด 

ซึ่ งใช้ เวลานานพอสมควรจึง

สามารถจับกุมได้ ในวันที่ 23 

มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. 

เป็นเรือประมงคราดปลิงทะเล

เวียดนาม 1 ลำา พร้อมลูกเรือ

จำานวน 5 คน บริเวณแบริ่ง 132 

ระยะ 42 ไมล์จากเกาะกระ

สำาหรับ การตั้งข้อหากับเรือ

ประมงต่างชาติ เนื่องจากเป็นการ

จับกุมได้ ในพื้นที่ทะเลอาณาเขต

ของประเทศไทยจึงได้ตั้งข้อกล่าว

หาจำานวน 5 ข้อหา ดังนี้ 1.ร่วม 

กันทำาการประมงพาณิชย์ โดย

ไม่มีใบรับอนุญาตทำาการประมง 

ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 

มาตรา 36 ประกอบมาตรา 129 

วรรคสอง 2.เป็นคนต่างด้าวร่วม 

กันทำาหน้าที่ เป็นลูกเรือในเรือ 

ประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม 

พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงใน

เขตการประมงไทย พ.ศ.2482 

มาตรา 5 ทวิ และมาตรา 11 ทวิ 

3.ทำาการประมงในเขตการประมง

ไทยโดยทำาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ

โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ว่า

ด้วยสิทธิการประมงในเขตการ

ประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 7 

วรรคหนึ่ง (1) มาตรา 11 วรรค

หนึ่ง และหลังจากได้ทำาประวัติลูก

เรือประมงเวียดนามทั้งหมดแล้วก็

จะนำาลูกเรือส่งพนักงานสอบสวน 

สถานีตำารวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อ

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จับเรือเวียดนามรุกล้ำาเขตทะเลไทย

สีหนุ สนธิกำาลังกับตำารวจไทย นำา

กำาลังเข้าตรวจค้นออฟฟิศแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ 2 แห่งในจังหวัดพระสีหนุ 

จุดท่ี 1 โรงงานร้างไม่มีเลขท่ี ถนน 

Santepheap จ.พระสีหนุ ซ่ึงจุดน้ี

จะมีแผนประทุษกรรมในการหลอก

ลวงด้วยการโทรศัพท์ไปหาเหย่ือ

แล้ว “อ้างว่ามีพัสดุจากบริษัทขนส่ง 

DHL หรือ FedEX และถูกด่านของ

กรมศุลกากรอายัดไว้เพราะมีส่ิงของ

ผิดกฎหมาย จากน้ันจะมีเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ติดต่อไป

เพื่อทำาการตรวจสอบบัญชีหรือตรวจ

สอบการเงินเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสีย

หายโอนเงินให้ โดยใช้รูปโปรไฟล์

ในแอปพลิเคชันเป็น พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุด ผบ.ตร. มาแอบอ้างทำาให้

ประชาชนตกเป็นเหยื่อ

ผลการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา 

28 คน เป็นบุคคลท่ีถูกออกหมาย

จับท้ังหมด คือ นายซิน ฮังเต หรือ

นายอาเต๋อ อายุ 28 ปี สัญชาติ

จีน (ไต้หวัน) หัวหน้าใหญ่, นาย

จาง เจียนเทียน หรือนายอาหู อายุ 

41 ปี สัญชาติจีน (ไต้หวัน) หัวหน้า

ใหญ่ และนายพรศักด์ิ รีพล อายุ 

30 ปี สัญชาติไทย พร้อมคนไทยอีก 

25 คน พร้อมพยานหลักฐาน คือ 

1.โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ iPhone จำานวน 

30 เครื่อง 2.วิทยุสื่อสาร 8 เครื่อง 

3.คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 4 เครื่อง 

4.สคริปต์เตรียมบทพูดเป็นตำารวจ 

สภ.เมืองเชียงใหม่, เจ้าหน้าท่ีจาก 

DHL และ FedEx 5.เอกสารหมายจับ

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเอกสาร

ปลอม 6.เอกสารหมายจับศาลอาญา 

ซ่ึงเป็นเอกสารปลอม 7.เอกสาร 

หมายเรียกของสำานักคดีการเงินการ

ธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึง

เป็นเอกสารปลอม

จุดที่  2 อาคาร Diwei  

Entertainment City ถนน 2 Thnou 

เมืองพระสีหนุ ซ่ึงเปิดเป็นบ่อนกาสิโน

บังหน้า แต่บนช้ัน 5 ลักลอบทำาแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์ จุดน้ีจะมีแผนประทุษ

กรรมโดยการ “หลอกลวงให้หลง

รักในแอปพลิเคชัน Tinder จากน้ัน

ชักชวนลงทุนเทรดเงินดิจิทัล โดยจะ

ให้โอนเหรียญชนิด USDT เข้าไปใน

กระดานเทรดเหรียญเถื่อน บางราย

ท่ีเทรดเป็นอยู่แล้วจะถูกชักจูงให้เทรด

ในโหมด Futures Trade ซ่ึงมีความ

เส่ียงสูง นอกจากน้ียังใช้วิธีการหลอก

ให้ร่วมลงทุนกับการขายสินค้าแอป

พลิเคชัน Lazada ให้ผลตอบแทนสูง

ผลการตรวจค้นพบคนไทย 

33 คนกำาลังทำางานคุยกับลูกค้า จึง

ทำาการคัดแยกต่อไปว่าใครเป็นเหยื่อ 

ใครเป็นผู้ต้องหา เบ้ืองต้นสอบถาม

มี 5 คนท่ีสมัครใจกลับประเทศไทย 

จึงได้ส่งตัวไปยังสถานกงสุลไทยใน

กัมพูชา นอกจากน้ียังตรวจค้นพบ

พยานหลักฐานสำาคัญ คือ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบ All in one จำานวน 

68 เครื่อง รวมท้ัง 2 จุด พบเครือข่าย

แก๊งคอลเซ็นเตอร์จำานวน 61 คน.



โดยการให้ยาผู้ป่วย 1 คน ต้องได้รับ

ยาแพกซ์ โลวิด 3 เม็ด ร่วมกับยาเนอร์                                                   

มาเทรลเวียร์ 2 เม็ด เช้า/เย็น และ

ยาริโทนาเวียร์ 2 เม็ด รวมวันละ 6 

เม็ด รับประทานติดต่อกัน 5 วัน รวม 

30 เม็ด ทั้งนี้คาดว่ายาจะมาถึงไทยต้น

เม.ย.นี้ จากนั้นตั้งเป้ากระจายยาก่อน

เม.ย. เพื่อให้ทันก่อนเทศกาลสงกรานต์ 

พร้อมย้ำาประชาชนที่ถึงกำาหนดรับวัคซีน

เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ให้มารับก่อน เพื่อ

ป้องกันและลดความรุนแรงของโรค

สำาหรับเกณฑ์การจ่ายยาแพกซ์ โล

วิด เหมือนกับโมลนูพิราเวียร์คือ ให้

กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง คนอายุ 

60 ปีขึ้นไป  มี โรคประจำาตัว ยังได้

รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีนมา

ก่อน แต่สำาหรับที่ ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง มี

อาการเล็กน้อย ได้รับวัคซีนครบ ก็จะได้

รับยาฟาวิพิราเวียร์หรือฟ้าทะลายโจร

แทน ส่วนการกระจายยาจะใช้แนวทาง

เดยีวกนักบัยาโมลนพูริาเวยีร ์ใหส้ง่ตอ่ไป

ยัง รพ.ศูนย์ จากนั้นในเขตกระจายยาไป

ในผู้เชี่ยวชาญ และในวันที่ 25 มี.ค. จะมี

การหารอืและตดิตามการใชย้าโมลนพูริา

เวียร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ที่ จ.เชียงใหม่ นายวร วิทย์   ชัย 

สวัสดิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เปิดเผยว่า  ขณะนี้ ได้เน้นย้ำาทุกอำาเภอ

ลงพื้นที่ ให้วัคซีน ป้องกัน เข็มที่  3  แก่

ประชาชน ตามเป้าหมายก่อนสงกรานต์ 

นี้ ตามโครงการ “ถกแขนเสื้อ เตื้อที่ 3  

เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” 

ตอนนี้รับไปเพียง  583,780 คน  หรือ  

70% ของเป้าหมาย  อีก 30% ต้องให้

ครอบคลุม ในสิ้นเดือน นี้   ขณะที่พบผู้ติด

เชื้อยืนยันรายใหม่เพิ่ม 370 ราย และผล 

ATK 3,585 ราย รวม  3,955 ราย เป็น

ยอดสูงที่สุดอีกครั้ง . 

‘ซูเปอร์บอร์ด’

ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2561

พร้อมทั้งขอให้นำาประกาศ กทช. 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและ

การถือหุ้นไขว้ ในกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ.2553 กลับมาใช้ ในกรณีพิจารณา

การรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู คอร์ 

ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ TRUE 

กบั บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ 

จำากัด (มหาชน) หรือ DTAC และขอให้ 

กสทช.มีคำาสั่งห้ามไม่ให้มีการควบรวม

กิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC เพื่อ

รักษาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดกับผู้

ใช้บริการและประชาชน

นายณภัทรกล่าวว่า ประเด็นของ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

หรือทรู กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม

มูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) หรือดีแทค 

ที่กำาลังจะมีการควบรวมกิจการกันนั้น 

ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน

และสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นการควบรวมกิจการของธุรกิจหลักที่

เป็นโครงสร้างการสื่อสารของประเทศที่

มมีลูคา่สงูกวา่หมื่นลา้น อกีทัง้ยงัมกีารตัง้

คำาถามจากสังคมในหลายกรณี

โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ต่อประชาชนโดยตรงคือ การมีอำานาจ

เหนือตลาด การใช้กลยุทธ์การแข่งขันที่

เอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งจะทำาให้ค่าบริการ

สูงขึ้น คุณภาพการให้บริการต่ำาลง และ

กดดันผู้ประกอบการรายเล็ก แต่การ 

กระทำาของ กสทช.ที่ผ่านมา กลับไม่ได้

แสดงให้เห็นถึงการใช้อำานาจหน้าที่ ใน

ฐานะหน่วยงานกำากับดูแลเพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

ชาติอย่างที่ควรจะเป็น

“อยากให้ กสทช.ทบทวนถึงกรอบ

อำานาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการพิจารณาการควบรวมของทรูและ

ดีแทค เพื่อไม่ให้เป็นข้อกังขาของสังคม 

ซึ่งที่ผ่านมาท่านกำาลังทำาผิดกฎหมาย

ตามบทบัญญัติของทั้ง พ.ร.บ.กสทช.และ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 60 เรื่องการจัดสรร

คลื่นความถี่ รวมถึงมาตรา 157 ซึ่งใน

เรื่องของละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ

หน่วยงานรัฐในการทำางานเพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของประชาชนและประเทศ” 

นายณภัทรย้ำาว่า การยื่นหนังสือ

ต่อ กสทช.ครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้                                                 

กสทช. ได้พิจารณาใช้อำานาจหน้าที่ที่

มี ในการตัดสินใจเรื่องสำาคัญที่อาจส่ง

ผลต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของ

ประเทศ ดังนั้น หากไม่มีการพิจารณา

ให้รอบคอบถูกต้องตามหลักการและ

ครอบคลุม สุดท้ายผลกระทบก็จะตกอยู่

กับประชาชนที่ต้องแบกรับค่าบริการที่

สูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีอำานาจ

เหนอืผูบ้รโิภค และกระทบตอ่ภาพลกัษณ์

ประเทศที่แสดงถึงหลักการที่ขัดแย้งกับ

การแข่งขันเสรี

เขายังเรียกร้องให้ กสทช.เชิญ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ

สถาบันการศึกษา สภาคุ้มครองผู้บริโภค 

มาร่วมกันศึกษาถึงข้อมูล วิเคราะห์ถึง

ขอ้เทจ็จรงิของผลกระทบจากการแขง่ขนั

และผลทีเ่กดิขึน้ใหค้รบถว้น เพื่อประกอบ

การตดัสนิใจของ กสทช. กรณกีารขอควบ

รวมกิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC 

และเหน็วา่การพจิารณาอนญุาตควบรวม

กิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC ควร

ต้องรอให้คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่

เป็นผู้พิจารณา

“การทำางานของ กสทช.ชุดนี้ จะ

ต้องรอคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ที่มี

การแต่งตั้งแล้ว รอแค่กระบวนการโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งก็สามารถเข้าปฏิบัติงานได้

ทันที เพราะมีหลายเรื่องสำาคัญที่รออยู่ 

เพียงแต่คณะกรรมการชุดนี้ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ของท่าน อย่าทำาผิดกฎหมาย และ

ท่านต้องสื่อสารให้สาธารณะรับทราบ

ข้อมูลในเรื่องนี้ และมีประเด็นย่อยใน

กระบวนการทำางานของ กสทช. ที่มีหลัก

การกฎหมายที่เขียนไว้ว่า ท่านต้องรับ

ฟังความคิดเห็นสาธารณะ แต่ว่ากรณีนี้ 

กระบวนการรับฟังสาธารณะ ท่านเชิญ

แต่โอเปอเรเตอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่

ได้เชิญภาคประชาชนเข้าไป ซึ่งเป็นไป

ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ มาตรา 

28 เขียนไว้เป็นบทบัญญัติสำาคัญเลยว่า 

ท่านต้องทำาเช่นนี้ แต่เป็นที่น่าแปลกใจ

ว่าทำาไมท่านถึงไม่ทำา ทำาให้พวกเราเกิด

ความไม่มั่นใจ กังวลใจ เรื่องเช่นนี้ท่าน

กำาลังทำาอะไรอยู่ ท่านได้ตระหนักถึง

ผลส่วนรวมของประเทศชาติและพี่น้อง

ประชาชนหรือไม่” นายณภัทรกล่าว

สำาหรับหนังสือของนายณภัทร                                                           

ระบุตอนหนึ่งว่า กรณีบริษัท ทรู คอร์ปอ 

เรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ ‘ทรู’ กับ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จำากดั (มหาชน) หรอื ‘ดแีทค’ จะควบรวม

กิจการกัน ซึ่งจะผู้ให้บริการโทรคมนาคม

เหลือเพียง 2 ราย จากเดิม 3 ราย จะทำา 

ให้ประชาชนผู้บริโภคเสียเปรียบอย่าง

ยิ่ง กล่าวคือค่าบริการจะสูง โปรโมชั่น

น้อย คุณภาพบริการต่ำา และผู้ให้บริการ

ยังสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการเอา

เปรียบผู้บริโภค เช่นในอดีตที่มีการใช้อีมี่.

ชิงผู้ว่าฯ

ที่ค้างอยู่ต่อให้เสร็จ รวมถึงทำาสิ่งใหม่ๆ 

ที่ดีให้กับสังคมกรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มรักษ์

กรุงเทพ กลุ่มคนที่ต้องการเข้ามาทำางาน

เพื่อคนกรุงเทพฯ ไม่ใช่นักการเมือง จะ

มาสนับสนุน โดยจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร

เลือกตั้ง ส.ก. และเปิดนโยบายในวันที่ 

28-29 มีนาคมนี้ ยืนยันว่าลงอิสระ ไม่

ยุ่งกับพรรคการเมือง ผมเป็นตัวของตัว

เอง อยากจะไปด้วยตัวเอง”

พล.ต.อ.อศัวนิกลา่วอกีวา่ ไมก่งัวล

กับผู้สมัครที่เปิดตัวไปแล้ว ทุกคนเป็นคน

ด ีเปน็คนเกง่ เปน็เรื่องดทีีจ่ะเปน็ตวัเลอืก

ที่หลากหลาย แต่ถ้าพี่น้องประชาชน

หมดตัวเลือก หรือถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจ ก็

ขอให้หันมาหาอัศวิน ตนพร้อมทำาต่อ 

“กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ” ตนจะเปิดรับ

ความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง บอกได้

เลยว่า ทีมผู้บริหารที่ตนได้เป็นผู้ว่าฯ จะ

มีคนรุ่นใหม่ครึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ หลังจากแถลงเสร็จ พล.ต.อ. 

อัศวินได้เดินทางไปไหว้พระพุทธนวราช

บพิตร พระประจำาศาลาว่าการ กทม. 

และขึ้นรถเดินทางออกกลับทันที โดย

กล่าวขอบคุณกองทัพสื่อมวลชนที่มา

ติดตามทำาข่าว พร้อมทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า 

“ผมมาแน่”

พล.ต.อ.อัศวินยังโพสต์เฟซบุ๊กระบุ

ถึงการทำางานท่ีผ่านมาในตำาแหน่งผู้ว่าฯ

กทม. ว่า กรุงเทพฯ เปล่ียนไปแล้ว โดยขอ

ให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นการเปล่ียนแปลง

ท่ีจะเดินหน้าต่อไป ไม่สะดุดหรือส้ินสุดลง 

และหวังว่าจะมีโอกาสช่วยกันทำาให้เมือง

กรุงเทพฯ เดินหน้าเปล่ียนแปลงต่อไป 

“กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ”

น.ส.พชัรนิทร ์ซำาศริพิงษ ์ส.ส.กทม.

เขต 2 ปทุมวัน บางรัก สาทร และโฆษก

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผย

ว่า คำาสั่งพรรคพลังประชารัฐในการแต่ง

ตั้งศูนย์อำานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรงุเทพมหานคร (ส.ก.) พปชร. โดยพรรค

มอบหมายใหน้ายอภิชยั เตชะอุบล เปน็ผู้

อำานวยการในการเลอืกตัง้ครัง้นี ้นอกจาก

นี้ยังได้ตั้ง พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น เป็น

รองผู้อำานวยการศูนย์, ดร.ธวัชชัย ปิยะ  

นนทยา เป็นโฆษกศูนย์, ดร.บุณณดา                

สุปิยพันธุ์ เป็นรองโฆษกศูนย์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

ในฐานะรักษาการรองหัวหน้า พปชร. 

กล่าวว่า พปชร.ส่งผู้สมัคร ส.ก.เกือบ

ทุกเขต ถือเป็นการทำาพื้นที่ของสมาชิก

พรรคและทีมงานต่างๆ ซึ่งจะมีผลไปถึง

การเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนผู้สมัคร ส.ก.ของ 

พปชร.จะสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

คนไหนนั้น ต้องรอให้หัวหน้าพรรคและ

กรรมการบริหารพรรคพูดคุยกันก่อน 

ทั้งนี้ การไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. ไม่ได้ทำาให้ผู้สมัคร ส.ก.ของเรา

เคว้ง เพราะผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.บางคนก็

ไม่ได้ลงสมัครในนามพรรค การเมืองวัน

นี้เปลี่ยนไปมาก 

“อย่าไปยึดรูปแบบในอดีตกระแส

ของ กทม.เป็นกระแสท่ีเปล่ียนได้เร็ว ช่วง                                                                 

ใกล้ๆ เลือกต้ังอาจจะมีประเด็นอะไรทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อย่าเพิ่งไปคาด

เดาอะไรมาก ใจเย็นๆ ส่วนที่มีผู้สมัคร 

ส.ก.ของ พปชร.หลายคนสนับสนุนนาย

สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.นั้น 

เป็นสิทธิส่วนตัว เพราะเราไม่ได้ส่งผู้

สมัครอยู่แล้ว ใครรักใครชอบใครก็ว่ากัน

ไป พวกใครพวกมัน” นายชัยวุฒิกล่าว 

ที่พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร

และสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายองอาจ 

คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ดูแล 

กทม., นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมเปิดศูนย์อำานวยการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่มีนายปริญญ์ พา

นิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้า

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย  เป็น ผอ.ศูนย์ฯ 

ภายใต้แนวคิด ประชาธิปัตย์ รวมใจ

เป็นหนึ่งเดียว “All for Democrat” โดย

มีผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต และอดีต 

ส.ส.กทม.ร่วมกิจกรรม โดยนายเฉลิม

ชัยกล่าวว่า เป็นวันที่รอคอย และเป็น

วันที่ประชาธิปัตย์จะกลับมารวมใจกัน

อีกครั้ง เพื่อช่วย ดร.เอ้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ให้ได้ ขอร้องและวิงวอนสมาชิกพรรคที่

อยู่ทั่วกรุงเทพฯ และอยู่ทั่วประเทศไทย 

ต้องมารวมใจให้เป็นหนึ่ง ทำาให้ผู้สมัคร

ของพรรคเป็นผู้ว่าฯ กทม. เป็น ส.ก.ให้

ได ้ตนเชื่อมัน่ความเปน็หนึง่เดยีวจะเรยีก

คืนความเป็นประชาธิปัตย์ใน กทม.กลับ

คืนมาได้ พร้อมเรียกความเชื่อมั่นศรัทธา

ของคน กทม.ต่อประชาธิปัตย์กลับมาได้

ด้านนายสุชัชวีร์กล่าวว่า มีความ

ชัดเจนผู้ว่าฯ มาพร้อมกับ ส.ก. ทำา กทม.

ให้เป็นเมืองสวัสดิการ ต้นแบบอาเซียน 

และพวกเราทุกคนชัดเจน กทม.รูปแบบ

การปกครองท้องถ่ิน ผู้ว่าฯ มาเด่ียวๆ ไม่ได้ 

แต่ต้องมาพร้อมกับทีม ส.ก. ท่ีมีอุดมการณ์

และมีวิสัยทัศน์ในแนวทางเดียวกัน 

  ที่บริเวณท้องสนามหลวง  นาย

วิโรจน์  ลักขณาอดิศร  ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. พรรคก้าวไกล  แถลงข่าวรณรงค์

ให้นำารั้วกั้นบริเวณท้องสนามหลวง ออก 

โดยระบุว่า ตนไม่เห็นด้วย  เพราะการทำา

รั้วแบบสิ้นคิดแบบนี้คือการทำาลายเสน่ห์ 

ของสนามหลวงให้หมดสิ้น  ทั้งเสน่ห์คน

ที่มาเล่นหมากรุก  เปิดสภากาแฟ   หรือ

แม้แต่เปิดเวทีไฮด์ปาร์ก จัดกิจกรรม

ทางการเมือง พูดประเด็นการเมืองและ

สังคม  มันหายไปหมด  

ท่ีดาดฟ้าช้ัน 9 ท่ีทำาการพรรคเพื่อ

ไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทร

รวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นาง

พวงเพ็ชร พวงละเอียด ผู้อำานวยการ

เลือกต้ัง ส.ก. พรรคเพื่อไทย ร่วมกันเปิด

ตัวว่าท่ีผู้สมัคร ส.ก. 50 เขต และนโยบาย

ท่ีจะใช้ในการหาเสียง ภายใต้สโลแกน 

Bangkok Bling (กรุงเทพฯ ม่ังค่ัง) ท้ังน้ี 

พรรคยังจัดงานเปิดตัวนโยบายว่าท่ีผู้สมัคร 

ส.ก. โดยได้นำาเสนอ 5 แนวนโยบายหลัก                         

ได้แก่ 30 บาทถึงท่ีหมาย, 50 เขต 50 โรง

พยาบาล, 437 สถานศึกษา พัฒนาสร้าง

รายได้, กองทุนพัฒนาชุมชน 200,000 

บาท, 50 เขต 50 ซอฟต์พาวเวอร์ 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคเพื่อ

ไทยส่งผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ส.ก.ทั้ง 50 

เขต เพราะเห็นความสำาคัญในบทบาท

ของ ส.ก. ในการกำาหนดอนาคตของคน 

กทม. งบประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อ

ปี อยู่ที่การอนุมัติของสภา กทม. และยัง

ทำาหนา้ทีส่นบัสนนุ ตรวจสอบฝา่ยบรหิาร

ของ กทม. ทั้งนี้ พรรคได้คัดสรรผู้สมัคร

จากอดีต ส.ก. 8 คน อดีต ส.ข. 7 คน 

ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการทำางาน ที่

เหลือจะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวุฒิการศึกษา

ดีเยี่ยม 

ภายหลังเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร ส.ก. 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย ได้ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนตอน

หน่ึงว่า ยืนยันจะลงพ้ืนท่ีช่วยว่าท่ีผู้สมัคร 

ส.ก.ทุกคน แต่หลังจากน้ีขอเคลียร์ตาราง

งานก่อน รวมไปถึงการลงพ้ืนท่ีในต่าง

จังหวัดเพื่อรับสมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อ

ไทยด้วย

จากนั้นมีตัวแทนว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. 

ไดน้ำาเสนอนโยบายทีจ่ะใช้ในการหาเสยีง

บนเวที เมื่อแล้วเสร็จพิธีกรได้สอบถาม

ความคิดเห็นจากแกนนำาพรรคที่มาร่วม

ฟังอยู่ด้านล่างเวที ตอนหนึ่งได้สอบถาม 

น.ส.แพทองธารว่ารู้สึกอย่างไร หลังได้

รับฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทย โดย 

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า บรรยากาศงาน

อบอุ่นมาก ดีใจที่ ได้เจอทุกคน เชื่อว่า  

นโยบายของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์คน 

กทม. โดยเฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้า 30 

บาทถึงที่หมาย ซึ่งจะทำาให้ประชาชน

เดินทางได้สะดวกสบายขึ้น จะลดราย

จ่ายของประชาชนได้อีกทาง และลดการ

ติดขัดของจราจรได้.

ชนในประเทศ คือภาคเกษตรและการ

คา้ขายชายแดน ซึง่ขณะนีเ่องการคา้ขาย

ชายแดนยังไม่มีปัญหา โดยคาดการณ์ว่า

ในปี 2565 รายได้จะมาจากการส่งออก

และแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ อย่าง

การใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 กับการ

ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ไม่ได้หยุดชะงัก แต่ยอมรับว่าจีดีพีของ

ประเทศนั้นมาจากปริมาณและราคา ซึ่ง

หากดูในเรื่องปริมาณนั้นไม่มีปัญหา แต่

ราคาอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ในส่วน

ของอาหารและพลังงานซึ่งมีผลกระทบ

มาจากต่างประเทศ ขณะที่เสถียรภาพ

ทางการคลัง โดยตัวเลขล่าสุดใน 5 

เดือนแรกของปีงบประมาณ อัตราเงิน

คงคลังอยู่ที่ 400,000 ล้าน ที่ลดลง

ไปบ้าง แต่ในเกณฑ์ที่กำาหนดไว้สภาพ

คล่องอยู่ที่ 400,000 ถึง 500,000 ล้าน

บาท ซึ่งมีความเพียงพอ มีความมั่นคง 

มีเสถียรภาพเพียงพอ ยอมรับว่าลดลง

บ้าง ซึ่งเกิดจากการกู้เงินเข้ามาใช้จ่าย 

และขณะนี้การกู้เงินในปี 2565 ยังไม่ถึง 

700,000 ล้านบาท ในส่วนของโครงการ

ผูกพันยังคงดำาเนินการตามปกติ

ขณะที่เสถียรภาพทางด้านราคา 

หากดูอัตราเงินเฟ้อ จะสังเกตได้ว่ามี

การกระโดดขึ้นมาในช่วงเดือนมกราคม 

3% และกุมภาพันธ์ 5% ไปถามให้รู้เรื่อง

พลังงานและอาหารสด จะเพิ่มขึ้นมา

เพยีง 0.5 % ในเดอืนมกราคม และ 0.8% 

ในเดือนกุมภาพันธ์ หรือจะต้องมีการ

ประเมินติดตามอย่างใกล้ชิด และระยะ 

3 เดือน ประเด็นสำาคัญคือต้องมุ่งเป้าไป

ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและได้รับความ

เดือดร้อน ขณะด้านเงินสำารองระหว่าง

ประเทศมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับกว่า 

200,000 ล้านบาท โดยข้อมูลล่าสุดเงิน

สำารองอยู่ที่ 245,000 ดอลลาร์ 

นายอาคมกล่ าวอี กว่ า  ส่ วน

เสถียรภาพทางการเงินมีการติดตาม

อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีความเป็นห่วงเรื่องการ

ปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งต้องดูในเรื่องของ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ที่จะมีการประชุมช่วง

ปลายเดือนนี้ แต่สภาพคล่องในส่วนของ

ภาคเอกชนและระบบธนาคารพาณิชย์ 

จะมีสภาพคล่องอยู่ที่ 2.5 ถึง 3 ล้านล้าน

บาทในระบบ ส่วนการประมาณการราย

ได้ปี 2565 นั้นน่าจะเป็นไปตามเป้า

ขณะที่นายสุชาติกล่าวว่า มาตร 

การช่วยเหลือจากสถานการณ์ความขัด

แย้งยูเครน-รัสเซีย เพื่อลดรายจ่ายของ

พี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้น โดยการลด

เงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้

ประกันทุกมาตราเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ได้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำานวน 

11.2 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบจาก

ร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 ผู้ประกันตน

มาตรา 40 จำานวน 10.6 ล้านคน จะได้

ลดเงนิสมทบในแตล่ะทางเลอืกลงรอ้ยละ 

40 นอกจากนี้ นายจ้างจำานวน 5 แสน

ราย จะได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 

เหลือร้อยละ 1 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการ

ผลิต มาตรการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์

แก่พี่น้องประชาชนประมาณ 24.2 ล้าน

คน เป็นเม็ดเงินมูลค่าประมาณ 34,540 

ล้านบาท  

ด้านนายกุลิศกล่าวถึงมาตรการ

ลดค่าครองชีพด้านพลังงานว่า การช่วย

เหลอืดา้นพลงังานมหีลายมาตรการ หนึง่

ในนั้นคือการตรึงราคาน้ำามันดีเซลไว้ที่ 

30 บาท/ลิตร ในเดือน เม.ย.65 จากนั้น

ในเดอืน พ.ค.-ม.ิย.65 รฐัจะชว่ยจา่ยราคา

ส่วนที่เพิ่ม 50% หรือช่วยคนละครึ่ง เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะภาค

ขนส่ง สำาหรับมาตรการลดค่าครองชีพ

ด้านพลังงาน โดยมีงบประมาณที่ภาครัฐ

ชว่ยเหลือ รวมประมาณ 43,602-45,102 

ล้านบาท 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รอง

หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่ารัฐบาลเงิน

หมดหน้าตัก 10 มาตรการลดค่าครอง

ชพีประชาชนจงึเปน็แบบกะปรบิกะปรอย

แก้ขัด และส่วนใหญ่เป็นการต่ออายุ

มาตรการเดิม ว่า น.ส.ศิริกัญญาไม่ควร

มโนหรือใช้จินตนาการไปเรื่อย เพราะสิ่ง

ที่พูดเป็นสิ่งที่คิดเองเออเองแทบทั้งสิ้น  

มาตรการช่วยเหลือประชาชนนั้น ส่วน

ใหญ่ต้องใช้งบประมาณ ดังนั้น หากเงิน

หมดหนา้ตกัอยา่งทีก่ลา่วอา้ง กค็งจะไมม่ี

เงินมาดำาเนินการไปนานแล้ว มาตรการ

บางเรื่องอาจทำาให้รัฐต้องสูญเสียรายได้

บา้ง แตก่ต็อ้งยอม เพื่อบรรเทาผลกระทบ

ให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ส่วนการ

ต่ออายุมาตรการเดิมนั้น เพราะที่ผ่านมา

ประชาชนได้ประโยชน์ โดยตรง 

“มาตรการทั้ง 10 ข้อจะเกิดผลดี

กบัประชาชนไมน่อ้ยกวา่ 40 ลา้นคน โดย

เฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการบรรเทา

ผลกระทบจากวิกฤตในระยะสั้น ก่อนที่

จะมีการต่อยอดไปสู่มาตรการระยะกลาง

และระยะยาวที่รัฐบาลวางแผนไว้ต่อไป” 

นายธนกรกล่าว.

ลุ้นเคาะ

จำานวน 24,579 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

สูงสุด ประกอบด้วย กทม. 3,722 ราย, 

นครศรีธรรมราช 1,746 ราย, ชลบุรี 

1,341 ราย,  สมุทรปราการ 920 ราย, 

สงขลา 861 ราย, สมุทรสาคร 849 

ราย, ร้อยเอ็ด 730 ราย, ระยอง 593 

ราย, ราชบุรี 592 ราย  และฉะเชิงเทรา 

573 ราย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,553 ราย 

เฉลี่ยจังหวัดละ 20 ราย อัตราครอง

เตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบอยู่ที่ร้อยละ 

26.4 อย่างไรก็ตาม มีความกังวลใน

กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ทั้งจากโรง

พยาบาลศิริราช, กรุงเทพคริสเตียน และ

พระราม 9 ขณะเดยีวกนั ในชว่งทีผ่า่นมา

คลัสเตอร์ โรงเรียนและโรงงานเริ่มน้อย

ลง เนื่องจากผู้ปกครองและผู้ประกอบ

การเข้าใจในมาตรการของสาธารณสุข 

แต่ขณะที่คลัสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนา

ยังมีอยู่ต่อเนื่อง คือ คลัสเตอร์งานบวชที่ 

จ.มหาสารคาม, คลัสเตอร์งานบุญแจก

ขา้วที ่จ.กาฬสนิธุ ์และคลสัเตอรง์านแตง่

ที่ จ.อุดรธานี  

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ที่ประชุม 

ศบค.ชุดเล็ก มีการหารือหลักการการอยู่

รว่มกบัโควดิ-19 โดยกระทรวงวฒันธรรม

เน้นย้ำาว่า สงกรานต์ปีนี้สามารถจัด

ได้ และสามารถเดินทางข้ามพื้นที่ ไป

พบปะสังสรรค์และพบญาติผู้ ใหญ่ได้ 

เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจและ

ดำารงวัฒนธรรมประเพณีได้ แต่ต้อง

อยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทาง

สาธารณสุข ห้ามการละเล่นใกล้ชิด งด

สาดน้ำา ประแป้ง ปาร์ตี้ โฟม และไม่

จำาหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่จัดงาน และท้องถนน นอกจากนี้ 

ขอให้เตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ

ผลการตรวจ ATK ไม่ว่าจะนั่งเครื่อง

บินหรือการขนส่งสาธารณะอื่นๆ และ

ระหว่างเดินทางขอให้ระมัดระวังเพื่อน

รว่มทาง แมจ้ะเปน็รถสว่นตวั ขอใหต้รวจ

สอบว่าผู้ร่วมเดินทางมีประวัติเสี่ยงหรือ

ไม่ ต้องคัดกรองความเสี่ยงด้วยความ

ระมัดระวัง ขณะเดียวกันขอให้หลีกเลี่ยง

การรบัประทานอาหารรว่มกนัในพืน้ทีป่ดิ

ที่ใช้ระยะเวลานาน สุดท้ายเพื่อป้องกัน

ให้ผู้สูงอายุปลอดภัย ก่อนจะถึงเทศกาล

สงกรานต์ขอให้ลูกหลานพาไปฉีดวัคซีน 

รวมถึงกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ 

ผูช้ว่ยโฆษก ศบค.กลา่วดว้ยวา่ วนั

นี้มาปฏิบัติหน้าที่แทน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุ

โยธนิ โฆษก ศบค. ทีอ่ยูร่ะหวา่งกกัตวั รอ

ผลตรวจ ATK ทีค่าดวา่จะเปน็ลบ โดยขอ

ส่งกำาลังใจให้ นพ.ทวีศิลป์ด้วย นอกจาก

นี้การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ของกระทรวงสาธารณสุขจะปรับมาเป็น

รายงานทุก 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์ โดยจะ

สรุปสถานการณ์ โลกมารายงานให้ทราบ 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกลุ่มเครือ

ขา่ยผูป้ระกอบการถนนคนเดนิ เชน่ ถนน

ข้าวสาร ถนนคนเดิน จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต 

พัทยา เรียกร้องให้ศูนย์ ศบค. พิจารณา

ผ่อนปรนพื้นที่จัดกิจกรรมให้เล่นน้ำาใน

เทศกาลสงกรานต์ เหมือนที่เคยทำาได้ ว่า 

กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอเรื่องให้ที่

ประชุม ศบค.พิจารณาให้เล่นน้ำาได้ตาม

ประเพณี ซึ่งมติที่ประชุมของ ศบค. วันที่ 

18 มี.ค.ที่ผ่านมาชัดเจนแล้ว ส่วนหน่วย

งานอื่นหากจะขอยกเว้น ต้องเสนอเรื่อง

ถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น

เดียวกับ กทม. จากนั้นให้ส่งเรื่องถึงศูนย์

ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (ศปก.ศบค.) เพื่อพิจารณา ก่อน

เสนอที่ประชุม ศบค.ต่อไป ขณะนี้ยังมี

เวลาเสนอเรื่องให้พิจารณาตามกลไก

กระบวนการ 

เมื่อถามว่า กระทรวงสาธารณสุข

จะเปิดให้เล่นน้ำาสงกรานต์ ได้ตามปกติ

หรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ต้องดูราย

ละเอียดที่กลุ่มผู้ประกอบการจะเสนอมา

ให้พิจารณาว่าเป็นอย่างไร แต่เวลานี้ยัง

ไม่เห็นรูปแบบวิธีการจัดการของกลุ่มผู้

ประกอบการ และหากมมีาตรการชดัเจน

แล้วให้เสนอมาที่ ศปก.ศบค.พิจารณา

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการ

แพทย์ กล่าวระหว่างลงนามในสัญญา

การจัดซื้อยาแพกซ์ โลวิด (Paxlovid) 

ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท ไฟเซอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด เพื่อนำายาที่จัดซื้อ 

จำานวน 50,000 คอร์ส มาใช้กับผู้ป่วย

ที่มีแนวโน้มอาการรุนแรง เนื่องจากผล

และประสิทธิภาพของยาจากการศึกษา

วิจัยในผู้ติดเชื้อ 1,379 คน ช่วยลดความ

เสี่ยงการนอนโรงพยาบาล (รพ.) และ

เสียชีวิตลงได้ร้อยละ 88 เมื่อผู้ป่วยได้รับ

ยาภายใน 5 วัน ตั้งแต่เริ่มมีอาการ และ

พบว่าคนที่ ได้รับยาแพกซ์ โลวิด นอน 

รพ.ร้อยละ 0.77 และไม่มีผู้เสียชีวิต 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สั่งเร่งแก้ปมโอนภารกิจ รพ.สต.

ทำาเนียบฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า จากกรณีที่การถ่ายโอนภารกิจโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำาเนินการตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ยังล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาหลายประการ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหา 

เพื่อให้การดำาเนินการต่างๆ ยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายที่มุ่งกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น เพิ่มการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการกำาหนดนโยบายในการดูแล

ตนเอง ทั้งนี้ นายกฯให้กระทรวงสาธารณสุขรับฟังข้อคิดเห็น

ของฝ่ายที่มีข้อกังวลไปประกอบการกำาหนดแนวทางการโอน

ภารกิจ รพ.สต. อย่างรอบด้าน โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับ

ประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงดูแลไม่ให้การเปลี่ยนผ่านกระทบ

ภารกิจการดูแลประชาชน โดยเฉพาะช่วงที่ยังมีการแพร่

ระบาดของโควิด-19 เนื่องจาก รพ.สต.เป็นหน่วยพยาบาลที่

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

ขายสลากผ่านเป๋าตัง พ.ค.นี้

สนามบินน้ำา • นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการสลากฯ  พิจารณา

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เกินราคา รวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย 1.โครงการสลาก 

80 ซึ่งในเฟสแรกมี 77 จุด ขณะนี้ ได้มีการคัดเลือกตัวแทน

จำาหน่าย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาค

กลาง รวม 151 จุด อยู่ระหว่างการทำาสัญญารับสลากไป

จำาหน่าย เริ่มงวด 2 พ.ค. 2.ความคืบหน้าการคัดกรองผู้ลง 

ทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า ในส่วนของผู้สมัครใหม่ อยู่ระหว่าง

คัดกรองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากมีผู้คัด

กรองจำานวนมากกว่าที่คาด ทำาให้ต้องเลื่อนกำาหนดเดิมที่คาด

ว่าจะจำาหน่ายได้ในวันที่ 2 พ.ค. ออกไปอย่างน้อย 3 งวด และ 

3.ความคืบหน้าในการจำาหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบ คาดว่าจะเริ่มจำาหน่าย

ได้ภายใน พ.ค.-มิ.ย.นี้ โดยแอปพลิเคชันเป๋าตังจะเปิดให้ผู้ค้า 

สามารถเลือกฝากสลากที่ได้ต่องวด 5 เล่ม มาวางขายผ่านแอป

พลิเคชันกี่เล่มก็ได้ และเลขจะถูกสแกนขึ้นจำาหน่ายบนแอปพลิ

เคชัน เพื่อขายในราคา 80 บาท โดยคนซื้อสามารถซื้อได้เพียง

ครั้งเดียว เปลี่ยนมือไม่ได้

‘ไทยภักดี’ ผุดปฏิวัติเกษตรกรรม

ไทยโพสต์ • นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี 

เปิดเผยว่า กำาลังทำาหลักคิดเชิงนโยบาย ที่ผ่านมาตนไม่เห็น

ด้วยกับการให้เงินมาช่วยเหลืออย่างฉาบฉวย พี่น้องชาวนาถูก

กดขี่เอารัดเอาเปรียบแบบไม่รู้ตัว โดยในประเทศไทยราคาข้าว

มีอยู่ 2 ราคา คือ 1.ราคาส่งออก เปลี่ยนทุกวัน โดยอ้างราคา

ตลาดโลก ในทางปฏิบัติจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์ 2.ราคาในประเทศ 

ข้าวที่ประชาชนในประเทศกิน ที่ ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้า

ราคาจะสูงกว่า แพงกว่าตลาดโลกเป็นเท่าตัว คำาถามคือเงิน

ตรงนี้หายไปไหน ถ้าเงินตรงนี้ ไปถึงพี่น้องชาวนา ลืมตาอ้าปาก

ได้ การเอาราคาที่ส่งออกมาเป็นราคาซื้อข้าวจากชาวนา ส่วน

ต่างที่หายไป ร่วมแสนล้านบาท เงินไปอยู่ที่ ไหน ถ้าสมมติว่า

ชาวนาสีข้าวเองได้ ปัญหาอาจจบได้ แต่ชาวนาที่สีข้าวไม่ได้ 

เงินส่วนต่างต้องไปเฉลี่ยให้ชาวนา ดังนั้น ถ้าชาวนาเอาข้าวไป

ขายให้ โรงสี ต้องได้เงิน 2 ครั้ง ครั้งแรกราคาเริ่มต้น คือที่อ้าง

ว่าราคาส่งออก กลไกตลาด แต่หลังจากที่ขายสิ้นฤดูกาลแล้ว

เงินส่วนต่างต้องมาปันคือให้พี่น้องชาวนาอีกรอบ เป็นครั้งที่ 

2 เท่ากับชาวนาจะได้เงินสองก้อน นี่คือหลักคิดของพรรคไทย

ภักดี เป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมไทย แต่เรื่องนี้ต้องฟันฝ่าเยอะ

กำาชับใช้วิจารณญาณจับกุมกัญชา 

ไทยโพสต์ • พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 4 และโฆษก บช.ภ.4 เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่

ตำารวจฝ่ายสืบสวน สภ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จับกุมนางนาง 

มหาเสนา อายุ 70 ปี และนางบุญเส็ง สิงห์เหิน อายุ 48 ปี 

พร้อมด้วยของกลางต้นกัญชาคนละ 1 ต้น โดยกล่าวหาว่าผลิต

และมียาเสพติดประเภท 5 โดยไม่ได้รับอนุญาต และจับเข้า

ห้องขังโดยไม่ให้ประกันตัวว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พล.ต.ท.ยรรยง 

เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 4 ได้ให้ พ.ต.อ.ดิเรก

ฤทธิ์ ปานเรือนแสน ผกก.สภ.อุบลรัตน์ พร้อมกับชุดจับกุม

เข้าพบเพื่อสอบถามพฤติกรรมการจับกุม โดย พล.ต.ท.ยรรยง

ได้ให้นโยบายและกำาชับการปฏิบัติให้กับตำารวจ สภ.อุบลรัตน์ 

และสั่งการให้ตำารวจของ บช.ภ.4 ให้ใช้วิจารณญาณให้มาก

ที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา เช่น หากมีกัญชา

จำานวนเล็กน้อยมีไว้เพื่อรักษาโรคมิได้ มีไว้เพื่อการพาณิชย์

ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบด้วย หาก

การกระทำานั้นไม่ขัดต่อความสงบสุขของสังคม และไม่ได้ทำาให้

ประชาชนมีส่วนร่วมได้รับความเดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

กับสังคมและประชาชนโดยรวม ก็ขอให้ทำาความเข้าใจ อย่า

บังคับใช้กฎหมายในทันที.

แจงยิบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง ติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด   

“เดิมคิดว่าราคาพลังงาน

สูงเกิดจากการฟื้นตัวทางเศรษฐ 

กิจในการเร่งการผลิต และจะเข้า

สู่ปกติในช่วงเดือนมีนาคม จาก

สงครามที่เกิดขึ้น แบ่งเป็นขั้ว 

เกิดการกีดกันทางการค้า ทำาให้

ราคาสินค้าสูง ทำาให้เกิดความ

กังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ และคิด

ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อ แต่ต้อง

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อีกครั้ง และคิดว่าในอีก 3 เดือน 

จะเกิดความชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง

หากไม่คลี่คลายจะเกิดวิกฤตซ้อน

วิกฤต ทั้งนี้ รัฐบาลออกมาตรการ

ระยะสั้น 3 เดือน ที่จะประคับ

ประคองประชาชน โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

กรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ โดยจะต้องรักษา

เสถียรภาพทางการเงินของประ 

เทศไทยไว ้และย้ำาวา่ในยามวกิฤต

ประเทศจะต้องมีความเข้มแข็ง

ทางการเงิน” นายสุพัฒนพงษ์

กล่าว 

ดา้นนายอาคมกลา่ววา่ สิง่                                                

ที่สามารถพยุงรายได้ของประชา 


